Lưu Ly Mong Manh

Giới thiệu
Đây là chuyện tình yêu, hài hước có, nhưng cũng khiến người người phải nao lòng suy nghĩ, liệu tình yêu này, sẽ đi về đâu, đến cuối cùng. Nhan đề truyện như gợi lên tiếng lòng, có chút nao nao đến khó tả, có chút mộng mị, phảng phất lại rất đáng yêu.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/luu-ly-mong-manh

Mục lục

1. Chương 1: Thung Lũng Hoa Lưu Ly

2. Chương 2: Pi

3. Chương 3: Forget Me Not

4. Chương 4: Ký Ức Của Pi

5. Chương 5: Dòng Đời Đổi Thay

6. Chương 6: Phải Chăng Là Định Mệnh?

7. Chương 7: Những Bông Tuyết Đầu Mùa

8. Chương 8: Đừng Sống Trong Những Kỷ Niệm Cũ, Chỉ Nên Nhớ Thôi

9. Chương 9: Can Đảm Để Nhớ, Can Đảm Để Quên

10. Chương 10: Lưu Ly Nở Rộ

11. Chương 11: Những Ngày Sau Đó.....

12. Chương 12: Lưu Ly Mau Nở Nhưng Cũng Chóng Tàn

13. Chương 13: Chấp Nhận

14. Chương 14: Hãy Ở Bên Anh Ấy…!

15. Chương 15: Những Ký Ức Bị Chôn Vùi

16. Chương 16: Liệu Còn Có Ngày Mai?

17. Chương 17: Không Có Gì Là Muộn Màng

18. Chương 18: Tớ Đã Trở Về

19. Chương 19: Mùa Hoa Lưu Ly Nở

20. Chương 20: Kết

1. Chương 1: Thung Lũng Hoa Lưu Ly

Tôi có một cái tên rất đặc biệt – Lưu Ly! Đôi khi có người còn gọi tôi là Hoa Lưu Ly

Lũ con gái trong lớp tôi, thường trầm trồ khen ngợi sao tôi lại có cái tên đẹp thế, tên gọi của một loài hoa cánh nhỏ màu xanh, màu vàng hay màu tím.

Loài hoa mọc rất nhiều trên mảnh đất của chúng tôi, và thậm chí còn có hẳn một thung lũng mang tên loài hoa này- thung lũng hoa Lưu Ly.

Có lần ba nói với tôi rằng: “Mẹ của tôi rất yêu thích loài hoa đó, vì ngày xưa bà ngoại cũng thường gọi mẹ là Lưu Ly. Lưu Ly không đơn thuần là một loài hoa đẹp, mà ẩn sâu trong những cánh hoa mỏng manh và nhỏ nhoi đó, luôn chứa đựng một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, nói về sự hy vọng, đừng bao giờ lãng quên của những đôi lứa yêu nhau khi chia xa hay những kỷ niệm khi ta chung sống cùng nhau trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời.

Ba nói mẹ luôn thích như vậy, nên khi chào đời tôi đã có tên là Lưu Ly. Đôi lúc tôi cảm thấy nó cũng đơn thuần chỉ là một cái tên thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ biết rằng mẹ mà thích là tôi cũng thích rồi. Bởi tôi luôn yêu quý, luôn trân trọng tất cả những gì liên quan tới mẹ.

Mẹ thích vẽ thì tôi cũng thích vẽ, mẹ thích đọc sách nên tôi cũng dành ra 30 phút mỗi ngày để tìm những niềm vui, sự lý thú trong những cuốn sách. Mẹ thích cùng ba ngắm mặt trời lặn ở thũng lũng hoa Lưu Ly vào mỗi buổi chiều mùa hạ, nên cứ khi nào rảnh rỗi tôi đều rủ ba, rủ cả anh Dương ra thung lũng hoa Lưu Ly để ngắm mặt trời lặn vào những chiều hoàng hôn…không có mẹ ở bên.

Năm tôi lên 8 tuổi. Mẹ mất vì một cơn bạo bệnh. Khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ con, chẳng biết gì, chỉ biết rằng vào một ngày, mẹ cứ nằm mãi, nằm dài trên chiếc giường trong căn phòng bé nhỏ của mẹ, lúc đó trông mẹ gầy đi nhiều lắm, đôi môi mẹ tái nhợt. Nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt của ba, của anh Dương và của tôi, mẹ đều nở một nụ cười hiền hậu, trìu mến và dịu dàng như những tia nắng mùa thu vậy!

Tôi cứ đinh ninh rằng mẹ chỉ ốm vặt thôi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, rồi mẹ sẽ khỏe lại, mẹ sẽ lại vẽ, mẹ sẽ lại đọc sách, sẽ lại cùng chúng tôi ngắm cảnh mặt trời lặn trên thung lung Lưu Ly như ngày nào thôi. Tôi đã luôn tin như vậy, tôi đã tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ trở lại như ban đầu.

Tôi còn mường tượng đến những bữa ăn ấm cúng quay quần bên chiếc bàn bé nhỏ trong căn bếp bên lò sửa của chúng tôi vào những mùa đông lạnh giá. Và khi mùa xuân tới tôi và mẹ sẽ ra thung lũng Lưu Ly chọn lấy những đóa Lưu Ly hoàn hảo nhất đem về trang trí cho căn nhà bé nhỏ của chúng tôi.

Nhưng để rồi, cho tới một ngày, một ngày tắt nắng, những cơn gió cũng không còn thổi nữa, những đóa hoa cúc, hoa hồng, hoa ti-gôn chợt héo úa trong khu vườn nhỏ xinh của chúng tôi. Ngày đó, mẹ đã ra đi, đi tới một nơi rất xa mà cha xứ nói rằng: Đó là Thiên Đường.

Tôi chẳng cần biết thiên đường là cái quái quỷ gì, là nơi quái quỷ nào. Chỉ biết rằng mẹ đã bỏ chúng tôi đi thật rồi, bỏ đi mãi mãi mà chẳng bao giờ trở lại được nữa.

Khi ấy, anh Dương ôm chặt lấy tôi, không cho tôi lao ra theo đoàn người đang đưa linh cữu của mẹ tôi ra nghĩa trang đằng sau nhà thờ. Tôi òa lên khóc nức nở, tức tưởi, ấm ức, tôi vũng vẫy hòng thoát khỏi vòng tay của anh Dương, nhưng chẳng được.

Tôi khóc, anh Dương cũng khóc. Còn ba tôi chỉ biết ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn những đóa hoa Lưu Ly đã héo úa tự bao giờ.

“Đừng khóc nữa em gái bé nhỏ của anh, mẹ là hoa Lưu Ly, nên em cũng là hoa Lưu Ly. Lưu Ly tuy nhỏ nhoi, mỏng anh nhưng Lưu Ly không yếu đuối, Lưu Ly kiên cường, Lưu Ly mạnh mẽ lắm. Nín đi! Đừng khóc nữa”

Anh Dương an ủi tôi, ôm chặt tôi vào lòng như thể anh sợ tấm thân nhỏ bé, mỏng manh của tôi sẽ ngã khụy xuống.

Tôi vẫn khóc, khóc nhiều ngày sau đó vào những buổi chiều. Rồi khi đó, tôi nhớ tới những lời cuối cùng mẹ nói với tôi, trước khi mẹ ra đi…

“Lưu Ly à? Con vẫn nhớ ý nghĩa của loài hoa, tên con chứ?”

“Dạ, có ạ”

Mẹ nắm lấy bàn tay đôi, mỉm cười dịu dàng:

“Rồi mẹ sẽ đi tới một nơi thật xa, rất xa…nơi chỉ có những vì sao thôi, những vì sao trên bầu trời kia đó…Mẹ đi một mình thôi nhưng mẹ sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn đâu. Vì mẹ biết Lưu Ly ngoan của mẹ sẽ không bao giờ quên mẹ đâu, cả ba con và anh Dương nữa”

Nói đến đó, mẹ bật khóc. Tôi cũng khóc!

Có lần tôi nghe một đạo sỹ nói rằng: “Những người đã khuất, sẽ không bao giờ rời xa ta nếu như ta vẫn luôn nghĩ tới họ, nhớ về họ, nghĩ tới họ với những kỷ niệm, với tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời”

Tôi luôn tin điều đó, bằng chứng là những tháng ngày sau ấy, những tháng ngày sau khi mẹ rời bỏ cuộc sống của chúng tôi. Tôi không khi nào thôi nhớ về mẹ!

Vào mỗi buổi chiều, tôi đều rủ anh Dương, đôi khi là cả ba. Chúng tôi cùng nhau ra thung lũng Lưu Ly để ngắm mặt trời lặn.

Những ngày cuối tuần tôi thường hay mang giá vẽ rat hung lũng để vẽ. Ai cũng bảo tôi vẽ đẹp, có lẽ tôi thường hưởng điều đó từ mẹ. Tôi luôn trân trọng nó, như ý nghĩa của những bông hoa Lưu Ly vậy: Xin đừng quên tôi.

“Mẹ à, dù mẹ có đi xa tới bất cứ đâu hay nơi nào, thì những hình ảnh của mẹ vẫn sẽ mãi nằm lại ở trong trái tim của ba, của anh Dương và của con nữa. Luôn như vậy! Mẹ nhé”

2. Chương 2: Pi

Sau ngày mẹ mất, tôi tự hứa với bản thân mình là sẽ không buồn phiền nhiều nữa, vì tôi là Lưu Ly mạnh mẽ mà.

Tôi vẫn sẽ đi học, sẽ đi chơi, vẫn sẽ vẽ, vẽ thật nhiều là đằng khác. Tôi luôn tâm niệm rằng mẹ luôn ở bên cạnh tôi, luôn luôn dõi theo tôi, bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu.

Tôi luôn tỏ ra mình cứng rắn mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn thường xuyên bị lũ con trai cùng lớp trêu chọc, chúng chọc ghẹo tôi từ những cái nhỏ nhất mà chúng luôn coi đó là đồ dị hợm, bỏ đi. Có lúc chúng giằng lấy những bức tranh từ tay tôi, những bức tranh đó tôi vẽ để cảm ơn bác bảo vệ đã cho tôi vào trường khi tôi đi học muộn, hay vẽ tặng cô lao công đã giúp tôi dọn dẹp đống rác mà khi tôi bị cô giáo phạt.

Những cậu nhóc luôn vô tâm vậy mà! Khi còn nhỏ chúng luôn có những hành động quái đản và chúng chẳng bao giờ thèm để ý đến cảm nhận của những người xung quanh, chúng luôn ham chơi và thích sự mới lạ. Đôi lúc chúng không biết rằng chính từ những hành động đó sẽ gây ra sự tổn thương cho những người khác, cho những cô gái yếu đuối luôn tỏ ra mạnh mẽ như tôi.

Tôi biết, rồi những đứa trẻ ngỗ nghịch đó, cũng sẽ lớn lên và trở thành những chàng trai tốt, những người đàn ông tốt như anh Dương, như ba của tôi. Nhưng biết khi nào mới tới ngày đó đây?

Sự thực là bây giờ tôi vẫn là nạn nhân của những trò đùa vô bổ đó! Có lần tôi nói với anh Dương, anh chỉ cười rằng: “Chúng nó trêu chọc em vì chúng nó có lý do cả đó, em gái bé bỏng ạ. Con trai thường hay bày trò trêu chọc người con gái mà mình thích để gây ấn tượng chẳng hạn”

Lý do gì chứ? Yêu thương gì chứ? Chúng nó ghét tôi thì có. Tôi chẳng thể hiểu nổi những điều mà ông anh quý hóa nói ra lúc đó?

Chỉ biết là…

“Lưu Ly à, sao cậu vẽ đẹp thế, vẽ tặng chúng tớ đi”

“Không, tớ vẽ cho người khác rồi, trả lại tớ đây, cậu không biết lấy cắp đồ người khác là sai trái à?”

“Không trả”

“Trả lại đây”

“Không”

Rồi chúng chạy biến đi, mất hút.

Tôi tức lắm, ức lắm. Nhưng chẳng làm được gì khác ngoài việc…khóc. Khóc là cách tốt nhất để xua tan những muộn phiền, những ấm ức trong lòng.

Lưu Ly luôn mong manh! Lưu Ly luôn cô đơn mà!

***

Tôi không bao giờ nói với ba về những sự việc xảy ra khi ở trường. Tôi không muốn cho ba biết, vì ba tôi bận lắm, bận với hàng tá những công việc nặng nhọc trong nhà máy, những công việc đó đem lại sự ổn định cho cuộc sống của gia đình tôi.

Nên cách duy nhất sau khi khóc là tôi lại tìm đến với mẹ, trò chuyện với mẹ, mà chẳng biết mẹ có nghe thấy không nữa?

Có một buổi chiều, bọn con trai trong lớp của tôi cướp nốt đi những bức tranh vẽ hoa Lưu Ly cuối cùng của tôi. Tôi không buồn đuổi theo để đòi lại như những lần trước nữa.

Tôi lặng lẽ bước đi trên thung lũng Lưu Ly, nơi hiếm khi có người bén mảng tới đó, những giọt lệ cứ đua nhau lăn dài, lăn dài trên đôi má, tôi cũng chẳng buồn quệt nó đi, cứ để vậy có lẽ là tốt hơn…

Rồi tôi ngồi suốt ba giờ đồng hồ trên cánh đồng Lưu Ly, tôi lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa mỏng manh, nhỏ nhoi và yếu ớt đó trong ánh nắng chiều tà. Phải chăng Lưu Ly còn đại diện cho sự lãng quên

Sẽ không ai biết tôi đang khóc, cho tới khi Pi xuất hiện…

- Sao cậu lại ngồi ở đây một mình vậy Lưu Ly, chiều muộn rồi, cậu nên về nhà đi!

Tôi ngạc nhiên trước sự hiện diện của Pi, bởi từ trước tới giờ tôi không nói chuyện với Pi.

- Bọn chúng nó bỏ đi hết rồi. Chúng bảo tớ đem trả lại những bức tranh cho cậu!

Tôi quay lại thì thấy trên tay Pi đang cầm những bức tranh của tôi

Rồi tôi chẳng nói chẳng rằng, tôi giật phắt lấy những bức tranh đó trên tay Pi. Rồi tôi xé…xé…cứ thế tôi xé, xé vụn từng bức tranh một trước sự ngạc nhiên vô cùng của Pi

- Cậu?

Rồi tôi vơ vội lấy chiếc cặp nằm chỏng trơ dưới đất khoác lên vai

- Pi, cậu làm ơn bảo với bọn chúng là lần sau nếu muốn lấy những bức tranh hay thứ gì của tôi, thì cứ việc đến tìm tôi

- Tớ…

- Mà này Pi…cậu đừng có suốt ngày lẽo đẽo đi theo bọn chúng như vậy nữa, làm như vậy cậu không thấy mình yếu đuối và hèn nhát lắm sao?

Nói rồi tôi đi thẳng, bỏ Pi lại đó với những cảm giác khó mà lột tả được

Chẳng hiểu sao, tôi lại có thể nói ra với Pi những lời đó. Dù sao thì Pi cũng chẳng làm sai điều gì, trong lớp Pi cũng như tôi vậy, cũng chẳng có bạn bè, cũng toàn chơi một mình, cũng nhỏ bé và yếu đuối như tôi. Những điều đó tôi có thể thông cảm với cậu ta, nhưng cái việc mà cậu ta chịu sự sai bảo của mấy đứa ngổ ngáo trong lớp làm tôi không thể chịu đựng được.

Ngẫm lại những lời tôi nói với Pi, tôi cũng cảm thấy có lỗi…Có cơ hội tôi nghĩ mình cần phải xin lỗi cậu ta

***

Khi mà bạn chạm vào lòng tự ái của một đứa con trai thì bỗng chốc từ sự tự ái đó sẽ trở thành một thứ gì đó mạnh mẽ lắm!

Pi cũng thế

Ngày hôm đó mọi chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng của tôi

Bọn chúng đón đầu tôi ở một góc trong sân trường

- Lưu Ly à? Nghe nói cậu lại sáng chế ra một thứ gì đó hay ho lắm, có thể cho bọn này chiêm ngưỡng một chút được không?

- Tôi chẳng có cái gì để cho cậu chiêm ngưỡng đâu, nói thật là tôi chẳng sáng tạo ra cái khỉ gió gì cả

Bọn chúng cười ồ lên trước sự tức giận của tôi

- Ờ thì tụi này nghe đồn vậy thôi?

- Là ai đã nói với các cậu?

- Ờm …thì là thằng Pi cậu bạn bé bỏng của Lưu Ly đó

- Tôi chẳng có thứ gì cả, chẳng có gì hết, các cậu tránh ra đi, các cậu tha cho tôi đi, tôi cầu xin đấy

- Nhưng trước tiên phải cho tụi này khám cặp của Lưu Ly đã…

- Không bao giờ!

Tôi ôm chặt chiếc cặp trước ngực mình, điều đó càng làm cho bọn chúng thêm nghi ngờ hơn.

Rồi một đứa trong bọn chúng giằng nhanh lấy chiếc cặp từ tay tôi. Tôi giằng lại, nhưng không được, chiếc cặp trượt khỏi đôi tay nhỏ bé của tôi làm cho tôi thì ngã nhoài ra đất. Đau điếng.

Bỗng nhiên từ đâu đó…có một dáng người nhỏ thó quen thuộc, lao nhanh ra, đó là Pi. Có lẽ cậu ta đã nấp ở một chỗ kín đáo nào đó để theo dõi mọi chuyện xảy ra ở đây

- Trả lại cậu ấy đi? Ánh mắt Pi nhìn thẳng vào đứa đang cầm chiếc cặp của tôi, trông cậu ấy cương quyết lắm

- Pi …Chẳng phải mày về phe tụi tao sao, chẳng phải mày tiết lộ bí mật cho tụi tao sao

- Tao chưa bao giờ về phe tụi mày, tao chưa bao giờ tiết lộ bí mật nào cả. Pi gào to lên

- Mày nên biết cách xử sự đó Pi à, khôn hồn thì dẹp ra một bên đi, định chơi trò anh hùng giải cứu mỹ nhân sao?

Pi chẳng thèm nói thêm nửa lời nào nữa. Pi lao nhanh sang đứa đang cầm chiếc cặp cậu ta thụi vào bụng hắn một cái đau điếng, rồi vơ vội lấy chiếc cặp lẳng nó sang chỗ tôi

- Chạy mau đi Lưu Ly! Chạy mau

Tôi vẫn đứng đó, chết điếng người. Có thể do tôi quá bị sốc khi mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cậu ta chết chắc, nhưng tôi biết làm gì hơn đây.

Rồi sau đó, tôi chạy đi và bỏ rơi cậu ấy!

Ngày hôm đó Pi bị bọn chúng đánh một trận nhừ tử.

Tôi chạy tới thung lũng hoa Lưu Ly, tôi ngồi im, người tôi run lên bần bật vì sợ hãi

Chỉ tới khi tôi nhìn thấy Pi đang thất thểu đi về phía tôi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Mặt cậu ấy thâm tím ở chân tay, ở mặt và có vài chỗ đang chảy máu.

Tôi bôi thuốc cho cậu ấy, băng bó lại những vết thương hở cho cậu ấy

- Tớ … tớ xin lỗi

- Không sao…không sao đâu Lưu Ly. Cậu ấy vẫn cười được

Còn trong lòng tôi cái cảm giác hối hận cứ chen lẫn với sự bối rối, bối rối vô cùng.

***

Pi mới chuyển đến lớp tôi năm chúng tôi học lớp 7. Cậu ấy có thân hình nhỏ thó, duy chỉ có đôi mắt là sáng hơn cả.

Khi cậu ấy mới chuyển tới, điều duy nhất tôi để ý tới cậu ấy, đó là cậu ấy chẳng bao giờ nói chuyện với ai trong lớp, khi tan học thì y như rằng sẽ có một chiếc xe ô tô sang trọng tới đón cậu ấy về.

Tôi bắt đầu để ý tới cậu ấy nhiều hơn khi cậu ấy đem trả lại cho tôi những bức tranh, và tôi đã mắng xối xả vào mặt cậu ấy. Lần đó tôi ghét cậu ấy lắm, yếu đuối và hèn nhát, vì tôi chúa ghét những ai phải chịu sự sai khiến của người khác, nhưng thực ra mọi chuyện không phải là như vậy. Lần đó cậu ấy đã làm cách nào đó, để lấy lại những bức tranh của tôi từ bọn chúng, rồi cậu ấy đem nó tới cho tôi, nhưng vì lý do nào đó cậu ấy lại nói rằng mình bị sai khiến để làm việc đó. Có lẽ cậu ấy có lý do của riêng mình.

Cậu ấy chưa bao giờ là một cậu bé yếu đuối và hèn nhát cả, trước đó bây giờ và cả về sau này nữa.

Những tháng ngày sau đó, sau trận đòn nhừ tử đó! Lạ thay, mấy đứa ngỗ ngược trong lớp không còn dám trêu chọc tôi nữa, cũng không dám đánh Pi nữa, chẳng hiểu sao tự nhiên chúng lại trở nên ngoan ngoãn đột xuất như vậy. Cũng kể từ lần đó Pi hòa đồng với mọi người trong lớp hơn, và dĩ nhiên là cả tôi nữa. Tôi nghĩ điều đó đều tốt cho cả hai chúng tôi

Những tháng ngày sau nữa, là những ngày bình yên trên thung lũng Lưu Ly

Tôi nhận ra trong sự việc này, tôi học được khá nhiều thứ:

Sự can đảm!

Sự mạnh mẽ!

Và một tình bạn, một người bạn…là Pi

3. Chương 3: Forget Me Not

Có ai đó đến với cuộc đời bạn như những tia nắng, những cơn gió, những cơn mưa mùa hạ!

…Nhưng rồi, ngay sau đó, người ấy bỏ đi, bỏ ta lại với những kỷ niệm chẳng thể nào quên được. Đôi khi ta cảm thấy mình hạnh phúc trong những ký ức đó, và luôn thôi thúc một hy vọng trở về!

*

Có một lần Pi mang tới cho tôi một con mèo nhỏ với bộ long màu xám, con mèo ướt sũng trông rất tội nghiệp!

- Cậu lấy nó ở đâu thế?

- Tớ tìm thấy nó ở một cái cống

- Cậu định nuôi nó sao?

- Không! Cậu sẽ nuôi nó!

- Tớ?

- Ừm!

- Tại sao cậu lại không nuôi nó, cậu nhặt được nó mà?

- Tớ không thích mèo!

Thế là tôi mang chú mèo đó về nuôi! Ba và anh Dương cũng chẳng phản đối gì, mặc dù tôi biết anh Dương dị ứng với lông mèo.

Tôi quyết định đặt tên con mèo đó là Bun. Pi cười sặc sụa vì cậu ấy cho rằng đó là tên một con chó. Tôi cũng cười!

Pi nói Pi ghét mèo, nhưng khi tôi ngỏ ý là cậu ấy sẽ cùng tôi nuôi nó, cậu ấy đồng ý liền. Hễ cứ chiều thứ bảy là cậu ấy lại mang đến cho tôi những thứ thức ăn của mèo mà cậu mua được ở đâu đó.

Chúng tôi có thêm một người bạn, là Bun!

***

Nhà Pi trên thị trấn! Cậu ấy nói cậu ấy có một ngôi nhà màu xám với ban công chất đầy những chậu hoa Ti-gôn, hoa Lưu Ly. Cậu ấy hứa với tôi là một lúc nào đó sẽ dẫn tôi tới thăm nhà cậu ấy!

Tôi cứ nghĩ Pi có một ngôi nhà lớn, một ông bố với một chiếc xe hơi xịn. Hẳn Pi phải có một cuộc sống sung sướng, chẳng mất mát như tôi.

- Pi! Mẹ cậu là người thế nào?

- Là một người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này.

- Vậy mẹ cậu ở đâu? Tớ không bao giờ thấy bà ấy?

- Thiên Đường! Bà ấy mất rồi!

- Mất?

- Ừ …Bà ấy mất năm tớ 9 tuổi…vì bệnh u phổi!

Tôi đã bảo cậu ấy cũng bất hạnh như tôi mà!

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của quá khứ rồi, nhắc đến thì chỉ làm ta thêm phiền muộn thôi, chứ cũng chẳng giải quyết được việc gì.

Ngày hôm đó, tôi đã chỉ cho cậu ấy những cách mà cậu ấy có thể cảm nhận được rằng mẹ cậu ấy vẫn ở bên cậu ấy, vẫn dõi theo cậu ấy hằng ngày. Như cái cách tôi thường nghĩ tới mẹ, những lúc buồn, lúc cô đơn và cảm giác lạc lõng trong thế giới bao la, rộng lớn này!

Tôi luôn kiềm chế được được những nỗi đau, sự mất mát trong lòng, bằng những thứ ở hiện tại, như cái cách mà ba và anh Dương tôi vẫn thường hay làm vậy!

Cuộc sống của tôi những ngày có Pi, tôi cảm thấy bớt tẻ nhạt và hiu quạnh hơn. Có lẽ Pi cũng thấy vậy.

Như những năm tháng không thể nào quên của cuộc đời này. Nhưng cuộc sống luôn đổi thay, dòng đời luôn đổi thay. Khi ta cùng nhau ở trong thế giới của nhau, rồi tới một ngày nào đó sẽ là sự chia xa. Bởi có lẽ ta không thể sống mãi trong cuộc đời của nhau được, chỉ là thời gian ngắn hay dài thôi, như năm tôi 8 tuổi mẹ bỏ tôi. Và năm tôi 13 tuổi, Pi cũng bỏ tôi mà đi!

Có ai đó đến với cuộc đời bạn như những tia nắng, những cơn gió, những cơn mưa mùa hạ!

….Nhưng rồi, ngay sau đó, người ấy bỏ đi, bỏ ta lại với những kỷ niệm chẳng thể nào quên được. Đôi khi ta cảm thấy mình hạnh phúc trong những ký ức đó, và luôn thôi thúc một hy vọng trở về!

Có một ngày tôi ngồi một mình trên thung lũng Lưu Ly

Có một ngày tôi chỉ biết ôm mèo Bun vào lòng, và lảm nhảm một điều gì đó

Có một ngày Pi lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của tôi như những ngày tắt nắng, ngưng gió!

Có một ngày như thế…!

Cậu ấy chuyển nhà đi mà chẳng thèm nói với tôi một lời nào! Chỉ biết rằng trước ngày hôm đó, cậu ấy trò chuyện với tôi.

Cậu ấy hỏi tôi:

- Lưu Ly này, tại sao cậu lại mang tên một loài hoa?

- Vì mẹ tớ thích vậy, mẹ là hoa Lưu Ly nên sinh ra tớ cũng là hoa Lưu Ly

- Cậu có biết ý nghĩa của loài hoa này không?

- Dĩ nhiên là có rồi!

Pi khẽ cười

- Vậy thì xin đừng bao giờ quên tớ nhé. Và tớ cũng thế!

….

Nói rồi cậu ấy vụt chạy đi, thật nhanh!

Sau hôm đó cậu ấy không còn tới gặp tôi nữa! Cậu ấy cũng không tới trường nữa. Tôi hỏi cô giáo thì cô bảo rằng : Pi đã chuyển trường rồi!

Thế đó…

Cậu ấy lặng lẽ bước vào cuộc đời của tôi như những ngày nắng, rồi cũng lặng lẽ bước ra y như cái cách mà cậu ấy đến vậy!

Thế đó..

Trên thế gian này đâu có thứ gì là bất biến, là vĩnh cử. Phải hay chăng cũng chỉ là những cảm giác vĩnh hằng bộc bạch ở trong tim mà thôi, chẳng bao giờ có thực.

Sự thật vẫn là vậy! Vẫn chỉ là tôi ở lại đây, vẫn chỉ là tôi-bông hoa Lưu Ly yếu ớt, mong manh và cô đơn!

Trong rất nhiều câu chuyện về hoa Lưu Ly mà mẹ từng kể với tôi. Tôi đặc biệt chú ý tới một câu chuyện như thế này:

“Có một ngày, có một người du hành nọ đang lang thang trong một thung lũng hoang vắng thì nhìn anh ta nhìn thấy một bông hoa lạ mà anh ta chưa từng gặp bao giờ, ngay dưới chân mình. Anh ta liền hái bông hoa đó lên, thì ngay lập tức, cạnh dốc núi hé mở ra. Anh ta bước vào bên trong và thấy trước mắt mình không biết cơ man nào là vàng, bạc, châu báu. Anh ta sung sướng thu nhặt chúng, nhưng lại vô tình đánh rơi bông hoa bé nhỏ. Bông hoa thì thầm một cách yếu ớt: “Xin đừng quên tôi”! Tuy nhiên, người lữu hành mải mê, say xưa với những kho báu trước mặt mình mà làm ngơ trước sự khẩn cầu đó. Rồi khe núi bắt đầu khép lạ, anh ta chỉ còn một chút thời gian ngắn ngủi để chạy thoát. Nhưng Alas! Bông hoa nhỏ từng giúp anh mở cái hang châu báu, đã biến mất mãi mãi!”

Mỗi lần nhắc lại câu chuyện đó, ba lại hỏi tôi, tại sao lại thích nhất câu chuyện đó! Tôi liền bảo với ba rằng: Vì con thấy mình giống bông hoa bé nhỏ đó! Vì chẳng ai ở bên cạnh con, tất cả đều rời xa con, cả mẹ và Pi nữa. Rồi tôi òa lên khóc, khóc nức nở.

Ba lặng lẽ ôm tôi vào trong lòng. Rồi ba lấy từ trong chiếc cặp ra một cuốn sổ nhỏ màu xanh, bìa cuốn sổ in những bông Lưu Ly tím

- Pi dặn ba là đưa nó lại cho con! Ba nói rồi trao cho tôi cuốn sổ của Pi

Buổi tối ngày hôm đó, tôi lặng lẽ lật từng trang trong cuốn sổ nhỏ, đó là nhật ký của Pi

Trong cuốn nhật ký đó, cậu ấy viết về những tháng ngày cậu ấy dõi theo tôi, ở bên cạnh tôi.

Và bên trong cuốn sổ đó, cậu ấy còn kẹp một bức ảnh chụp hình cậu ấy với mèo Bun.

Tôi vô tình lật ra mặt sau bức ảnh ấy, một dòng chữ được viết vào rất ngay ngắn:

“ Forget me not”

*

Sau hôm đó, tôi tự nhủ với bản thân mình rằng: Rồi một ngày tôi sẽ gặp lại cậu ấy thôi…một ngày nào đó.

Vì sao tôi tin như vậy, vì ba tôi luôn nói rằng: Trên đời này có hai từ: Định mệnh

4. Chương 4: Ký Ức Của Pi

Tôi đã để ý tới cậu ấy ngày từ những ngày đầu tiên tôi bước chân vào lớp.

Tôi thích nhìn cái cách cậu ấy độc thoại với một thứ gì đó, như một con gấu nhỏ, một sợi dây chuyền và một bức ảnh chụp chung với mẹ cậu ấy.

Tôi thích cái cách mà cậu ấy cặm cụi tô vẽ cho những bức tranh của mình, thực sự trông chúng rất đẹp và có hồn.

Tôi thích cử chỉ cậu đưa chiếc khăn giấy cho bác lao công sau những ngày lao động mệt nhọc, hay đưa một chiếc bánh mì-bữa sáng của cậu ấy ột người hành khất nghèo đói, xa lạ khi cậu ấy nhìn thấy ông ta trên đường đi tới trường.

Rồi tôi cũng ghét những hành động mà đám con trai trong lớp tôi bắt nạt, trêu chọc, giằng lấy những bức tranh mà cậu ấy vẽ. Những lúc đó, tôi ước chi mình có thêm một chút sự can đảm để đứng lên bênh vực cho cậu ấy, nhưng rối cuộc tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài cái việc làm hèn nhát nhất trong cuộc đời mình, đó là đứng núp ở một góc khuất nào đó, như một thằng hèn, một thằng nhát gan…Rồi sau đó lại lặng lẽo đi theo cậu!

Cái hôm mà tôi tơi thung lũng Lưu Ly để đem trả cậu những bức tranh bị cướp từ đám con trai. Khi ấy tôi ngĩ rằng: Lưu Ly sẽ vui, rất vui, sẽ thôi không khíc nữa, sẽ lại mỉm cười, thậm chí sẽ trò chuyện với tôi và cảm ơn tôi nữa. Tôi đã nghĩ như thế.

Nhưng lúc đó, cậu ấy không những không cảm ơn tôi, không cười và càng khóc thêm nữa. Trông cậu ấy tức giận lắm, đó là lần đầu tôi thấy cậu ấy khác so vớ mọi ngày nhưng điều đau đớn nhất là nó lại diễn ra trước mặt tôi. Tôi biết cậu ấy tức tôi lắm, căm ghét tôi lắm. Chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cứ đứng đó cho cậu ấy mắng, mắng tôi là đồ con trai hèn nhát, đồ con trai không bao giờ dám đứng lên chống lại sự bất công lại đi làm tay sai cho kẻ khác. Từng cảm xúc trong lòng tôi vỡ vụn ra…

Từ đống cảm xúc vơ vụn đó, những câu nói đó đã chạm vòa lòng tự trọng của tôi một cách sâu sắc, dù tôi nhỏ bé, yếu đuối nhưng tôi vẫn là con trai mà. Một thằng con trai mà chẳng dám đứng lên để bênh vực người con gái mình quý mến, thì chỉ là một thằng hèn nhát mà thôi.

Tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy đó. Tôi tự nhắc nhở bản thân mình, phải mạnh mẽ lên, can đảm lên, đừng sợ bất điều gì cả, đừng biến mình thành kẻ hèn nhát trước mặt cậu ấy, phải bênh vực, bảo vệ cho cậu ấy.

Tôi đã làm được dù bị đám con trai cùng lớp tẩn ột trận đòn nhừ tử. Nhưng điều quan trọng là tôi đã làm được, tôi đã vượt qua những mặc cảm về bản thân mình. Tôi đã chứng minh cho cậu ấy thấy rằng tôi không phải là đồ yếu đuối, hèn nhát, tôi là một thằng con trai!

Ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi đó là khi cậu ấy bôi thuốc và băng bó vết thương cho tôi, tôi nghĩ mình đã quên đi cảm giác được một người phụ nữ chăm sóc từ ngày mẹ tôi mất đi. Mẹ mất đã gây ra nỗi thương tổn sâu sắc trong lòng tôi, tình cảm mà ba dành cho tôi cũng không đủ để bù đắp những mất mát đó, mặc dù ba đã làm rất nhiều thứ vì tôi. Tôi nghĩ mình đã quên đi những cảm giác thân thuộc đó, cho tới hôm nay cậu ấy ở bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi.

Lưu Ly lặng lẽ bước vào trong cuộc sống của riêng tôi, cuộc sống vốn tẻ nhạt của tôi…nó cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như tia nắng mùa đông vậy.

Tôi thấy được những ngày ấm áp, những cảm giác thân thuộc, gần gũi chợt hiện về trong cuộc sống của tôi, trái tim tôi được hâm nóng trở lại và hơn hết tôi bắt đầu cảm thấy được cảm giác yêu thương, được yêu thương.

Ở bên cậu ấy, tôi luôn muốn cho cậu ấy vui, vì tôi thích nhìn cậu ấy cười, những nụ cười như nắng vậy.

Cậu ấy thich mèo tôi mang tới cho cậu ấy một con mèo, tôi bảo cậu ấy nuôi nó, vì nếu nuôi tôi sợ nó sẽ chết mất. Cậu ấy vui vẻ đồng ý nói rằng: Chúng tôi sẽ cùng nuôi nó.

Giá như những tháng ngày ấm áp cứ thế này trôi qua, nhẹ nhàng thì hạnh phúc biết bao!

***

Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ nằm trong sự sắp đặt của ai cả, những lúc chúng ta sống, chẳng bao giờ chúng ta biết được phía trước mình sẽ xảy ra điều gì tiếp theo.

Tới một ngày, ba nói muốn nói chuyện với tôi, trước đó tôi thấy ba trao đổi với chú ba một việc riêng tư nào đó, về những hợp đồng làm ăn thì phải, thậm chí tôi còn nghe nói về một chuyến đi xa nữa.

Sau buổi trò chuyện, ba nói chuyện với tôi. Ba nói chúng tôi sẽ rời xa nơi này, tới một mảnh đất xa lạ, mà trong mơ tôi cũng chưa bao giờ mơ tới. Một đất nước xa xôi, với những điều kiện địa lý, khí hậu, con người khác. Đó là New Zealand- một đất nước xa xôi nằm ở phía tây châu Úc.

Tôi không đồng ý với ba chuyện đó, tôi muốn ở lại nơi đây, nhưng ý ba đã quyết thì cũng chẳng ai thay đổi được, kể cả mẹ!

Ba là người độc đoán, nghiêm túc và tham vọng vô cùng!

Ông không bao giờ có cảm giác đủ đầy thỏa mãn với những thứ mình đang có, mà tôi thiết nghĩ rằng ông đã có được những thứ mà những kẻ khác khi nhìn vào ông đều cảm thấy thèm thuồng. Nhưng đôi khi lòng tham của con người là vô đáy, đạt tới một mức nào đó rồi, thì lại muốn vươn xa, xa hơn nhiều nữa. Ba luôn là vậy. Tôi không thể thay đổi được quyết định của ông, tôi đã phải chấp nhận, đau đơn chấp nhận!

Sau này tôi nhận ra rằng, mọi thứ ba làm đều vì tôi, để bù đắp những mất mát trong lòng tôi khi thiếu đi tình thương yêu của mẹ.

Mỗi bậc cha mẹ đều muốn dành cho con cái mình những điều tốt đẹp nhất, và đó luôn là sự vĩ đại. Theo cách này hay cách khác thì nó vẫn luôn vĩ đại!

***

Tôi không nói với Lưu Ly về chuyến đí của mình, tôi không muốn cậu ấy khóc, tôi cảm thấy sợ khi cậu ấy khóc, khi ấy tôi chẳng biết phải làm gì?

Tôi đã đến gặp ba của Lưu Ly! Ông ấy là một người nhân hậu và rất tâm lý. Ông ấy biết con gái mình đang nghĩ gì. Tôi đã kể cho ông nghe về chuyến đi rất xa xôi của tôi, và tôi còn nói với ông tôi sẽ trở lại đây để thăm Lưu Ly. Tôi bảo với ông là đừng chuyển nhà đi đâu vì chắc chắn tôi sẽ trở lại. Ông ấy chỉ mỉm cười, tôi cảm thấy an tâm hơn. Vì những điều đó đối với tôi nó quan trọng lắm, tôi cũng chắc chắn một điều rằng ông ấy hiểu tôi, và ông ấy sẽ làm tất cả để Lưu Ly hiểu và tha thứ cho tôi.

Tôi trao lại cho ông ấy cuốn nhật ký của tôi, cuốn nhật ký tôi bắt đầu viết khi tôi gặp Lưu Ly và những tháng ngày ở bên cậu ấy.

Lưu Ly không đơn thuần chỉ là một loài hoa nhỏ dại mọc bạt ngàn trên những cánh đồng, trong thung lũng hoang vu.

Lưu Ly là một loài hoa đẹp, một loài hoa mong manh tưởng chừng như yếu đuối, nhưng không phải như vậy….Lưu Ly luôn mạnh mẽ.

Cậu ấy cũng thế, cậu ấy mạnh mẽ và cứng rắn lắm. Tôi biết cậu ấy sẽ vượt qua tất cả, tất cả mọi điều. Cậu ấy vẫn sẽ ở lại đây, trên thung lũng Lưu Ly này…để chờ tôi. Và một ngày nào đó tôi sẽ lại trở về…tìm cậu.

“Hãy đợi tớ ở nơi này nhé Lưu Ly. Vì tớ chắc chắn với Lưu Ly rằng tớ sẽ trở lại đây…tìm cậu, có một điều tớ luôn muốn nói với cậu, khi tớ thực sự đủ can đảm Lưu Ly à. Điều đó đối với tớ nó quan trọng lắm. Vậy hãy đợi tớ nhé”

Có rất nhiều truyền thuyết về Lưu Ly. Nhưng tất cả chỉ mang một ý nghĩa duy nhất:

“ Forget me not”

Những năm tháng sau đó….!

** *

5. Chương 5: Dòng Đời Đổi Thay

Dòng đời luôn đổi thay, là những vòng xoáy. Chúng ta đâu biết được phía trước sẽ xảy ra những gì, những việc gì đang tới? Nó tốt đẹp? Hay khủng khiếp? Cẳng bao giờ chúng ta biết được. Chúng ta chỉ việc sống, rồi bị cuốn theo những vòng xoáy đó. Đôi khi bạn lạc quan tự nhủ với bản thân mình rằng: À…Hôm nay là một ngày bình yên, gió nhè nhẹ và nắng thì ấm áp…thì cớ gì ngày mai không như vậy.

Nhưng có người lại lo xa nghĩ rằng: Ừ thì…đúng hôm nay là một ngày bình yên thật, gió nhè nhẹ và nắng vàng ấm áp lắm…nhưng ai biết mà chắc chắn được rằng mai sẽ không phải là những ngày bão giông.

Đúng là chẳng bao giờ biết được!

***

Ba năm sau cái ngày Pi ra đi. Gia đình chúng tôi cũng chuyển đến một nơi xa xôi, so với tôi nó lạ lẫm và xa xôi lắm. Chúng tôi chuyển vào Sài Gòn, mảnh đất với những cơn mưa rào bất chợt, tôi rất thích mưa, thích cái cảm giác được ngồi yên tĩnh ở một quán cà phê nhỏ nào đó và rồi ngắm mưa vào những chiều mùa hạ.

Tôi đã thất hứa với Pi, vì tôi không chờ cậu ấy. Nhưng thiết nghĩ tôi không thể vì điều đó mà cãi lại lời ba, vì tất cả những điều ba làm đều muốn tốt cho tôi mà thôi. Tôi rời xa nơi này, không có nghĩa là tôi quên Pi, cậu ấy mãi ở trong lòng tôi. Tôi tin lời ba nói về hai chữ định mệnh. Biết đâu trong dòng đời xô ngược ta sẽ gặp lại nhau.

Tôi hỏi ba là có mang mẹ đi theo không. Ba cười nói: Thân xác mẹ nằm lại mảnh đất bình yên này, nhưng ở trên cao kia mẹ sẽ luôn dõi theo chúng tôi dù cho chúng tôi đi bất cứ về phương trời nào.

Chiều hôm ấy, tôi mang một bó hao ti-gôn màu đỏ, và vài chùm hoa Lưu Ly màu tím nhạt ra mộ mẹ. Tôi ngồi đó trò chuyện với mẹ, tôi kể về chuyến đi của chúng tôi và tôi còn hứa với mẹ chắn chắn chúng tôi sẽ trở lại nơi này

Tạm biệt tuổi thơ của tôi

Tạm biệt mẹ

Tạm biệt Lưu Ly…!

Tôi nghĩ rằng mình chọn lựa ra đi như thế là đã đủ can đảm để bỏ quên lại những ký ức, chôn giấu nó trên mảnh đất bình yên, hiền hòa với những cơn gió, trên cánh đồng Lưu Ly.

Nhưng rốt cuộc tôi đâu thể bỏ quên nó dễ dàng như thế được.

Ba nói: “Những ký ức đẹp đẽ sẽ luôn theo con, dù con đi tới đâu, hay bất cứ nơi nào, nó vẫn sẽ mãi đọng lại trong tâm trí của con. Dĩ nhiên con không thể sống mãi trong những ký ức đó…nhưng cũng không thể quên. Mà hãy cất giấu nó, ở một nơi an toàn, một nơi đẹp đẽ nhất trong lòng con”

Ba luôn nói đúng!

***

Ở Sài Gòn, tôi nhận ra nó cũng có bốn mùa, nhưng không phải là xuân, hạ, thu, đông như ngoài Bắc. Mà nó là bốn mùa như thế này: Mùa nắng ít, mùa nắng nhiều, mùa mưa ít và mùa mưa cực nhiều. Tôi nói với những người bạn của tôi, chúng chỉ cười. Tôi nhận thấy điều đó luôn đúng.

Tôi thực sự cảm thấy cực kỳ yêu quý những cơn mưa Sài Gòn, và còn yêu hơn nữa cái cảm giác khi mưa tới bất chợt. Khi mà ta đang dạo bước trên một con phố nào đó, thì bất chợt mưa ào tới, mọi người chạy tán loạn để tìm nơi ẩn nấp cho riêng mình. Hay cảm giác đợi mưa dưới hiên nhà, ngân nga lên giai điệu của những cơn mưa. Và thích thú nhất vẫn là những giây phút ngồi nhâm nhi một ly cà phê và ngắm mưa trong những chiều mùa hạ. Cái quyến rũ của mưa là ở những điểm đó.

Đôi lúc đi một mình qua những con phố dài, tôi lại ngân nga theo giai điệu của những bài hát :

“Một cơn mưa đi qua để lại… những ký ức anh và em

Tìm em trong cơn mưa… anh thẩn thờ

Lần theo những dấu vết đánh rơi

Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa

Vụt mất theo cơn mưa ngày qua

Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen

Là lúc em ngang đời ta”

Cuộc sống ở Sài Gòn không đến nỗi tệ như tôi từng nghĩ như trước đây. Nó khã suôn sẻ đối với tôi

Năm đó tôi vào cấp III, ba cố gắng xin cho tôi và anh Dương vào trường quốc tế để học tập.

Tôi vẫn theo dduuooir niềm đam mê vẽ vời của mình, ba cảm thấy vui vì điều đó, có lẽ mỗi lần nhìn thấy tôi cầm cọ và vẽ ba đều nhớ đến hình ảnh đẹp đẽ của mẹ trước đây

“Cả cuộc đời này ba chỉ yêu mình mẹ con thôi sao?”

“Sao con lại hỏi vậy?”

“Nếu như ba muốn đi thêm bước nữa thì con không ngăn cản đâu, cả anh Dương cũng thế” Tôi cười

Ba lặng im rồi ông nói tiếp:

“Mẹ con là tất cả đối với ba rồi”

“Ba là người đàn ông tuyệt nhất thế gian”

“Chỉ là bây giờ con cảm thấy vậy thôi, rồi sau này con sẽ tìm thấy người đàn ông còn tuyệt vời hơn cả ba nữa kia” Ba mỉm cười, còn tôi ôm chầm lấy ông!

Tôi khâm phục ba, tất cả những gì ba làm cho chúng tôi. Những bậc cha mẹ họ luôn luôn vĩ đại!

***

Ở trong trường quốc tế, tôi cũng không chơi với nhiều bạn. Tôi chỉ thân với duy nhất một người. Đó là July!

July là cô bạn mang hai dòng máu Việt-Anh. Ba July là người anh, còn mẹ cô ấy là người Việt, người con gái xứ Huế nết na, dịu dàng. July kể với tôi về mối tình của ba mẹ cô, July nói họ gặp nhau khi ba tới Việt Nam làm việc, họ ấn tượng với nhau từ cái nhìn đầu tiên, rồi từ cái ấn tượng đầu tiên ấy, nảy nở lên một thứ gọi là tình yêu, July nói mối tình của họ thật lãng mạn.

July như vậy! Nhưng cô ấy cũng không có một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc. Năm 13 tuổi, ba mẹ July chia tay nhau. Ba cô ấy sang Mỹ làm việc, còn mẹ cô ấy trở về Sài Gòn sống. Khi được tôi hỏi, cô ấy có buồn không, July nói không! Cô ấy nói mình chưa bao giờ buồn phiền nhiều về điều đó, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, có cứu vãn thì cũng không cứu nổi nữa. Đơn giản vì July luôn nghĩ rằng: Khi hai con người chung sống với nhau trong cùng một thế giới, và cho tới một lúc nào đó, họ cảm thấy họ không thể cùng chung sống trong thế giới của nhau nữa, và cách giải quyết tốt nhất với bản thân mỗi người là chia ly, ba mẹ của July cũng vậy thôi. Nếu họ níu kéo nhau vì một lý do nào đó, rồi những tháng ngày sau ấy mọi sự đều trở nên gượng gạo, cách tốt nhất là chia xa nhau để không phải làm tổn thương nhau thêm nhiều lần nữa. Điều đó sẽ làm ọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

July còn nói với tôi, ba mẹ cô ở mỗi nơi khác nhau như thế, nên cô ấy có nhiều nơi để đi, ví dụ như cô ấy có thể sang anh thăm ông bà nội, sang Mỹ để thăm ba, còn ở Việt Nma thì thi thoảng ra Huế để thăm họ hàng bên ngoại. Đôi khi sự chia xa lại cho ta những điều thú vị hơn.

July luôn lạc quan và yêu đời như thế đó!

July có nghĩa là tháng 7, tháng của những ngày hè rực nóng, y như tính cách của July vậy. Vui vẻ, hòa đồng, cá tính và năng động. Mọi hoạt động trong trường quốc tế không bao giờ vắng mặt July. July như bông hoa hướng dương luôn rực rỡ, luôn tỏa sáng vậy!

July mang hai dòng máu Âu châu với Á Đông, nên cô ấy mang cho mình những vẻ đẹp vô cùng hoàn hảo và quyến rũ. Mà bất cứ chàng trai nào đều mê đắm từ những cái nhìn đầu tiên. Ấy vậy nên July luôn trở thành tâm điểm của đám đông, bao nhiêu chàng trai trong trường đều tăm tia cô ấy, cả anh Dương tôi cũng vậy!

Jyly sinh ngày 25 tháng 7 có nghĩ là cô ấy thuộc cung Sư Tử. Những cô nàng cá tính, mạnh mẽ và quyến rũ. July mang trong mình tất cả những điều độc đáo của cung hoàng đạo đó!

Còn tôi thì khác tôi sinh vào mùa xuân, vào tháng 3-mùa hoa Lưu Ly nở rộ. Tôi là một cô nàng Song Ngư sống nội tâm, nhút nhát và mê đắm những điều lãng mạn.

Hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác biệt nhưng lại trở thành những người bạn thân thiết, thế mới lạ chứ. Tôi thiết nghĩ July tìm thấy điều gì đó cô ấy thiếu trong tôi và tôi cũng tìm thấy điều gì đó tôi thiếu trong con người cô ấy.

Tôi chỉ học chung với July hết năm lớp 10 thôi, mùa hè năm đó July quay trở về Mỹ học, vì ba July muốn như vậy.

Ngày chia tay, July chẳng tỏ ra buồn bã, vẫn cười toe. July nói với tôi:

- Hai năm nữa gặp lại nhau nhé, Lưu Ly thân yêu?

- Ở đây sao?

- Ở Mỹ chứ!

- Ở Mỹ?

- Ừm. Cứ đợi mà xem

July cười, một nụ cười bí ẩn!

***

Anh Dương của tôi xin được một suất bỏng bổng toàn phần bên Mỹ khi đang học năm thứ hai đại học ở Sài Gòn. Ba vui lắm, vì đó là một điều cực kỳ tốt cho tương lai của anh.

Rồi năm đó anh Dương sang Mỹ học, chỉ còn tôi và ba ở lại Việt Nam thôi!

Tôi theo học nốt hai năm trong trường quốc tế, rồi sau đó tôi sẽ thi lên đại học Mỹ thuật- công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục theo đuổi niềm đam mê vẽ vời của tôi. Nếu như là họa sỹ tôi sẽ được đi đó đây, đi mọi miền trên mảnh đất Việt Nam xinh đẹp này, tôi sẽ đi Đà Lạt, đi Sa Pa, đi Mai Châu …thăm những vùng đất hùng vĩ của miền Tây Bắc xa xôi. Qua mỗi vùng đất tôi sẽ thể hiện những vẻ đẹp của nó qua nét vẽ của chính mình. Đó luôn là niềm đam mê cháy bỏng trong lòng tôi, mẹ nói mẹ đã không thực hiện được những điều đó, thì tôi phải làm thay ẹ, hoàn thành nốt những mong ước của cuộc đời mẹ!

Nhưng rồi những ước mơ đó của tôi tan thành mây khói, khi tôi hoàn thành xong chương trình lớp 12. Ba nói với tôi: Ba quyết định sẽ cho tôi sang Mỹ du học, vì anh Dương của tôi đã hoàn thành xong khóa học và xin được một công việc ổn định bên đó, anh ấy hứa với ba sẽ chăm sóc và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi để học hành.

Ba nói ba già yếu rồi, ba không đủ sức để lo cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Anh Dương chăm sóc tôi, tôi thấy điều đó cũng đỡ đần cho ba rất nhiều. Và cuối cùng tôi đã chấp thuận, mặc dù trong lòng tôi mọi thứ vẫn rối rắm lắm!

- Ba sẽ ở lại đây một mình?

- Ba quen rồi con à, con yên tâm ba sẽ không sao đâu?

- Sao ba không đi cùng chúng con sang bên đó luôn, trước đây hay bây giờ chúng ta luôn đi cùng nhau mà ba

- Ba cũng già yếu rồi con, chẳng biết sống chết lúc nào.

…

- Ba đã quyế định sau khi con sang bên đó, ba sẽ quay trở về với mẹ con

- Thung lũng hoa Lưu Ly?

- Ừ con, đã đến lúc ba trở về đó rồi, không biết mọi thứ có còn như xưa nữa không. Nhưng chỉ ở nơi đó ba mới thực sự cảm thấy được bình yên

…

- Đi manh giỏi nhe con, gắng lên con gái của ba, con luôn mạnh mẽ mà, gắng lên.

Tôi chẳng nói được gì hơn, vì cổ họng tôi nghẹn đắng lại. Tôi òa khóc lên trong lòng ba như những ngày thơ bé!

Tôi nghĩ quyết định của ông là đúng đắn! Chỉ ba năm thôi mà, tôi hoàn thành xong khóa học tôi sẽ lại trở về bên ba, bên mẹ, bên thung lũng Lưu Ly

Ngày tôi đi…

“Con sẽ trở lại sớm thôi ba, ba giữu gìn sức khỏe nhé”

Ba lặng lẽ đứng ở sân bay tiễn tôi ở sân bay. Tôi không dám quay lại nhìn ba, bởi vì tôi sợ mình sẽ lại òa khóc lên. Tôi cứ bước đi, bước đi thật mau

Dòng đời luôn đổi thay, chẳng ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra cả. Cách tốt nhất là đối mặt và sống sót!

…

Tạm biệt Sài Gòn cùng những cơn mưa

Tạm biệt ba!

Tạm biệt mẹ!

Tạm biệt Lưu Ly!

*

Ngay sau ngày tôi sang Mỹ, ba trở về với mẹ, bên thung lũng Lưu Ly, bên mảnh đất bình nguyên nắng gió của chúng tôi.

Mảnh đất tôi đến, là tiểu bang Ohio của nước Mỹ hoa lệ, nơi anh Dương đang làm việc.

Ở nơi xa xôi này, tôi cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn khi có anh Dương và cả July. Đúng như lời cô ấy nói, tôi gặp lại cô ấy ở Mỹ sau hai năm.

6. Chương 6: Phải Chăng Là Định Mệnh?

Tôi sang tiểu bang Ohio ( nằm ở phía đông bắc nước Mỹ) và theo học vẽ tại một trường đại học về nghệ thuật, tôi không bao giờ từ bỏ niềm đam mê của mình. Tại tiểu bang Ohio có khoảng 40 trường đại học về nghệ thuật, tôi chọn một trường không mấy nổi tiếng lắm, nhưng vì tôi thích cái kiến trúc cổ kính mang đậm phong cách châu Âu của nó, với lại trường cũng gần nhà anh Dương sẽ tiện cho việc đi lại.

Tôi và anh Dương sống trong một căn nhà nhỏ, ở ngoại ô thành phố, khá là yên tình. Ngoài ra chúng tôi còn có một sân vườn nhỏ để trồng hoa, trong gia đình tôi ai cũng yêu thích những loại hoa nên đi đâu chúng tôi cũng trồng nó, hồi ở Sài Gòn tôi và ba cũng thường xuyên chăm sóc vườn hoa của chúng tôi.

Mỗi khi trồng hoa, tôi lại nhớ tớ thung lũng tràn ngập hoa lưu ly của chúng tôi, những nỗi buồn man mác lại gợn lên trong tôi nao nao khó gột tả lắm, tôi nhớ tới mẹ, nhớ tới Pi.

Đôi lúc những hình ảnh về Pi cứ hiện về trong tâm trí tôi một cách bất chợt, nó ứ đọng lại và gây cho tôi những cảm giác khó chịu, đau nhói ở trong tim. Đã gần 6 năm rồi còn gì, 6 năm cậu ấy rời xa cuộc sống của tôi, 6 năm tôi không được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của cậu ấy. Tôi nhớ cậu ấy nhiều lắm!

Tôi cũng nhớ tới mèo Bun, chú mèo nhỏ mà Pi tặng tôi, chú mèo nhỏ mang tên một con chó. Khi chuyển vào Sài Gòn, tôi không thể mang mèo Pi đi theo, ba tôi đã quyết định tặng nó cho bà góa Tư cạnh nhà tôi, tôi nghĩ để bà ấy nuôi là tốt nhất, bà ấy sống cô đơn bao năm một thân một mình, chẳng có con cái ở bên, có mèo Bun bà ấy sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn. Chẳng biết Bun còn sống hay đã chết rồi!

Pi rời bỏ cuộc sống của tôi bao năm qua, đáng lẽ tôi phải quên cậu ấy rồi, nhưng tôi không thể, chẳng bao giờ quên cậu ấy được. Trong lòng tôi vẫn không thôi nuôi nấng một tia hy vọng rằng cậu ấy sẽ trở lại gặp tôi…

Biết đâu có một ngày…!

***

July luôn là cô nàng của các bữa tiệc tùng, thi thoảng khi còn ở Việt Nam cô ấy vẫn thường hay tổ chức các bữa tiệc tụ tập những cô nàng đình đám trong trường, những buổi tiệc đó luôn thú hút được sự chú ý của mọi người.

July cũng rủ tôi tham gia những bữa tiệc của cô ấy, tôi tham gia và luôn là người về sớm nhất, bởi nơi nó không bao giờ hợp với những cô nàng sống nội tâm, thích sự yên tĩnh như tôi. Tôi thích cái cảm giác trốn mình vào một góc nào đó, một quán cà phê nhỏ trong một ngõ ngách nào chẳng hạn, để tự mình thưởng thức vị ngon tuyệt của những ly cà phê. Trước ở Sài Gòn, vào những ngày mưa tôi vẫn hay một mình tới những chốn đó, thưởng thức vị đậm đà ngai ngái của cà phê hòa quyện với thứ nhạc Trịnh da diết trữ tình!

Chiều thứ 7, July gọi điện cho tôi

“Honey à! Tối nay sang nhà tớ ăn tối nha?”

“Có chuyện gì sao?”

“Ờ…có một chuyện”

“Gì thế”

“Bí mật không thể bật mí”

“Ờ…bí mật”

Chắc nàng ta lại tính giới thiệu với tôi một anh chàng mới quen nào đó, một anh chàng người Pháp cực lãng mạn, một anh chàng người Mê-xi-cô với làn da bánh mật quyến rũ hay một anh chàng châu Á dịu dàng, có thể lắm!

Ở Việt Nam July có quen một vài anh chàng, rồi cũng trải qua một vài cuộc tình vội vã, chóng vánh. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy July thực sự quý mến một anh chàng nào. Đúng là một cô nàng Sư Tử đào hoa!

Còn về phần tôi ư? Tôi không thể nào quên được quá khứ đam sâu, thì tôi có thể thích ai được chứ! Hồi còn học ở trường quốc tế, có một anh chàng người Úc để ý đến tôi, thậm chí tán tỉnh tôi nhưng tôi luôn tìm cách từ chối một cách lịch sự nhất, lâu dần cậu ta cũng bỏ cuộc.

6 giờ tối, tôi có mặt tại nhà July, July sống cùng ông bố người Anh, nhưng hiếm khi tôi thấy ông ấy ở nhà lắm.

- Hôm nay cậu định giới thiệu với tớ anh chàng nào đây?

- Một người rất đặc biệt!

- Một anh chàng người Pháp, một anh chàng người Ý hay một anh chàng người Hoa

- Một anh chàng người Việt Nam

- Sao trước giờ cậu bảo không thích người Việt mà, cậu từ chối anh Dương tới vài lần

- Nhưng người này đặc biệt lắm

- Ờ …thì đặc biệt!

- Cậu cứ chờ xem nhé!

July cười toe!

Khi tôi đang chuẩn bị nốt những món ăn tráng miệng, một vài chiếc bánh ngọt của Pháp, rồi món bánh táo( một món bánh mà người Mỹ yêu thích, và không thể thiếu trong những bữa ăn, bữa tiệc của họ).

Có tiếng chuông vang lên kính coong ngoài cửa! July nhanh nhảu chạy ra, trước đó cậu ấy đã đứng trước gương và thay hàng chục bộ váy, rồi cũng phải mất 15 phút để chỉnh sửa lại đầu tóc, móc tay hay chiếc khăn mỏng quàng ở cổ! Tôi chỉ cười rồi nói: Cậu xinh đẹp như vậy mặc gì mà chẳng đẹp!

Cánh cửa bằng gỗ sồi từ từ được mở ra, một bóng người khá cao và mảnh dẻ bước vào. Trông anh ta hơi gầy thì phải nhưng dáng đi thì vô cùng lịch lãm, một tay anh ta đút vào túi quần.

Rồi khi anh ta bước vào, khuôn mặt anh ta dần dần hiện rõ lên trong ánh đèn, một khuôn mặt gầy gầy, với chiếc mũi cao, đôi môi khá mỏng đang mím chặt lại, đôi mắt thì cương nghị nhưng toát lên sự lạnh lùng pha lẫn sự ấm áp.

Trong lý ức của tôi tồn tại gương mặt này, chiếc mũi đó và đôi mắt đặc biệt ấy-đôi mắt cương nghị và mạnh mẽ.

Tôi đứng như chết trân, lặng người đi. Là Pi ư? Pi đang đứng trước mặt tôi, nhưng tại sao, tại sao cậu ấy không nhận ra tôi, cô gái hoa lưu ly ngày nào, cô gái cùng dạo chơi trên thung lũng Lưu Ly ngày đó! Cậu ấy đã quên tôi rồi sao? Không! Không thể nào!

Tôi cứ đứng đó, nhìn đăm đăm vào Pi…

- Này! Lưu Ly cậu làm sao thế?

- À…tớ

- Giới thiệu với cậu! Đây là Duy bạn của tớ, tớ đã nói với cậu trước đó!

Duy một cái tên xa lạ

Rồi cậu ta tới chìa tay ra, tôi bối rối đưa tay lên bắt lại. Tim tôi loạn nhịp mất rồi

Đó là Duy, bạn của Lưu Ly. Không phải Pi, tôi đã nhầm.

Không ngờ trên đời này lại có hai con người giống nhau đến như vậy, họ thật giống nhau, khiến tôi suýt nữa nhầm lẫn.

Cậu ta tên Duy, ba cậu ta là bạn làm ăn với ba của Lưu Ly, hai người đã biết nhau từ trước đó rồi! Cậu ta cũng đang theo học ở một trường đại học về kinh doanh trong thành phố này.

Cậu ta nói cậu sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cậu ta chưa bao giờ về Việt Nam, nhưng có một điều đặc biệt là cậu ta nói tiếng Việt cực chuẩn. Cậu ta nói là do ba dạy và đi học các lớp về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam từ nhỏ nên mới được như vậy. Cậu yêu Việt Nam vô cùng và cậu ao ước rằng mình được tới Việt Nam một lần.

Chúng tôi trò chuyện những câu chuyện về Việt Nam, thi thoảng tôi khẽ liếc nhìn cậu ta, trên đời này sao lại có hai người giống nhau đến một cách kỳ lạ vậy. Phải chăng đây là định mệnh, tôi không gặp lại Pi, nhưng tôi gặp lại hình ảnh của cậu ấy trong một con người khác với một cái tên khác.

Tôi từng đọc vài tin tức thú vị về khoa học đời sống trên một tạp chí Tiếng Anh nào đó, trong đó họ nghiên cứu và có nói rằng: Trên thế giới trong 7 tỷ người đang sinh sống trên Thế giới này, sẽ có khoảng bốn người gần giống bạn. Tôi nhận thấy điều đó cũng. Ví dụ như trên mục giải trí của mỗi bài báo thi thoảng có đưa tin phát hiện ra bản sao của nữ ca sỹ Adele, Lady Gaga, Rihanna… hay diễn viên Hollywood nổi tiếng nào đó, đại khái như vậy. Những lần đó, tôi có ấn vào xem thì thấy cũng giống thật, tôi kéo xuống bên dưới xem ment của mọi người như thế nào, người thì bảo: “Ôi giống nhau quá, như hai giọt nước vậy” “Adele vẫn xinh hơn” hay thậm chí có người lại nói rằng: “Giống đâu mà giống, đúng là báo mương, báo cống, báo rau cải, lá cải…”. Xem xong đọc xong tôi cũng chỉ cười, rồi để đó!

Tới hôm nay tôi mới tin đó là sự thật! Quả nhiên trên đời này, có hai người giống như nhau, hệt như nhau. Nhưng chẳng liên quan gì tới nhau!

Ba từng nói với tôi: Trên đời luôn tồn tại hai chữ : Định mệnh! Hiểu theo nghĩ nào thì nó vẫn là định mệnh. Hôm nay tôi đã gặp lại hình ảnh của Pi trong một người khác, một cái tên khác, một cuộc sống khác, một hoàn cảnh và một số phận khác. Vậy đó đúng là chẳng bao giờ lường trước được với cuộc đời.

Tôi cũng nhận ra ngày hôm đó, những hình ảnh của Pi lại tràn ngập trong tâm trí của tôi, ám ảnh tâm trí của tôi, những giấc mơ của tôi

“Tới một ngày nào đó…tớ sẽ gặp lại cậu Pi à

Và…

…tớ đã gặp lại cậu, hình ảnh của cậu trong một người khác”

Đó phải chăng là định mệnh?

Duy là bạn Lưu Ly, không phải Pi, Pi là cậu bạn nhỏ bé, mạnh mẽ cương nghị của tôi. Cậu bé dũng cảm luôn luôn bảo vệ tôi, hứa sẽ chăm sóc cho tôi. Và rồi, rời bỏ cuộc sống của tôi đột ngột, mau chóng, vội vã…

Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ gì, ngủ đi Lưu Ly. Ngủ đi!

Tôi đã tự an ủi mình như thế đó! Nhưng khi đi ngủ, những cơn ác mộng vẫn không buông tha cho tôi!

“Mèo Bun của tớ đâu hả? Lưu Ly?”

“Tớ xin lỗi Pi à…xin lỗi”

“Cậu đã giết mèo Bun, cậu thật độc ác Lưu Ly à”

“Không phải như thế…tớ”

“Cậu là đồ độc ác” Giọng nói của Pi cứ vang lên trong đầu tôi, tôi sợ hãi

Rồi khi giật mình tỉnh dậy, tôi mới biết tôi vừa trải qua một cơn ác một khủng khiếp vô cùng. Người tôi ướt đẫm mô hôi!

***

Duy

Sau bữa ăn tối ở nhà July, Duy ra về với tâm trạng mệt mỏi!

Công việc học hành và những mối lo toan trong cuộc sống luôn khiến anh cảm thấy thế.

Đôi khi Duy thấy mình không hợp với cái xã hội này, nó quá nhộn nhịp và vội vã. Ta cứ phải gồng mình lên chạy theo nó và kết quả là thu về sự mỏi mệt, mà đôi khi chẳng giải quyết được việc gì cả.

Đã có lúc anh muốn vứt bỏ tất cả, vứt bỏ mọi thứ để chạy tôi một nơi xa xôi nào đó, không ồn ã, không khói xe, không rượu bia, không cãi vã, không công việc, không học hành. Và thay vào đó là những việc khác như: đi dạo trên một cánh đồng đầy hoa, một vùng bình nguyên nắng gió chan hòa. Rồi được đi trồng hoa vào mùa xuân, đi câu cá, thu hoạch cam táo vào mùa thu. Rồi mùa đông thu mình trong căn nhà nhỏ bên lò sưởi ấm áp, rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ An-đéc-xen về nàng tiên cá, về chú lính chì dũng cảm hay bà chúa tuyết độc ác, đọc cho nhau nghe những tiểu thuyết kinh điển về gia đình, về tình yêu, cuộc sống của Héc-to ma-lot, Henrichsienkievich chẳng hạn. Cứ nghĩ tới việc đó anh cảm thấy hạnh phúc biết bao.

Nhưng thực tại anh vẫn đang ngồi yên trong căn phòng lạnh lẽo với ly rượu trên bàn, anh lại uống:

- Sao con về muộn vậy Duy. Ba Duy kên tiếng

- Thì ba cũng vừa mới về mà, đâu thua kém gì con?

Rồi ông ấy bật đèn lên, ánh sáng rọi chiếu khắp căn bếp

- Ba mới lo xong việc ở công ty?

- Ba thì lúc nào chẳng bận- Duy cười khẩy

- Hôm nay con đi đâu?

- Con đi gặp bạn con

- Con nên bớt đi chơi và lo dần cho sự nghiệp của mình đi. Con cũng 20 tuổi rồi còn gì.

- Thì con vẫn đang lo đây, lo sốt vó lên ấy chứ- Duy cười

- Con nên nghiêm túc hơn trong chuyện này Duy à

- Con đang nghiêm túc mà ba

- Ta chỉ lo cho con thôi

- Con biết! Thank Dad

Duy lại tiếp tục uống

Những cuộc nói chuyện của ba và Duy luôn lạnh nhạt như vậy. Đơn giản vì ba ít khi ở nhà, tù nhỏ anh đã như thế, luôn sống trong cô đơn, mẹ mất từ khi anh mơi sinh ra nên anh chẳng nhận được một tình yêu thương nào trọn vẹn cả. Ba yêu thương anh, nhưng sự yêu thương của ba chỉ dừng lại ở một căn nhà với những tiện nghi đầy đủ, một chiếc xe ô và vô số thứ đáng giá khác. Chỉ vậy thôi, cũng được cho là yêu thương sao?

Có lẽ ba cũng cảm thấy quen với những cuộc nói chuyện như thế này rồi nên ông cũng chẳng nói gì?

- Ba này- Duy lên tiếng, khi ba chuẩn bị lên lầu.

- Gì con?

- Mẹ con là người như thế nào?

- Sao con lại hỏi vậy? Chẳng phải ba đã nói với con hết rồi sao? Mẹ mất ngay sau khi con chào đời?

- Điều đó con biết, ba đã nói cả trăm lần rồi, con muốn ba kể nhiều hơn thế? Chẳng hạn như mẹ con là người thế nào? Có xinh đẹp không? Có biết nấu những món ăn Việt Nam không chẳng hạn, đại khái như thế!

- Con đang quen một cô gái người Việt?

- Cũng có thể

Ba Duy im lặng, không nói gì thêm nữa, ông đi thẳng lên phòng. Duy tiếp tục nhâm nhi những ly rượu và nghĩ ngợi

Ba anh ít khi chia sẻ với anh những điều về mẹ anh, mặc dù anh rất muốn nghe. Hôm nay khi đứng trước mặt cô gái Việt Nam nhỏ nhắn đó, anh lại nghĩ tới mẹ anh.

Chắc mẹ anh cũng giống như cô gái đó. Anh cũng nhận ra rằng, ở co gái ấy có thứ gì đó đặc biệt lắm, điều đó ám ảnh anh. Đôi mắt hồn nhiên đó, cứ xoáy sâu trong tâm trí của anh, đôi mắt đó như trước đựng những điều bí ẩn mà anh không thể khám phá được. Rồi khi cô ấy cười, một nụ cười dịu dàng và nữ tính, một nụ cười như tia nắng hiếm hoi trong mùa đông ở Ohio.

Cô gái ấy còn có một cái tên đặc biệt, tên một loài hoa xinh đẹp nhưng mỏng manh, yếu đuối, bông hoa cần được sự bảo vệ và chở che.

Duy chưa bao giờ thấy được gương mặt mẹ, vì mẹ mất sau khi hạ sinh anh. Khi lớn lên anh hỏi ba, có giữ tấm ảnh nào của mẹ không? Ba nói có, rồi khi nào ba sẽ tìm lại cho, nhưng dần dà ông quên đi điều đó. Anh cũng không hỏi nữa.

Anh cảm thấy mình thiệt thòi vì không có mẹ ở bên, không có mẹ dắt tay đi dạo phố, không có mẹ kể những câu chuyện cổ tích, hát những bài hát ru trước khi đi ngủ. Anh luôn cảm thấy cô đơn! Luôn luôn như vậy!

Chỉ tới hôm nay, gặp Lưu Ly- cô gái Việt Nam bé nhỏ ấy! Anh cảm thấy khe khẽ, một chút xíu bình yên trở lại trong con người anh, điều đó thực lạ lùng, lạ lùng nhưng kỳ diệu.

Rồi tới khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô ấy, trái tim anh như ngưng đập lại vậy.

Phải chăng đây là cô gái là định mệnh của đời anh!

Anh đã quý mến cô ấy ngay sau cái nhìn đầu tiên!

Và …Điều đó đối với anh nó quan trọng lắm!

7. Chương 7: Những Bông Tuyết Đầu Mùa

Ohio là một tiểu bang nằm phía đông bắc nước Mỹ, gần với Canada. Tên gọi “Ohio” theo tiếng Iroquois có nghĩa là: “Sông Đẹp”. Ohio do chịu ảnh hưởng của kiểu khí hậu ôn đới lục địa, nên có một mùa đông cực kỳ khắc nghiệt.

Mùa thu ở đây nhiệt độ chỉ khoảng từ 8-10 độ. Và quang cảnh thì đẹp vô cùng, những rừng cây bắt đầu chuyển sang màu vàng, màu đỏ rực trông rất lãng mạn như trong phim Hàn Quốc vậy.

Và sẽ thú vị biết bao khi ta đi thăm thú con sông bị cháy nổi tiếng nằm ở phía đông bắc của Ohio-con sông mang tên Cuyahoga, bị cháy lần đầu tiên vào năm 1936 khi tia lửa của đèn hàn đốt cháy mảnh vụ và dầu mỡ nổi lên trên mặt song. Và điều thú vị là con sông này còn bị cháy thêm vài lần nữa vào những năm sau đó. Và con sông trở nên nổi tiếng sau vụ cháy vào ngày 22 tháng 6 năm 1969, khi thu hút sự chú ý của tạp chí Time. Thông tin này thực sự rất thú vị với tôi.

Anh Dương nói: Mùa đông ở Ohio cực kỳ băng giá và khắc nghiệt, nhiệt độ luôn dưới 0 độ C. Cho nên anh khuyên tôi cần phải giữ gìn sức khỏe khi ra đường và hạn chế đi vào buổi tối, sẽ rất nguy hiểm.

Những tháng ngày đầu tiên tới Ohio, là một mùa đông lạnh giá. Tôi đã cảm thấy cái lạnh mơn man trên mặt, trên da thịt mình. Nhưng tôi không cảm thấy khó chịu vì điều đó. Tôi thích mùa đông ở những đất nước ôn đới vì nó luôn có tuyết rơi.

Một đứa trẻ sinh ra ở một đất nước nhiệt đới như tôi thì luôn háo hức với điều đó, có hàng trăm cô gái đều mong muốn như tôi!

Cái lạnh khiến tôi cảm thấy tê buốt, tôi hắt xì hơi liên tục, nhưng điều đó không làm mất đi trong tôi niềm đam mê với những bông tuyết trắng lấp lánh.

Tôi đã vô cùng háo hức khi nhìn thấy những bông tuyết đầu tiên rơi trước khoảnh sân nhỏ của nhà chúng tôi. Tôi đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết rơi vào đầu mùa!

Có lần, anh Dương kêu tôi vào nhà! Tôi không nghe, vẫn đưa tay để hứng lấy những bông tuyết đang từ từ, chầm chậm lặng lẽ rơi.

Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về những bông tuyết trên các tiểu thuyết, trong những bộ phim. Trong đó, tôi có xem một bộ phim nhưng tôi không nhớ tên bộ phim là gì, chỉ biết đó là một bộ phim của Hàn Quốc, họ bảo rằng: Tuyết rơi đầu mùa là những gì trong sáng và thanh khiết như những người thiếu nữ tuổi đôi mươi, và trong đó có một truyền thuyết gắn liền với những bông tuyết. Đó là vào khi mỗi mùa đông tới, những bông tuyết đầu mùa rơi xuống thì mọi lỗi lầm, mọi lời nói dối đều sẽ được thứ tha. Tôi luôn thấy câu chuyện đó thú vị!

Tuyết rơi vào đầu mùa thì mọi lỗi lầm, mọi lời nói dối đều được thứ tha

***

Khi đang lang thang dạo bước trên con phố dài và ngắm những bông tuyết rơi, tôi đã gặp lại Duy, khi đó cậu ta đi một mình

- Có vẻ như Lưu thích những bông tuyết nhỉ?

- Ừm…Vì đây là lần đầu tiên mình thấy tuyết mà- Tôi cười

- Lần đầu tiên Duy nhìn thấy nó, Duy cũng háo hức y như Lưu Ly vậy đó- Duy nói

- Được nhìn thấy những bông tuyết đang rơi, giơ tay ra và cảm nhận nó có lẽ là ước mơ của mọi cô gái sinh ra ở miền nhiệt đới như Lưu Ly

- Việt Nam không có tuyết rơi mà đúng không?

- Cũng không hẳn…thi thoảng ở Sa Pa cũng hay có tuyết rơi

- Vậy sao?

- Ừm…Tôi khẽ cười!

Tôi và Duy lặng lẽ bước đi trên con đường

- Tuyết rơi đầu mùa thì luôn luôn tinh khôi, Duy thường nghe người ta nói vậy, rồi mọi lỗi lầm, những lời nói dối trước đó sẽ được bỏ qua!

Tôi lặng im nhìn sang phía Duy!

Tôi nhớ có lần, tôi và Pi cùng nhau đi dạo trên cánh đồng hoa Lưu Ly vào một buổi chiều cuối thu! Sắp vào mùa đông nên thời tiết khá lạnh!

Pi có thắc mắc với tôi:

- Sao trên mảnh đất của chúng ta không có tuyết rơi cậu nhỉ vào mùa đông cậu nhỉ? Như Lon don hay Mat-xcơ-va vậy?

- Vì mảnh đất chúng ta nằm trong miền nhiệt đới mà Pi

- Cậu có thích những bông tuyết không Lưu Ly?

- Dĩ nhiên là có rồi! Tớ dám chắc với cậu rằng mọi người trên mảnh đất của chúng ta đều háo hức muốn nhìn thấy những bông tuyết

- Tớ cũng vậy! Tuyết rơi đầu mùa thì mọi lời nói dối sẽ đều được bỏ qua, như chưa từng xảy ra chuyện gì?

- Thật sao? Ai nói với cậu thế?

- Là mẹ tớ đó- Pi cười

- Mẹ cậu thật là giỏi!

Mãi tới sau khi xem bộ phim đó, thì tôi mới tin có truyền thuyết đó thật!

…

- Lưu Ly đang gì mà ngây ra thế- Duy lên tiếng lôi tôi về thực tại?

- À, tối nay tớ đang nghĩ mình sẽ nấu món gì- Tôi chống chế

- Món ăn Việt Nam sao?

- Ừm. Cậu biết món cá kho tộ chứ?

- Tớ biết

- Tớ sẽ nấu món đó đó

Duy cười, rồi cậu ta tạm biệt tôi, khi tôi tới nhà!

Có ai tin rằng trên đời này tồn tại những linh hồn hay một thế lực siêu nhiên nào đó không? Những sự liên kết, kết nối, sự hiên thân của thứ nào đó xa xôi trong quá khứ rồi bất chợt một ngày nào đó, bạn gặp lại thứ mà mình muốn thấy lại ở trong một con người khác chẳng hạn!

Tôi không phải là người tin những điều mê tín nhưng tôi không bao giờ dám phủ nhận nó hoàn toàn.

Nếu như theo cách suy luận của tôi, từ những điều xa xôi đó thì biết đâu Pi của tôi, Pi trong quá khứ của tôi có một sự ràng buộc, sự liên hệ nào đó với Duy- cậu bạn mới quen của tôi!

Điều đó thật quái đản! Chẳng bao giờ xảy ra, Pi là Pi, Duy là Duy. Pi đã rời xa tôi hơn 6 năm trời và chẳng biết cậu ấy còn nhớ tới tôi không? Còn Duy lại là một chàng trai gốc Việt nhưng sinh ra ở Mỹ và chưa bao giờ về Việt Nam một lần! Đâu có thể có sự liên kết nào ở đây.

Có lẽ vì quá nhớ tới Pi, tôi mới thành ra như vậy chăng? Sự thực là khi tôi đi bên cạnh Duy, tôi cứ nghĩ về Pi thôi. Tôi nhớ cậu ấy khủng khiếp!

Tôi ngẫm nghĩ Pi bây giờ chắc cũng đẹp trai giống như Duy thôi! Chỉ có điều là tôi chẳng biết cậu ấy đang ở phương trời nào?

*

Hôm nay, khi đang đi dạo bộ trên con đường quen thuộc. Duy gặp lại cô gái Việt Nam nhỏ nhắn đó.

Anh nhận ra cô ấy cũng say đắm những bông tuyết đầu mùa như anh vậy!

Từ lúc còn nhỏ cho tới khi lớn lên trên mảnh đất này, mỗi khi tuyết đầu mùa rơi, anh vẫn thường đi dạo như vậy! Anh nghĩ rằng mỗi sự vật, hiện tượng trên cuộc đời này đều mang trong nó những gì ý nghĩa nhất!

Có một điều lạ lùng, với anh. Khi đi bên cạnh cô ấy, cái cảm giác gần gũi thân thuộc lại tràn về trong lòng anh. Một cảm giác bình yên đến lạ lùng. Anh nói nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn!

Khi còn nhỏ, mỗi lần cảm thấy cô đơn không ai nói chuyện cùng, anh lại chạy tới nhà thờ và trò chuyện cùng cha xứ, khi đó ông ấy sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện về thiên sứ Michael, thiên sứ Gabriel, thiên sứ Raphael…Anh luôn cảm thấy thích thú mỗi lần nghe những câu chuyện đó.

Sau này khi đã trở thành một chàng trai, anh vẫn đến thăm cha, và cần cha chỉ cho anh những lời khuyên cần thiết để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Cha cũng nói về tình yêu. Và có một lần cha nói với Duy rằng: “Rồi tới một ngày nào đó con sẽ gặp được người phụ nữ của cuộc đời mình, đó là khi con cảm thấy cuộc sống và mọi thứ trong con đều trở nên vô nghĩa khi không có cô ấy ở bên. Hãy can đảm nắm lấy cô ấy nhé”

Cha ơi…Phải chăng con đã tìm được cô ấy rồi?

8. Chương 8: Đừng Sống Trong Những Kỷ Niệm Cũ, Chỉ Nên Nhớ Thôi

Có những chuyện ta cứ dặn lòng mình phải cố gắng quên ngay đi, đừng nghĩ tới nhiều nữa, cứ mãi nhớ nhung cũng đâu có giải quyết được việc gì, nó càng làm cho ta thêm đau buồn, thêm lạc lõng, cô đơn mà thôi!

Ngày chủ nhật July rủ tôi đi shopping! Cô ấy luôn luôn là tín đồ mua sắm mà, cô ấy luôn cập nhật một cách nhanh chóng nhất có thể những style mới nhất hay xu hướng thời trang của năm nay! July còn dự định sẽ đi học một khóa về thiết kế thời trang, bởi tôi biết ước mơ cháy bỏng của July là được tới thành phố Milan- thiên đường thời trang của thế giới!

Lúc ra về tôi rủ July đi ăn ở một nhà hàng ăn Việt Nam hiếm hoi trong thành phố này, quán ăn nhỏ đó nằm sâu trong một con hẻm hơi tăm tối. Một lần tôi đi dạo một mình khi vừa tới đây mà chẳng thèm hỏi ý kiến của ai, kết quả là lần đó tôi bị lạc đường, tôi loay hoay tìm lối ra thì vô tình tìm thấy quán ăn Việt Nam đó. Ở Ohio ít người Việt Nam sinh sống, người Việt chủ yếu tập trung sống ở California, Texas hay một số tiểu bang khác…nên những hàng quán bán đồ ăn Việt Nam ở Ohio là rất ít, hiếm khi ta tìm thấy một quán ăn Việt Nam nào.

Từ hôm phát hiện ra quán ăn này, tôi thường hay tới đây thường xuyên luôn. Bà chủ là người Huế rất phúc hậu và dễ mến. Nghe giọng bà ấy nói tôi lại nhớ tới mẹ tôi!

- Sao cậu có thể chọn cái ngõ hẻm này để ăn vậy, ngồi mấy chỗ ngoài kia chẳng phải thoáng đãng hơn sao Lưu Ly- July thầm trách tôi.

- Thì đây là quán ăn Việt Nam mà, cậu không muốn ăn món ăn Việt Nam sao? Tôi nói

- Tuần nào mà tớ chẳng qua nhà cậu ăn?

- Nhưng tớ không biết nấu mấy món đặc sản như ở đây như bún bò Huế, bánh canh hay mỳ Quảng này!

- Tớ cứ tưởng cậu không định quay trở lại Việt Nam nữa chứ?

- Dĩ nhiên tớ sẽ trở lại rồi- Tôi cười

July cường một điệu cường gượng gạo!

Chúng tôi gọi những món ăn quen thuộc của Việt Nam như Phở, nem, bún chả, bún bò Huế..v..v

Khi đang ăn July hỏi tôi:

- Cậu thấy Duy thế nào?

- Ờ thì…đẹp trai, lạnh lùng, ga lăng dịu dàng

- Sao cậu nói như biết rõ vậy?

- Tớ đoán vậy thôi- Tôi khẽ bối rối

- Mà đúng gu của cậu rồi còn gì nữa- Tôi nói tiếp

- Ừm

- Cậu thích Duy

- Trước đây thôi

- Thế còn bây giờ?

- Không thích nữa

- Tại sao?

- Vì tớ cảm giác anh ấy không thích tớ- July nói

- Cảm giác…như vậy không phải thật đâu. Xinh đẹp như cậu chàng nào dám từ chối..Haha

- Thôi ăn đi!

- Thế cậu tấn công chưa?

- Ăn nhanh đi còn về…July nạt tôi

July mà cũng có lần thất bại trong tình trường sao!

***

Năm tôi học cấp II! Có một cậu bạn cùng trường thích tôi, cậu ta tên là Khang hay Khánh gì đó tôi không nhớ vì năm đó cậu ta cũng chuyển trường!

Cậu ta học ở lớp bên cạnh, đẹp trai học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi. Tóm lại cậu ta là một hotboy chính hiệu của trường tôi. Hàng tá những cô nàng để ý tới cậu ta, tủm tỉm cười khi cậu ta đi qua, và nắm rõ lịch trình một ngày ở trường của cậu. Thậm chí có khi cậu ta còn nhận được một vài ba bức thư tỏ tình của một cô nàng ngổ ngáo nào đó. Nhưng điều quái lạ là cậu ta không để ý đến những cô nàng hay mỉm cười tủm tỉm, hay những cô nàng viết thư tỏ tình với cậu ta. Mà cậu ta để ý tới tôi, thế mới lạ chứ. Tôi cảm tưởng như mình đang lạc vào một trong câu chuyện cổ tích vậy, cậu ta là hoàng tử còn tôi sẽ là cô nàng Lọ Lem, hoàng tử đẹp trai, quý phái giùa sang không bao giờ thèm để ý tới các tiểu thư con nhà danh giá, mà chàng ta chỉ để ý tới nàng Lọ Lem nghèo khổ, xấu xí mà thôi!

Cậu ta mạnh bạo lắm! Phải chăng đó là một điểm chung giữa những anh chàng hotboy. Cậu ta hẹn tôi ở chỗ vắng người và cậu ta nói với tôi, cậu ta thích tôi vì tôi đặc biệt và có một cái tên cũng đặc biệt nữa. Cậu ta muốn tôi hẹn hò với cậu ấy. Khi đó tôi bối rối lắm, chẳng biết làm gì, đứng chết trân một chỗ. Cậu ta còn nói cho tôi hạn một ngày để suy nghĩ rồi trả lời cậu ta

Ngày hôm sau, cậu ta tới chỗ cũ, lần này tôi khéo léo từ chối. Nhưng cậu ta không bỏ cuộc!

Lúc đó tôi không biết rằng Pi đã đứng ở một góc khuất rồi âm thầm theo dõi chúng tôi!

Pi giận tôi vô cớ. Cậu ấy không thèm nói với tôi nửa lời, cứ tìm cách trốn tránh tôi. Vào những buổi chiều sau đó Pi cũng không tới gặp tôi trên cánh đồng hoa lưu ly nữa.

Còn cậu hotboy kia vẫn không buông tha cho tôi, cậu ta giở trò lẽo đẽo bám theo tôi, và còn tìm cách để tặng tôi những món quà nữa. Tôi đã thẳng thừng từ chối nhưng cậu ta vẫn không từ bỏ

Cho tới một lần tôi không thể chịu động được những hành động thái quá đó nữa, hình ảnh cậu ta cứ lẽo đẽo bám theo tôi trở thành trò cười của lũ con trai và cợt nhả, dè bỉu của bọn con gái “Đã cóc ghẻ rồi còn làm trò kiêu căng, ngạo mạn, tự cao tự đại và vô số những câu chê bai khác nữa.

Cậu ta cầm trên tay một món quà đi thẳng về phía tôi, sau đó là hẳn một đội quân hộ vô, chúng vừa hô vừa cười tôi đỏ chín cả mặt mày. Tôi không biết giấu mặt mình vào đâu nữa.

Dĩ nhiên Pi lại giải cứu tôi một lần nữa, cậu ấy giúp tôi thoát khỏi đám đó một cách kỳ diệu. Pi giỏi thật!

“Sao mấy hôm trước cậu giận tớ hả Pi”

“Đâu có”

“Còn chối sao”

“Vì tớ thấy cậu gặp tên đó”

“Chẳng có chuyện gì đâu” Tôi cười

“Tớ biết”

“Cậu không giận tớ nữa chứ?”

“Giận mà tớ lại cứu cậu à” Pi nói

“Tớ biết” Tôi cười toe

Ánh nắng chiều lung linh soi bóng hai đứa, đổ thành hai vệt dài trên con đường chiều!

Trước lúc cậu ấy tới cuộc sống của tôi, tôi chẳng để ý, chẳng quý mến một ai! Rồi sau khi cậu ấy rời bỏ cuộc sống của tôi, tôi cũng không để ý, không cảm mến một ai.

Nhưng cậu ấy vẫn không xuất hiện, tôi chỉ thấy hình ảnh của cậu ấy hoàn hảo hơn trong Duy, khi bên cạnh Duy tôi cảm thấy trong lòng mình gợn lên những cảm giác khó hiểu lắm, điều lạ lùng là tôi cảm thấy được sự bình an, tôi nói và cười nhiều hơn!

July nhìn tôi than rằng:

“Lưu Ly sao cậu cứ ôm ấp mãi một ký ức xưa cũ và xa vời vợi vậy”

“Tớ chẳng biết”

“Chắc gì giờ này cậu ta còn nhớ tới cậu hay những lời hẹn thề trước kia, cậu nên nhớ lúc đó cậu ta và cậu cũng chỉ là những đứa trẻ con 13, 14 tuổi thôi. Đâu có nhớ nổi những gì mình đã nhớ”

“Nhưng tớ vẫn nhớ” Tôi chống chế

“Cậu nhớ, thế cậu biết chắc cậu ta sẽ còn nhớ mình chứ hả?”

“Tớ…tớ không biết”

Rồi July khẽ ôm tôi vào lòng, những điều cậu ấy nói không hẳn là sai!

***

Tôi lấy cuốn nhật ký của Pi ra, đi đâu tôi cũng mang nó theo. Tôi lặng ngắm

Lặng lẽ lật từng trang giấy đôi chỗ đã ố vàng

Lặng lẽ đọc…

Rồi những giọt nước mắt cũng lặng lẽ tuôn rơi…!

9. Chương 9: Can Đảm Để Nhớ, Can Đảm Để Quên

Vào một buổi chiều đầu tháng 12 lạnh giá! Tôi nhận được một bức thư tay của ba viết gửi cho tôi.

Bên ngoài kia tuyết rơi dày đặc, khoảng hai tuần nữa thì chúng tôi sẽ được nghỉ lễ nhân dịp Giáng Sinh!

Trong thư ba nói ông vẫn khỏe, mặc dù trời lạnh nhưng ông vẫn vào rừng nhặt củi được. Ông kể cho tôi nghe về những người hàng xóm trước đây của chúng tôi, họ vẫn ở đó không ai chuyển đi cả, cô Tâm, bà góa Tư hay ông Năm người gốc Nam bộ. Ba thường xuyên qua nói chuyện với họ, khi về già ai cũng cảm thấy bình yên khi được sống lại cùng nhau, được gặp nhau khi tuổi đã xế chiều. Gặp nhau rồi, kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa, những kỷ niệm hay lũ con cái giờ đang lưu lạc ở phương xa, đứa thì đi học, đứa lấy chồng, đứa thì lại lo mưu sinh kiếm sống.

Rồi ba kể về những thế hệ sau tôi, những thế hệ mới những đứa trẻ đang lớn dần lên trên vùng bình nguyên nắng gió chan hòa.

Tôi ngẫm lại thì thấy mình mới đi được một phần ba của chặng đường đời dài, phía trước mình còn rất nhiều thử thách và chông gai. Tới khi nào tôi mới được bình yên như ba đây?

Ba nhắc khéo tôi chuyện học hành rồi lo cho tương lại sau này, ông nói sau khi học xong thì không về Việt Nam cũng được, nếu có về thì ghé lại thăm ba thôi. Tốt nghiệp ra trường thì cố gắng xin việc ở bên đó, rồi lấy chồng sinh con đẻ cái luôn. Thi thoảng đưa chúng nó về Việt Nam thăm ba là tốt rồi.

Cả cuộc đời ba chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân mình cả, lúc nào ông cũng chỉ nghĩ làm thế nào cho chúng tôi có cuộc sống tốt đẹp mà thôi! Tôi nghĩ rằng trong đa số chúng ta ai cũng có ba mẹ, đừng bao giờ thắc mắc về những điều họ làm, tất cả những gì họ làm mục đích cuối cùng là dành cho chúng ta mà thôi. Hãy luôn tự hào vì chúng ta có những người cha, người mẹ vĩ đại! Và ba cũng vậy…Đối với tôi, ông luôn là những điều vĩ đại.

Ba à! Sau khi tốt nghiệp ra trường con sẽ không ở lại đất nước hoa lệ này đâu, con thấy mình không hợp với nó. Con sẽ về Việt Nam, làm việc …rồi về thung lũng Lưu Ly với ba và cả mẹ nữa!

***

Trời thì rất lạnh, luôn luôn dưới 0 độ C vào mùa đông! Nhưng tôi vẫn liều lĩnh choàng thêm áo khoác, mang thêm khăn, đeo thêm găng tay, rồi chiếc mũ len to sụ chụp lên đầu và bắt đầu đi dạo trên những con phố. Tôi cảm thấy hứng thú với việc đó, nó giúp tôi giảm căng thẳng mỗi khi thiếu đề tài, những bài tập hội họa về trường phái lập thể luôn khiến tôi đau đầu, những khi đó tôi mới thấy Pablo Picasso thực sự rất vĩ đại!

Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm về những bức tranh của danh họa Pablo Picasso nào là tác phẩm Những cô nàng ở Avignon được vẽ vào thời kỳ do sự ảnh hưởng Phi châu(1908-1909), rồi bức họa Guernica được sáng tác sau thế chiến thứ nhất mô tả cuộc ném bom của quân Đức vào Tây Ban Nha…v…v…

Rồi khi đi qua một con hẻm nhỏ, có tiếng kêu meo meo khe khẽ vang lên, lôi tôi về thực tại thoát khỏi Picasso, tôi dừng lại quan sát thì thấy có một chú mèo đang mắc kẹt trong một cái khẽ ranh giới giữa hai tòa nhà cao tầng, chú mèo không thể trở ra vì tuyết đã lấp đầy, cũng có thể do chú mèo đói và lạnh nên không đủ sức trèo ra, những tiếng kêu meo meo vẫn vang lên khiến tôi động lòng, tôi rất yêu quý những con vật đặc biệt là mèo.

Chú mèo màu trắng sữa vẫn kêu meo meo, còn đôi mắt màu xanh lá như đang nhìn tôi như muốn nói: Hãy cứu tôi, cứu lấy tôi.

Tôi nhoài người với tay vào bên trong miệng thì khẽ nói nựng: Ra đây nào, ra đây nào bé yêu! Nhưng không đem lại hiệu quả, chú mèo vẫn co ro ngồi đó không chịu đi về phía tôi! Tôi vẫn cố, chắc mọi người xung quanh đang nhìn tôi với suy nghĩ một cô gái quái đản, nhưng thây kệ. Tôi phải giúp chú mèo cái đã. Tôi ngã oạch ra đất dăm ba lần gì đó, nhưng chú mèo vẫn ngồi yên, thi thoảng kêu lên vài tiếng yếu ớt! Tới khi tôi ngã lần thứ năm, thì có một bàn tay đỡ lấy tay tôi kéo dậy. Tôi vội vàng ngẩng lên, Duy nhìn tôi khẽ cười:

- Lưu Ly đang làm gì để đây vậy? Trông ngộ quá

- Có một chú mèo đang bị mắc kẹt tớ muốn giúp nó ra không thì nó sẽ chết mất

- Ra vậy, để Duy giúp cho, Lưu Ly đứng yên đây nhé!

Duy sang chỗ chú mèo, loay hoay một lúc bằng cách nào đó, Duy đã cứu được chú mèo. Tôi cảm thấy rất vui khi Duy khẽ ôm chú mèo đi về phía tôi. Đó là một chú mèo nhỏ long màu trắng sữa, chắc chú mèo đi lạc hoặc là bị bỏ rơi! Trông nó thật tội ngiệp:

- Lưu Ly định làm gì với chú mèo này?

- Mình sẽ chăm sóc cho nó khỏe, rồi đem trả lại cho chủ nhân của nó

- Duy nghĩ nó bị bỏ rơi

- Nếu như không ai nhận nó, thì Lưu Ly sẽ nuôi nó!

- À mà trước tiên phải tìm chỗ giữ ấm cho nó đã

- Nhưng nhà Lưu Ly không ở gần đây

- Duy có một chỗ hay lắm chúng ta đi thôi, không nó chết cóng bây giờ- Duy cười

Duy dẫn tôi đến quán ăn Việt Nam nhỏ mà tôi thường hay đến. Không ngời cậu ấy cũng biết quán ăn này, tài thật!

Duy quen bà chủ ở đây, chứng tỏ cậu ấy đã tới đây nhiều lần trước đó rồi. Duy trao đổi với bà chủ điều gì đó. Rồi cậu ấy trao cho bà chủ chú mèo đáng thương, nhờ bà ấy chăm sóc tạm cho nó

Chúng tôi đi tới chiếc bàn bên cạnh khung cửa đẫm một màu sương sớm

Duy gọi thức ăn

- Lưu Ly không có ý định ăn đâu? Lúc sang Lưu Ly đã ăn ở nhà rồi, giờ vẫn còn thấy no này

- Duy biết…nhưng đã mất công vào đây rồi, thì chúng ta phải thưởng thức những món ăn Việt Nam ngon nhất trần đời chứ? Duy cười

- Duy rất thích nơi này phải không?

- Ừm vì Duy thấy nó là một góc của Việt Nam, Duy là khách ruột ở đây mà. Bà chủ thậm chí còn gọi Duy là con nữa.

- Duy yêu Việt Nam như thế? Tại sao Duy không đến Việt Nam, thăm những người họ hàng chẳng hạn? Tôi nói

- Duy chẳng biết bên đó Duy còn họ hàng không nữa?

- Sao Duy không hỏi ba?

- Ông ấy không nói, ông ấy bảo khi nào rảnh thì ông ấy sẽ cùng Duy về Việt Nam chơi, nhưng ông ấy bận suốt. Nhưng rồi Duy sẽ phải đến Việt Nam một lần vào một ngày nào đó- Duy quyết tâm

Tôi mỉm cười

- Học xong Lưu Ly sẽ trở lại Việt Nam? Duy hỏi

- Tớ sẽ về Việt Nam làm việc!

- Lưu Ly không thích nước Mỹ à?

- Có chứ, thích rất nhiều…nhưng không bằng Việt Nam

Duy khẽ cười

Nói chuyện nhiều hơn với Duy, tôi nhận thấy cậu ấy là một người vui vẻ, dễ gần khác xa với cái dáng điệu lạnh lùng đó!

Khi chúng tôi ăn xong, bà chủ quán giao lại cho chúng tôi con mèo nhỏ, thực sự trông nó bây giờ rất xinh đẹp

- Lưu Ly sẽ đặt tên cho nó là gì?

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:

- Là Bun đi

- Bun?

- Ừm…

- Nghe như tên một con chó vậy- Duy cười lớn

Tôi cũng vậy

- Mà tại sao Lưu Ly lại thích cái tên đó

- Ngày xưa, tớ đã có một con mèo tên là Bun, rồi khi chuyển nhà tớ giao nó lại cho bà hàng xóm cũ, không biết giờ đây nó còn sống hay đã chết rồi. Lưu Ly rất quý con mèo đó, vì đó là quà tặng của một người bạn!

- Tặng á?

- Ừm

Rồi tôi kể cho Duy nghe về chú mèo mà Pi nhặt được ở cống và mang tới tặng cho tôi!

- Cậu bạn đó có vẻ thú vị nhỉ?

- Ừm…cậu ấy tốt bụng lắm

- Thế bây giờ cậu ấy đang ở đâu, Việt Nam à?

- Không! Cậu ấy chuyển nhà đi vào năm Lưu Ly 13 tuổi, tính tớ giờ là khoảng 6 năm trời rồi đó

- 6 năm trời, thì lâu thật! Duy chép miệng

Tôi cứ kể cho Duy nghe những câu chuyện về Pi, một cách lần lượt!

Tôi kể Duy nghe vì tôi muốn một người để chia sẻ hay như hôm nay khi Duy trao chú mèo lại cho tôi thì những hình ảnh thân thuộc đó lại ùa về, điều đó lại càng làm tôi thấy nhớ Pi nhiều hơn.

Tôi chưa bao giờ, chưa lúc nào thực sự đủ can đảm để tự mình dặn lòng mình là phải quên Pi đi, quên ngay. Vì tôi tin vào định mệnh: Rồi tới ngày nào đó, trong thế giới ngày, trong dòng người xô ngược, giữa đám đông xa lạ tôi sẽ gặp lại Pi hoặc Pi sẽ đi tìm tôi!

Viển vông lắm phải không? Ảo mộng lắm phải không? Đôi lúc con người ta cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì, đang làm gì nữa?

Những lần đi bên cạnh Duy, nói chuyện với Duy về Việt Nam, về văn học, về hội họa. Tôi cứ có cảm giác thân thiện, gần gũi, cảm giác được bình yên ở chốn xa lạ này. Như thể tôi đang đi bên cạnh cậu bạn bé nhỏ, can đảm thuở ấu thơ của tôi vậy. Tôi như chơi vơi giữa hàng tá những xúc cảm lộn xộn, chẳng biết làm cách nào để xếp chúng về một trật tự ngăn nắp hơn!

Nhiều lúc, tôi cứ tự lẩm bẩm với bản thân mình rằng: “Duy không phải là Pi, Pi không phải là Duy. Pi nhỏ bé, can đảm ngày xưa đã bỏ tôi đi rồi! Liệu cậu ấy có còn ở Việt Nam không? Hay đã đi tới một đất nước xinh đẹp nào đó như Pháp, như Nhật Bản, như Úc chẳng hạn, và biết đâu cậu ấy còn đang quen một cô nàng tóc vàng xinh đẹp nào đó, biết đâu?

Còn đối với tôi ư? Cô nhóc yếu đuối phiền phức ngày đó đã không còn tồn tại trong ký ức của cậu ấy nữa. Có hay chăng cũng chỉ là những ký ức mờ nhạt, rồi sẽ phai nhòa qua những tháng năm!

Vậy đó! Cớ gì mà tôi cứ phải ôm ấp lấy mãi một kỷ niệm, một quá khứ, một hình ảnh chẳng bao giờ gặp lại, chẳng bao giờ thuộc về mình!

Tập nhớ, rồi cũng phải tập cách để quên đi thôi. Ban đầu ta chưa thể làm ngay điều đó được, nhưng cứ cố gắng mỗi ngày một chút rồi dần theo thời gian ta sẽ làm được thôi! Cứ tin vậy đi!

Tôi biết mình không thể sống mãi trong giấc mơ này nữa!

Có lần ba viết thư cho tôi, ba nhắc tới Pi vì qua cách nói chuyện của tôi, ba nhận ra rằng tôi vẫn sống trong những giấc mơ về Pi.

Ba nói, ba đã đi qua ngôi nhà của Pi trên thị trấn, và ba có hỏi những người hàng xóm xung quanh đó là gia đình Pi có quay trở lại từ khi họ rời đi không? Thì họ đề nói rằng từ khi họ ra đi chưa thấy họ quay trở lại lần nào, ngôi nhà của họ cũng đã bán cho người khác rồi!

Ba nhắc tôi, đôi khi đừng sống mãi trong giấc mơ về người khác, những thứ gì đã qua thì nên để nó trôi đi theo dòng ký ức. Bởi con người ta không thể sống mãi trong những ký ức, dù nó rất tươi đẹp. Điều quan trọng nhất là ta đủ can đảm để quên đi và sống trong thực tại!

Ba luôn nói đúng!

Can đảm để nhớ, can đảm để quên đi!

***

Duy gặp lại Lưu Ly trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, khi đó cô ấy đang loay hoay tìm cách để giải cứu ột chú mèo nhỏ đang bị mắc kẹt. Rồi anh đã giúp cô ấy giải thoát cho chú mèo!

Rồi hai người tới quán ăn Việt Nam nhỏ đó, Lưu Ly cũng biết nó qua một lần lạc đường và vô tình tìm thấy. Còn anh biết quán ăn đó cũng khá lâu rồi, Ohio rất ít người Việt Nam sinh sống nên các hàng quán bán đồ ăn Việt Nam cũng không có nhiều.

Anh thích cái quán đó vì nó rất đỗi giản dị và món ăn thì luôn luôn tuyệt hảo, như những người phụ nữ làm ra nó vậy! Anh tin chắc rằng ngày xưa mẹ anh cũng là một người phụ nữ như thế!

Lưu Ly là một cô gái tốt bụng, cô ấy mang trong mình những nét đẹp giản dị, dịu dàng của phụ nữ Việt Nam, qua cách ăn, cách nói chuyện anh đoán ra điều đó. Nhưng điều tuyệt diệu nhất trong anh vẫn là cái cảm giác bình yên đến lạ lùng cứ khẽ đến mỗi khi anh ở bên cô ấy, ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy, nghe cô ấy nói, nhìn thấy cô ấy cười!

Lưu Ly là một loài hoa đẹp, nhưng mong manh và yếu đuối vô cùng, anh cũng chợt nhận ra trong đôi mắt của Lưu Ly ẩn chứa những điều đó, ẩn sau đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu đó có một nỗi buồn mênh mang lắm, mênh mang như những cánh đồng lưu ly vậy. Có một quá khứ với những mất mát chia ly và khổ đau ẩn chứa ở trong đó.

Chỉ tới khi cô ấy kể cho anh nghe về người mẹ ra đi khi cô ấy còn nhỏ hay sự ra đi của cậu bạn tên Pi. Và có những nỗi ám ảnh về quá khứ cứ đeo bàm Lưu Ly, khiến cô ấy phải nghĩ suy, phải dằn vặt!

Ước chi vào những lúc đó anh có thể giúp được cô ấy nhỉ?

10. Chương 10: Lưu Ly Nở Rộ

Khi đang chuẩn bị đi ra ngoài thì anh Dương hỏi tôi

- Dạo này em có vẻ hay đi với chàng trai châu Á đó nhỉ?

- Em cũng mới quen thôi anh- Tôi cười

- Người Việt Nam phải không?

- Đúng rồi anh!

- Cậu ta cũng là du học sinh à? Anh Dương hỏi tiếp

- Không anh…Cậu ấy sinh ra và lớn lên tại đây và chưa bao giờ tới Việt Nam cả!

- Ra vậy! Anh Dương cười

Tôi cũng vậy!

- Nhớ về sớm đó nhé. Ban đêm không an toàn đâu!

- Em biết rồi, chào anh trai!

Đúng là dạo này tôi gặp Duy nhiều thật. Ở công viên, trên đường ra siêu thị hay trong bảo tàng. Tôi tới thành phố Cleveland này được nửa năm rồi, nhưng vẫn chưa thăm thú được tất cả, nên rảnh rỗi thì tôi lại đi một mình, rồi lại lạc đường. Duy ngỏ ý muốn làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi, tôi bảo Duy thế trả công bằng gì. Duy nói chỉ cần tôi kể về Việt Nam cho cậu ấy nghe là được rồi. Tôi vui vẻ đồng ý!

Thành phố Cleveland nằm ở phía đông bắc của Ohio, quận Cuyahoga ven hồ Erie. Cleveland được coi là thành phố có dân số đông nhất Ohio và là một trong những thành phố có tuyết rơi đẹp nhất trên thế giới.

Tại Cleveland cũng có rất nhiều thắng cảnh xinh đẹp và nổi tiếng. Duy hứa là sẽ đưa tôi đi thăm thú hết trong dịp giáng sinh này.

July về New York để thăm những người họ hàng của cô ấy và ở đó đón giáng sinh luôn. Cô ấy nói xin lỗi tôi vì đã không đón giáng sinh cùng cô ấy được. Tôi nói không sao!

Duy chở tôi bằng xe ô tô để đi ra con sông Cuyahogo-dòng sông nổi tiếng với những vụ cháy trong lịch sử của Ohio và nước Mỹ. Tôi cảm thấy thích thú vô cùng khi được tới đây!

Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế và nhìn về con sông. Khi đó Duy nói với tôi:

- Lưu Ly kể cho Duy nghe về Việt Nam đi?

- Lưu Ly kể cho Duy nghe suốt rồi còn gì, với lại Duy cũng hay đọc nhiều sách báo về Việt Nam đúng không?

- Ừm, nhưng đâu bằng Lưu Ly kể- Duy cười

- Vậy thì Duy phải mau chóng về Việt Nam đi, Haha

- Duy muốn tới Hà Nội nghe nói ở đó đẹp lắm…Duy muốn đi thăm phố cổ hay vào thưởng thức cà phê ở những quán cà-phê cổ nhất của Hà Nội!

- Nói thật nhé…Duy còn biết nhiều về Hà Nội hơn cả Lưu Ly đó, vì Lưu Ly mới được qua Hà Nội có vài lần thôi và cũng chỉ biết về Hà Nội qua những trang sách báo mà thôi

Tôi cười, rồi nói tiếp

- Thế Duy có hay nghe những bài hát về Hà Nội không?

- Có chứ! Duy cũng biết khá nhiều Duy… như Nhớ mùa thu Hà Nội, Em ơi Hà Nội phố hay Hà Nội mùa vắng những cơn mưa!

- Duy biết nhiều thật đó!

- Vì thời gian rảnh Duy thường hay đọc những cuốn sách về Việt Nam mà, Duy biết điều đó qua Hà Nội băm sáu phố phương của Thạch Lam hay Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng.

- Đó là những tác phẩm kinh điển viết về Hà Nội-Tôi cười

- Lưu Ly thích ca sỹ nào của Việt Nam?

- Lưu Ly hay nghe Mỹ Linh hát!

- Mỹ Linh?

- Ừm…

- Vậy thi Lưu Ly hát cho Duy nghe một bài của Mỹ Linh được không?

- Nhưng Lưu Ly có biết hát hò gì đâu?

- Tớ nghe Lưu Ly hát mấy lần rồi còn gì, mấy lần chạy bộ trong công viên ý- Duy lại cười

- Duy theo dõi Lưu Ly sao? Tôi khẽ lườm Duy

- Không! Chỉ là vô tình thôi! Lưu Ly hát đi

- Nhưng…

- Hát đi mà- Duy ra bộ năn nỉ tôi- một đoạn thôi cũng được! Nhé..

- Vậy thì….cấm Duy cười nhé!

Duy gật gật…

Và rồi tôi bắt đầu hát , hát bài “Những giấc mơ dài” của nữ ca sỹ Mỹ Linh, bài hát mà ba tôi rất thích nghe…

“Có những đêm em xa anh, em buồn lắm

Ánh sao khuya như cùng em đếm từng giờ

Mà đâu chỉ có…một lần cách xa

Và đâu chỉ có vắng anh những đêm dài

Từng ngày em sống, sống giữa chơi vơi

Giữa những đắm say bên nỗi đau

Có khi nào tình yêu đến không như giấc mơ

Được yêu được sống chẳng còn vấn vương

Nồng nàn những giấc mơ dài có nhau

Và rồi từng đêm em mơ, em mơ

Giữa những đắm say bao bên nỗi đau

Vẫn biết tình yêu đến không như một giấc mơ

Vẫn muốn bên anh bên anh ấm nồng

Tựa như một giấc mơ dài có nhau!

Hát tới đó…chợt tôi nhận ra những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mình từ lúc nào không hay. Tôi bối rối đưa tay lên vội lau đi những giọt nước mắt. Tôi sợ Duy nhìn thấy…

- Lưu Ly có sao không? Duy lo lắng

- Bài hát buồn quá!

- Lưu Ly dễ khóc thật!

Nói rồi Duy lấy tay mình để gạt đi những giọt lệ còn vương lại trên má tôi. Khi đó ánh mắt Duy khẽ chạm vào ánh mắt tôi, tôi đã vội vã quay đi ngượng ngùng, bối rối…

- Chúng ta về thôi Duy ?

- Ừm muộn rồi, mình về thôi!

***

Về tới nhà tôi cứ ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối sẫm

Những hình ảnh và cả ánh mắt của Duy cứ hiện về trong tâm trí tôi, và khi ánh mắt Duy chạm vào ánh mắt tôi, trái tim của tôi như thể lạc mất đi vài nhịp vậy!

Phải chăng đó là cảm xúc khi ta nghĩ tới một người…và thích người đó!

“Lưu Ly dễ khóc thật” Duy nói xong câu đó, tôi cảm thấy như mình đang cần một sự an ủi, một sự bảo vệ, vì lưu ly luôn mong manh mà!

*

Duy ngồi lặng im trong căn bếp tăm tối, anh không có thói quen bật đèn lên vì anh nghĩ khi con người ta chìm vào trong bóng tối thì sẽ suy nghĩ được mọi điều một cách thông suốt hơn.

Lưu ly là một loài hoa mong manh và yếu đuối, cô ấy cũng vậy. Khi cô ấy khóc, anh bối rối vô cùng anh chẳng biết mình phải làm như thế nào nữa. Rồi cho tới khi ánh mắt anh khẽ chạm vào ánh mắt cô ấy trái tim anh dường như muốn ngưng đập vậy!

Anh nghĩ lúc đó mình cần làm một việc lớn hơn, lớn hơn cái cử chỉ gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô ấy. Nếu như, cô ấy muốn khóc thì anh sẽ cho cô ấy tựa vào bờ vai anh và khóc…khóc bao nhiêu cũng được.

Ấy thế mà anh chẳng đủ can đam để làm điều đó

Giá như…giá như lúc đó anh can đảm thêm chút nữa?

***

Ba đi làm về lúc 11 giờ…

Chắc đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày hai ba con có thể nói chuyện với nhau

- Dạo này ba hay thấy con không đi cùng July? Hai đứa có chuyện gì sao?

- Cô ấy sang New York thăm họ hàng hai tuần nay rồi? Ba thân với ba cô ấy nhẽ nào ba không biết- Duy bâng quơ đáp.

Ba hơi chau mày

- Duy này ba thấy con thường đi cùng một cô gái châu Á?

- Ba theo dõi con đấy à?

- Chỉ là tình cờ thôi!

- Cô ấy là Lưu Ly, bạn thân của July

- Con thích cô ta?

Duy im lặng

- Nhưng còn chuyện với July thì sao?

- Chuyện nào?

- Con không cần phải làm ngơ đi như vậy: Con nên biết gia đình ta với gia đình July đã qua lại bao nhiêu năm nay rồi

- Con không để ý lắm đế chuyện đó

- Con?

- Với lại July cũng không thích con và con cũng không thích cô ấy

Ba trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó rồi ông nói tiếp:

- Cái quan trọng là tương lai của con?

- Con hiểu ý ba rồi? Duy cười khẩy

- Con hiểu?

- Con nghĩ rằng tương lai của con không cần ba phải lo nữa đâu, con tự biết mình phải làm thế nào

Nói rồi Duy đứng dậy định đi thẳng lên phòng

- Con nên biết điều hơn một chút đi Duy? Con cần phải suy nghĩ lại

- Con đã bảo không cần ba lo mà

- Cô gái châu Á đó…

- Cô ấy là người Việt Nam- Duy ngắt lời ba

Dường như ba của Duy đã nắm được điểm yếu

- Cô gái là người Việt Nam và còn là du học sinh nữa, rồi khi học xong cô ta sẽ trở về Việt Nam

Duy lặng im lần nữa

- Con sẽ về Việt Nam

- Con điên sao?

- Bao năm nay con vẫn muốn tới đó mà

Nói rồi Duy chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cánh cửa lại

Đây có lẽ là lần cãi nhau dài nhất của hai cha con!

***

Ba của Duy là một người tham vọng, quyết đoán và bảo thủ. Một khi ông ấy đã đưa ra một quyết định hay dự định làm một việc gì đó là sẽ không bao giờ bị lung lay thay đổi, trong công việc của ông thì điều đó luôn tốt đẹp, luôn đúng. Nhưng trong câu chuyện của anh thì điều đó không tốt một chút nào. Anh đã hơn hai mươi tuổi rồi, cũng đã dự định cho tương lai của mình và anh nghĩ điều đó luôn ổn thỏa, chẳng có gì phải lo nghĩ nhiều cả.

Những điều ba làm từ trước tới nay với anh, anh biết tất cả những điều đó, đều muốn tốt cho cuộc sống của anh mà thôi, nhưng nó lại tạo ra sự gò bó, đôi khi là áp lực nặng nề.

Ba chẳng bao giờ hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì? Cái ông ấy hướng tới chỉ là những giá trị bên ngoài những cái ở trước mắt, tiền tài, địa vị, danh vọng và thậm chí là quyền lực. Còn những giá trị ẩn sâu bên trong mỗi con người như sự đồng cảm và yêu thương thì ông hầu như chẳng bao giờ thèm để ý. Ông nói những thứ đó đôi khi làm cho con người trở nên yếu đuối và vô dụng.

Vậy nên tình yêu của ông dành cho anh là thế đó, những thứ xa sỉ, hào nhoáng bên ngoài mà chẳng bao giờ thèm để ý xem cậu con trai yêu quý của mình đang nghĩ gì? Ngay như những ký ức về người mẹ đã quá cố ông cũng không bao giờ kể lại cho anh nghe, có hay chăng cũng chỉ là những thứ tưởng tượng trong tâm trí anh mà thôi. Anh không biết ông ấy có yêu thương bà ấy? Hai người đến với nhau ra sao? Tất cả chỉ như một màn sương mù mịt!

Duy không thích July, mặc dù July rất xinh đẹp và tốt bụng. Từ trước tới nay anh chỉ coi July như một người em gái, quý mến cô ấy như tình cảm của một ông anh trai dành cho em gái của mình, như cách anh Dương đối với Lưu Ly vậy. Ba anh quý mến July và mong muốn anh và cô ấy sẽ trở thành một cặp.

Anh không thể thích, không thể yêu July khi trong lòng anh, trong trái tim của anh đã dành trọn cho người con gái mà anh yêu, người con gái luôn cho anh cảm giác ấm áp, bình an mỗi khi ở bên, người con gái mà anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và người con gái ấy là định mệnh của đời anh.

Yêu là cảm cái cảm giác khi ta cảm mến một ai đó, muốn ở bên người đó đi ăn, nói chuyện, nắm lấy bàn tay và hôn nhẹ lên mái tóc. Rồi sánh bước đi với nhau trên cùng một con đường, không bao ngờ có ngã rẽ…

Yêu là khi cảm thấy bầu trời như sụp đổ khi không có người ấy ở bên, khi người ấy bỏ đi ta chẳng còn thiết tha điều gì nữa…

Và yêu cho ta những giấc mơ vô cùng ngọt ngào khi ta đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đôi khi chẳng bao giờ muốn tỉnh lại, cứ thế đắm chìm…!

Nhưng cuộc sống không là những giấc mơ, không bao giờ là những giấc mơ!

Giá như…giá như anh gặp cô ấy sớm hơn thì tốt biết nhường nào…!

***

July gọi điện cho tôi, kể về chuyến đi của cô ấy. Cô ấy nói sẽ trở lại Cleveland sau lễ Giáng Sinh.

Gần tới lễ Giáng Sinh, Duy rủ tôi đi chơi rất nhiều nơi ở Cleveland này, đi nhà hát, đi quảng trường và đi cả nhà thờ nữa, khi còn ở Việt Nam thi thoảng vào dịp Giáng Sinh, ba mẹ cũng hay cho chúng tôi đi thăm nhà thờ, xem người ta làm nghi lễ này nọ.

Vào dịp lễ giáng sinh không riêng gì Cleveland hay Ohio mà cả nước Mỹ đều có những khâu chuẩn bị vô cùng chu tất cho dịp lễ quan trọng nhất trong năm này, khắp các đường phố của Clevend đâu đâu cũng tràn ngập không khí của lễ giáng sinh, tại các cửa hàng trên đường phố người ta trang hoàng bằng những cây thông No-en, treo lên đó vô số những thứ lung linh sắc màu những ngôi sao, những quả cầu pha lê và những món quà nho nhỏ đầy sắc màu…với ý nghĩa cầu chúc ột năm mới thịnh vượng an lành.

Tôi cảm thấy thích thú vô cùng khi đi dạo dưới phố vào những dịp lễ như thế này, tôi bắt Duy phải chụp cho tôi những bức ảnh để khoe với July, với anh Dương. Duy nhìn tôi cười tươi.

Buổi chiều tôi tới nhà thờ, các nhà thờ ở Cleveland cũng tất bật chuẩn bị cho ngày lễ vào đêm 24, sáng ngày 25 một ngày lễ vô cùng quan trọng đối với những tín đồ của đạo Thiên Chúa hay đạo Tin Lành

Duy dẫn tôi đến gặp cha Pie, người mà Duy rất kính trọng. Cha Pie là môt người rất đôn hậu, ông ấy luôn có một cái nhìn trìu mến, khiến người đối diện có cảm giác được yên bình, nhẹ nhõm.

- Duy rất quý ông ấy phải không? Tôi hỏi

- Ừm… vì ông ấy luôn là người nói chuyện với Duy mỗi khi Duy cảm thấy buồn, và quan trọng là cha Pie luôn cho Duy những lời khuyên chân thành nhất

Tôi cười

Duy lại dẫn tôi đi về phía sau nhà thờ có một cánh đông tuyết khá rộng ở phía sau, và điều lạ lùng là chẳng có người nào cả, có lẽ mọi người đều tới những nơi nhộn nhịp cả rồi

- Sao Duy biết chỗ này hay vậy, đẹp tuyệt- Tôi giang rộng hai tay hét lên đầy sảng khoái

- Chuyện Duy là lại, Lưu Ly có thích không?

- Dĩ nhiên là có chứ..haha- tôi cười lớn

Duy cũng vậy

- Lúc còn nhỏ mỗi khi buồn Lưu Ly cũng tìm tới một nơi nào đó thật rộng, vắng người, rồi hét to lên như vậy mọi nỗi buồn sẽ tan biến theo những cơn gió

- Ai nói với Lưu Ly như vậy?

- Là mẹ Lưu Ly đó.

Duy cười toe

Rồi tôi bốc lấy dưới chân mình một nắm tuyết thật lớn , tôi ném bụp vào người Duy, rồi cười lên khanh khách một cách đầy khoái trí. Duy nhìn tôi ngạc nhiên. Cậu ấy lên tiếng:

- Dám trêu Duy sao, hãy đợi đấy

Nói rồi Duy cũng cúi xuống vốc lấy một nắm tuyết trong tay, ném trả lại phía tôi. Cậu ấy cũng cười lớn

- Nhìn đây này

Tôi lại vốc một nắm tuyết khác ném chúng vào mũ len của Duy khiến nó rơi xuống. Tôi cúi gập người xuống cười

- Á à…Lưu Ly chơi xấu nhé, đợi đấy

Tôi chạy một đoạn xa xa và thách Duy đuổi kịp tôi.

- Đố Duy bắt được Lưu Ly?

Duy liền đuổi theo.

Tôi vẫn chạy, thật nhanh..

Rồi bất chợt tôi vấp phải thứ gì đó, ngã oạch xuống tuyết, bỗng đầu óc tôi choáng váng, đau điếng lên. Tôi cảm thấy hoa mặt, trời đất quay cuồng, mọi thứ xung quanh tôi đảo lộn và nhạt nhòa…

- Lưu Ly…Lưu Ly

Tôi loáng thoáng nghe thấy Duy gọi mình, rồi tôi ngất lịm đi, bóng đêm bao trùm lấy toàn bộ thân thể của tôi.

***

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi, gây cảm giác khó chịu vô cùng

Hình như tôi vừa trải qua một cơn ác mộng thì phải- một cơn ác mộng khủng khiếp!

Tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên một chiếc giường trắng tinh, thì ra là bệnh viện, hồi còn nhỏ, tôi cũng hay bị ngất do kiệt sức, nên tôi không còn xa lạ gì với bệnh viện cả, nhưng chẳng hiểu sao tôi đều có cảm giác sợ hãi khi ở đây. Có lần mẹ đã thức cả đêm để trông tôi, khi tôi tỉnh dậy thì thấy mẹ ở bên nở một nụ cười dịu dàng, nên những lần sau tôi đều có cảm giác an tâm khi mở mắt ra.

Lần này cũng thế, chẳng hiểu sao khi biết là sẽ không có mẹ ở bên, tôi vẫn có cái cảm giác an tâm đó.

Bên cạnh giường bệnh, lúc này là Duy, cậu ấy ngủ gục bên thành giường. Có lẽ do cậu quá mệt mỏi vì đã thức cả đêm để trông tôi. Tôi không đánh thức cậu ấy vội, tôi cứ để cho cậu ấy ngủ.

Lúc ngủ trông cậu ấy rất đẹp, mọi thứ đều trông rất hoàn hảo.

Xa Việt Nam, xa thung lũng Lưu Ly yêu dấu, tôi đặt chân tới nước Mỹ hoa lệ này, mảnh đất mà ngày xưa tôi đã từng ao ước một ngày nào đó sẽ được đặt chân tới. Nhưng khi đã ở đây rồi, mọi thứ đối với tôi đều rất khó khăn, đôi lúc tôi chẳng biết sẽ phải làm như thế nào, mặc dù có anh Dương của tôi bên cạnh. Có lần tôi nũng nịu với anh Dương: “Anh trai ơi, em muốn về Việt Nam, về thung lũng Lưu Ly nhà mình” Anh Dương cốc vào đầu tôi, bảo rằng: “Cứ lo học xong đi đã cô nương bé bỏng”. Tôi nhớ nhà khủng khiếp.

Lần đầu tiên nhìn thấy Duy, tôi đã lầm tưởng cậu ấy là Pi, bởi vì họ rất giống nhau. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó chỉ là về ngoại hình thôi, nhưng dần dà về sau khi tiếp xúc với Duy nhiều hơn, đi chơi cùng cậu ấy. Tôi phát hiện ra rằng cậu ấy có nhiều cái giống Pi hơn tôi tưởng.

Rồi sau đó những kỷ niệm về Pi cứ hiện lên hành hạ tâm trí tôi, chẳng bao giờ dứt ra. Tôi tự hứa là sẽ quên đi tất cả, can đảm để nhớ tới, thì ắt phải can đảm để quên đi mà.

Tôi đi chơi với Duy, đi dạo với cậu ấy bên bờ sông Cuyahoga, bên bờ hồ Erie hay những ngày giáp tới giáng sinh trong thành phố Cleveland này.

Đi bên cạnh cậu ấy…tôi cảm thấy lòng mình được thanh thản hơn, những muộn phiền trong lòng cũng theo đó mà tan biến đi…

Đi bên cạnh cậu ấy…tôi cảm thấy nỗi cô đơn được vơi bớt đi phần nào

Và quan trọng nhất là tôi có được cảm giác được bình yên và chở che, cảm giác mà tôi ngỡ mình đã đánh mất đi khi mẹ và Pi đều rời xa tôi

Phải chăng đó chính là cái cảm giác ta quý mến một ai đó

Rồi tới một lúc nào đó…tôi thừa nhận với bản thân mình rằng

Tôi thích Duy mất rồi. Và đó là sự thực!

***

Bạn đã bao giờ cảm thấy mình trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, dù cảm giác đó chẳng tồn tại mãi mãi trong ta, nhưng…một lúc nào đó, một khoảnh khắc nào đó bạn cảm thấy nó trong cuộc đời của mình

Hạnh phúc của một cô gái khi được bạn trai mình tặng ột món quà nhân ngày lễ tình nhân; hạnh phúc của một người mẹ khi thấy con trai, con gái mình thành đạt. Và hạnh phúc…chỉ là những điều giản đơn thôi!

Mẹ từng hỏi tôi rằng: Con có biết hạnh phúc trên đời này là những điều gì không?. Tôi lắc đầu! Mẹ đã giải thích cho tôi: “Con gái ạ! Hạnh phúc trên cuộc đời này luôn là những điều giản đơn nhất. Ví dụ như hạnh phúc là khi mẹ vẽ xong một bức tranh nào đó mặc dù không bằng một góc của Le-vi-tan nhưng mẹ vẫn cảm thấy vui vì ba đã đứng suốt hai tiếng đồng hồ để xem mẹ vẽ. Hay những khi mẹ bị ốm ba nấu cháo rồi bón ẹ ăn, ngồi đọc ẹ những câu chuyện cười, kể ẹ nghe những câu chuyện ở trong nhà máy. Chỉ đơn giản vậy thôi, hạnh phúc là thế đó con à”.

Hạnh phúc là thứ không khó kiếm tìm! Chỉ cần ta biết lắng nghe và quan sát thôi, có những điều rất gần, rất giản đơn. Quan trọng là ta kịp nhận ra thôi, nhận ra rồi thì đừng để vuột mất nó. Hãy can đảm lên và nắm lấy!

Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy cho tới khi cậu ấy tỉnh dậy.

- Lưu Ly tỉnh lúc nào thế? Sao không gọi Duy dậy? Mệt quá! Nên Duy ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay- Duy uể oải vươn vai

- Lưu Ly tỉnh lâu rồi mà? Duy mệt vì phải trông Lưu Ly cả đêm nên để cho Duy nghỉ thêm một chút

Duy cười nhẹ

- Cảm ơn Duy nhiều nhé!

- Không có gì! Mà Lưu Ly yếu đuối quá à? Mới chạy có một đoạn mà đã xỉu rồi. Bác sỹ bảo Lưu Ly bị kiệt sức, cần phải nằm tĩnh dưỡng ở đây thêm vài hôm!

- Như vậy thì qua mất lễ Giáng sinh rồi

- Không sao! Ở trong này cũng thú vị lắm chứ

Tôi lặng yên nhìn ra khung cửa sổ trắng xóa một màu tuyết

- Hôm nay tuyết rơi nhiều thật- tôi cười

Duy cũng vậy!

Buổi chiều Duy mang tới cho tôi một chiếc chậu be bé với những bông hoa lưu ly màu tím nhạt

- Tớ biết Lưu Ly thích màu xanh hơn, nhưng Duy không kiếm được

- Không sao! Màu tím cũng rất đẹp mà! Duy kiếm đâu ra vậy, Lưu Ly nhớ là nó chỉ nở vào mùa xuân thôi mà

- Bí mật- Duy cười- Lưu Ly có thích không?

- Thích lắm! Nó làm cho Lưu Ly bớt nhớ nhà hơn! Cảm ơn Duy nhiều nhé

- Thung lũng hoa Lưu Ly chắc đẹp lắm nhỉ?

- Ừm

- Nên tên của Lưu Ly mới mang tên loài hoa này hả?

- Cũng không hẳn…Vì mẹ Lưu Ly thích vậy, ngày xưa bà ngoại tớ cũng thường gọi mẹ tớ là lưu ly mà

- Thú vị thật…

…

- Duy cũng thích Lưu Ly…à không…là hoa Lưu Ly- Duy nói, tôi thấy thoáng chút ngượng ngùng trên gương mặt cậu ấy

Tôi khẽ cười rồi hỏi lại:

- Tại sao Duy lại thích?

…

- Vì …vì lưu ly là cậu!

Tôi cũng ngượng ngùng không khác gì Duy

Bất chợt… cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay của tôi…Và nói:

- Hãy cho Duy thời gian để hiểu Lưu Ly hơn nữa nhé?

Tôi lặng mỉm, khẽ cười, khẽ ngượng ngùng

Bên ngoài kia những bông tuyết chao mình yêu điệu như thể đang ngân ngay, khiêu vũ, phiêu du theo giai điệu của những bản tình ca giáng sinh ngọt ngào, hạnh phúc!

11. Chương 11: Những Ngày Sau Đó.....

Anh Dương gọi điện cho ba và nói với ba về chuyện của tôi. Tôi trách anh ấy vì tôi thấy chuyện tôi bị ngất cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là do tôi chưa quen với thời tiết ở đây và bị kiệt sức thôi. Hồi còn nhỏ tôi cũng thường hay bị chứng đau đầu rồi ngất xỉu đi như thế này mà.

Anh Dương lúc nào cũng nghĩ tôi vẫn chỉ là cô gái bé nhỏ ngày xưa hay lẽo đẽo theo anh ấy, tôi cũng đã gần hai mươi tuổi rồi còn gì đâu còn bé bỏng, ngây thơ như ngày xưa nữa. Tôi cũng đã dần dần biết lo cho bản thân mình rồi!

Anh Dương nói với ba chỉ làm ba lo thêm thôi, ba cũng đã có tuổi rồi, nhỡ ông xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm thế nào. Khi ông gọi điện cho tôi, tôi đã cố gắng trấn an ông và nói không sao cả, thì ông mới an lòng. Ông nhắc nhở tôi phải giữ gìn sức khỏe, nếu như cảm thấy không khỏe thì phải đi bác sỹ khám ngay. Cứ mỗi lần nói chuyện với ông, tôi cảm thấy mình vẫn còn nhỏ dại lắm, chẳng lớn hơn là mấy…

Ba còn nói với tôi rằng: “Hoa lưu ly sắp nở trên mảnh đất của chúng ta rồi”

***

July trở lại Ohio sau gần tháng trời du ngoạn ở New York. Trông July càng trở nên tươi tắn và xinh đẹp hơn. Cô ấy khoe với tôi cơ man nào là quần áo, giày mũ, túi xách hàng hiệu, cô ấy cũng dành tặng tôi vài thứ coi như là quà giáng sinh muộn. Tôi thì tặng Lưu Ly một cuốn sách viết về thời trang.

Biết tin tôi bị ngất, July cứ nhắng nhít cả lên…

- Cậu bị làm sao? Có ngiêm trọng không? Sao không nói với tớ

- Tớ chỉ bị kiệt sức thôi, nghỉ vài hôm là khỏe re à, cậu không thấy tớ vẫn bình thường sao!

- Ừm…dĩ nhiên là không sao rồi, có chàng bên cạnh chăm sóc chu đáo thế kia mà! July vừa nói vừa ha hả cười

- Chàng nào?

- Còn chàng nào vào đây nữa, chàng trai mà tớ đã từng thích chứ sao

July nháy mắt tinh nghịch!

Tôi thì tủm tỉm cười!

Buổi chiều mỗi ngày Duy đều ghé qua nhà tôi, khi thì mang cho tôi vài thứ tẩm bổ, khi thì mang cho tôi vài cuốn sách về văn hóa Mỹ, về hội họa và về văn học. Duy cũng biết tôi mê mẩn mấy loại sách này sao?

Món quà giáng sinh muộn mà tôi tặng Duy là một bức tranh do tôi tự vẽ, Duy đã rất vui khi nhận được món quà:

- Duy cảm thấy có cái gì đó rất giống với phong cách của Le-vi-tan trong bức tranh của Lưu Ly?

- Sao Duy lại so sánh tớ với ông ý, Duy không biết ông ý là họa sỹ người Nga, bậc thầy về tranh phong cảnh à?

- Duy biết chứ, nhưng Duy thấy vậy mà- Duy cười

- Duy thích bức tranh này không?

- Có chứ, Duy sẽ treo nó trong phòng ngủ của mình- Duy lại cười

Rồi chúng tôi lại cùng nhau bàn luận về những cuốn sách mà Duy đem tới cho tôi

- Lưu Ly đọc “Đồi gió hú” của Emily Bronti chưa?

- Đó là một câu chuyện buồn!

- Thế còn “Return Eden” của nữ nhà văn người Úc Rosalind Miles?

- Trở về Eden, cô gái trong truyện thật mạnh mẽ và kiên cường!

- Có giống Lưu Ly không? Duy cười

…

- Lưu Ly mít ướt mà đâu giống như cô ấy- Duy cười lên ha hả

- Tính trêu Lưu Ly sao, đọc cho Lưu Ly nghe “Giã từ vũ khí” của Hemingway đi

- Ừm …chú ý lắng nghe nhé!

Duy gằn giọng, rồi đọc cho tôi nghe “Giã từ vũ khí” của nhà văn người Mỹ Hemingway, thi thoảng cậu ấy thêm vào đó một vài câu với điệu bộ hài hước khiến tôi không nhịn cười được.

Những tia nắng đã xuất hiện trong mùa đông mặc dù nó mỏng manh và yếu ớt lắm, nhưng cũn đủ cho ta cái cảm giác khẽ khàng, ấm áp ở trong lòng!

Giá như cuộc sống cứ thế này trôi qua, thì hạnh phúc biết bao!

***

Tôi không nghĩ tới chuyện hai năm nữa sẽ ra trường? Tôi sẽ về Việt Nam? Hay ở lại nước Mỹ? Anh Dương bảo tôi ra trường, thì ở lại luôn đây kiếm một công việc ổn định rồi đi làm, xin việc ở đây dễ dàng hơn nhiều! Và nếu như tôi nhớ ba thì có thể sắp xếp một lúc nào đó, để về thăm ba cũng được. Nhưng trong đầu tôi vẫn còn mông lung lắm, tôi chưa thể đưa ra quyết định của mình được.

***

Vào những buổi chiều sau khi học xong, Duy đều đỗ xe trước cổng trường để đón tôi về nhà, nhưng nhiều lúc hai đứa không đi thẳng về nhà mà lại lang thang đi tới một chỗ nào đó trong Cleveland này.

Khi thì Duy chở tôi đi tới sông Cuyahogo, chúng tôi lại lang thang đi dạo trên bờ sông và thưởng ngoạn khung cảnh, hay ngồi ở một chỗ nào đó nhìn ra hồ Erie vào những chiều có nắng nhạt!

Cũng có khi chúng tôi lang thang, phiêu du trên những đại lộ lộng gió! Cleveland được mệnh danh là một trong những thành phố có tuyết rơi đẹp nhất thế giới, vậy nên việc đi dạo trên những cánh đồng tuyết, rồi nặn người tuyết chơi trò ném tuyết là cực kỳ thú vị.

Thậm chí, vào những buổi chiều u ám Duy lại chở tôi đi qua nghĩa trang Lakeview, để ngắm bức tượng rùng rợn với cái tên “Thiên Thần khóc”. Đây là bức tượng thiên thần Haserot nổi tiếng được tạo bởi một người tên là Herman vào năm 1923 cho gia đình Heserot, bức tượng trải qua bao tháng năm, và dưới tác động của các yếu tố tự nhiên nên tạo những đường chảy dài từ hốc mắt, trông như đang khóc vậy. Khi đi qua và ngắm nghía bức tượng lúc ra về tôi chẳng dám nói gì, cứ ngồi im, bị ám ảnh. Duy thì cứ cười!

Có lúc Duy còn nói, khi nào rảnh thì cậu ấy sẽ cho tôi đi thăm California, Texas vì ở đó có rất nhiều người Việt Nam sinh sống, đồng nghĩa với việc đó là sẽ có rất nhiều hàng quán để cho chúng tôi có thể thưởng thức. Còn tôi nói tôi muốn đi Hollywood tọa lạc trên thành phố Los Angeles- nơi được mệnh danh là kinh đô điện ảnh thế giới, nơi sản xuất ra những bộ phim bom tấn, hay đi tới tiểu bang Alaska băng giá-nơi lấy bông hoa lưu ly làm biểu tượng cho bang. Duy còn trêu tôi, tới Alaska phải cẩn thận vì Alaska có rất nhiều người tuyết. Tôi phì cười trước sự ngây ngô của cậu ấy!

Còn vào những ngày tuyết rơi nhiều, chúng tôi không thể đi đâu xa nên cách tốt nhất đó là chúng tôi lại tìm đến quán ăn Việt Nam nhỏ với bà chủ người Huế dịu dàng đó. Cả tôi và Duy đều cảm thấy ấm áp và thân thuộc mỗi khi ngồi ở đó, thưởng thức những món ăn bình dị, ngon tuyệt vời của Việt Nam.

Khi trông thấy tôi có vẻ buồn buồn thì Duy lại tìm cách để cho tôi vui. Đó là lúc cậu sang năn nỉ với bà chủ cho cậu được phục vụ quán tầm 1 tiếng đồng hồ mà chẳng cần phải trả lương, chẳng hiểu Duy nói những gì với bà ấy, mà bà ấy lại vui vẻ trao cho Duy chiếc tạp giề, rồi khi đó Duy thoăn thoắt chạy tới chạy lui trong quán ăn nhỏ, niềm nở chào đón nhứng vị khác người Mỹ, cả người Việt Nam, rồi lại còn tích cực giới thiệu cho bọn họ chọn ăn món ăn nào, hương vị ra làm sao. Rồi thi thoảng cậu ấy lại quay sang phía tôi với cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Những lúc đó, tôi chỉ biết ngồi im và khẽ cười!

Vào những đêm trời quan chúng tôi lại đi lên một ngôi nhà cao tầng nào đó và cùng nhau ngắm nghía những vì sao hiếm hoi của mùa đông! Duy chỉ cho tôi đâu là sao Thiên lang, đâu là sao Sirius thuộc chòm sao Chó Lớn (Canis Major). Cao hơn một chút về phía tây là Rigel thuộc chòm sao Orion( Thợ Săn). Tôi chẳng thể nhớ hết được tên của những vì sao đó, chỉ biết rằng những vì sao mùa đông thường rất sáng và lung linh thôi.

Những tháng ngày đó…bên cạnh Duy là những ngày tháng tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc nhất.

***

“Ba và mẹ yêu nhau trong hoàn cảnh nào?” Năm 7 tuổi tôi hỏi mẹ như vậy đó.

Mẹ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi:

“Sao con lại hỏi vậy, Lưu Ly?”

“Thì con muốn biết mà, mẹ kể đi mẹ?” Tôi năn nỉ mẹ hết lời

Và rồi mẹ cũng vui vẻ kể lại cho tôi:

“Ừ…thì ngày xưa ba và mẹ cùng học chung trong một trường đại học. Ba con học giỏi lại có nhiều tài lẻ nữa. Nhưng ban đầu mẹ chưa để ý nhiều tới ba con đâu cho tới một lần…” Kể tới đó mẹ tủm tỉm cười.

“Như thế nào ạ”

“Lúc đó mẹ nhìn thấy ba con ngồi một mình trên hành lang tầng ba không có ai đi qua cả, rồi ba nghêu ngao hát vừa đệm đàn, vừa hát một cách say sưa…Và khi đó mẹ cứ đứng yên ở một góc rồi nhìn ba hát. Bài hát đó sau này ba con vẫn thường hay hát lại ẹ nghe”

Rồi tôi lại hỏi mẹ:

“Vậy là mẹ yêu ba từ một bài hát?”

“Không hẳn như vậy đâu con, bài hát chỉ là một phần thôi” Mẹ xoa đầu tôi, mỉm cười.

“Nghĩa là như thế nào ạ?” Tôi thắc mắc.

“Cũng giống như một chất xúc tác ấy con”

“Như hai hợp chất hóa học ạ?”

“Ừm, cũng gần như vậy”

Tôi lặng im nghĩ ngợi vẩn vơ, rồi nói:

“Sau này con sẽ lấy người như ba”

Mẹ nhìn tôi mỉm cười dịu dàng

Hồi đó cứ mỗi lần nghe xong câu chuyện tình của hai ba mẹ, tới bữa cơm tối thường đem nó ra để trêu ba. Ba nhìn tôi, và nạt tôi ăn cơm mau lên, trẻ con để ý tới mấy chuyện đó làm gì. Ba vừa nói, vừa đỏ mặt. Còn mẹ và anh Dương thì khẽ nhìn nhau cười.

Có những hạnh phúc quá đỗi giản dị mà, giản dị nhưng ngọt ngào, như câu chuyện của mẹ và ba, hay cả câu chuyện của tôi và Duy nữa.

***

Tôi trở về nhà sau chuyến đi dạo loanh quanh trên bờ hồ Erie, Duy chở tôi về tới tận nhà. Tôi vào nhỏ, bật đèn lên anh Dương thì chưa về. Tôi mở tủ lấy ra chai nước, vặn nắp rồi tu một hơi. Tôi ngồi xuống vu vơ nghĩ ngợi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho tôi giật mình.

Tôi chạy sang nhấc máy

“Hello”

“Cô là Lưu Ly”. Một giọng nói bằng tiếng Anh vang lên trầm ấm bên tai tôi

“Dạ phải”

“Tôi cần gặp cô, có chuyện này liên quan tới cô. Tôi hẹn cô ở quán cà-phê số 8 trong thành phố, gần hồ Erie”

“Nhưng ông là ai?”

Tôi vừa hỏi, thì bên kia đã cúp máy, tiếng tút tút dài vang lên từng hồi!

12. Chương 12: Lưu Ly Mau Nở Nhưng Cũng Chóng Tàn

Tôi hơi ngờ ngợ về người đàn ông lạ gọi điện cho tôi, nhưng tôi vẫn có cảm giác ông ta đúng là đang có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi thật! Tôi quyết định đi tới địa chỉ mà ông ta nhắn lại cho tôi, quán cà phê số 8 gần hồ Erie!

Khi tôi bước chân vào trong quán, tôi nhìn xung quanh để tìm ông ta. Rồi mắt tôi dừng lại ở chiếc bàn trong góc quán, có một người đàn ông trạc tuổi ba tôi, đang trầm ngâm ngồi đó, ông ta có gương mặt phúc hậu, suy tư với cặp kính hình tròn trên chiếc mũi cao đặc trưng của người phương Tây. Ông ta chính là Albus, bác sỹ người đã khám bệnh cho tôi lần đó, tôi vẫn còn nhớ ông ấy.

- Chào ông!

Ông ấy không nói gì ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện

- Cô uống gì? Ông ta hỏi tôi!

Tôi từ chối nhưng ông ta vẫn gọi cho tôi một thứ gì đó

- Cô tên Lưu Ly, du học sinh người Việt Nam

- Dạ đúng thưa bác sỹ!

Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi bối rối:

- Lưu Ly tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô, chỉ riêng cô thôi, cô sẵn sàng đón nhận nó chứ?

- Dạ, thưa bác sỹ!

- Nhưng trước tiên cô có thể cho tôi hỏi cô vài câu hỏi được không- Ông ta nói.

- Được, thưa bác sỹ!

Ông ta tựa lưng vào chiếc ghế và bắt đầu hỏi tôi:

- Cô đã tới Cleveland bao lâu rồi?

- Được nửa năm rồi ạ!

- Khi nào thì cô sẽ kết thúc khóa học ở đây?

- Khoảng hai năm nữa tôi sẽ kết thúc khóa học

- Cô có người thân hay họ hàng ở Cleveland này không?

- Có anh trai tôi đang làm việc ở đây, ột công ty cơ khí!

- Tôi nghĩ cô cùng gia đình phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện này!

Ánh mắt ông ta lại một lần nữa xoáy sâu vào tôi, khiến tôi có cảm giác sắp có chuyện gì không hay đang xảy ra.

Rồi ông ta lôi từ trong chiếc cặp màu nâu da của mình ra một tập đựng hồ sơ, giống như là hồ sơ bệnh án dành cho bệnh nhân. Ông ta liếc nó một lượt rồi từ từ đẩy qua chiếc bàn sang phía tôi, đặt trước mặt tôi.

- Cô cần xem nó!

Tôi cầm tập hồ sơ lên, mở ra và xem.

- Cô đã hiểu mọi chuyện rồi chứ?

- Tôi…tôi đã hiểu!

***

Cái chết có thực sự đáng sợ không nhỉ? Nó trông như thế nào? Hình dáng ra làm sao? Chẳng có ai biết được!

Bởi mục đích cuối cùng của một đời người sẽ chỉ là cái chết mà thôi! Ai sinh ra trong cuộc đời này rồi tới một ngày nào đó, cùng sẽ phải chết. Có người nói khi chết đi thì thân xác ta sẽ mục rữa ra, thối nát và tan biến. Và phần còn lại là linh hồn sẽ bay về với thiên đường, sống một cuộc sống vĩnh hằng. Nhưng không phải ai cũng được về với thiên đường, có người lại bị đuổi xuống địa ngục, nơi có quỷ sa tăng và hàng trăm thứ ác mộng khủng khiếp khác.

Tôi đã xem một bộ phim nói về cuộc chiến giữa các vị thần, thần Zues, Poseidon, Hades, Aries…Trong đó tôi luôn thích thần Hades- người cai quản địa ngục và bóng tối, người nắm giữ quái vật khổng lồ Kraken, trong một bộ phim diễn viên đóng vai ông ta có nói một câu thế này: “ Cái chết là đẹp nhất, không có cái gì đẹp bằng cái chết”.

Nhưng đối với tôi, trước đây, bây giờ hay sau này cái chết luôn là khủng khiếp, tôi sợ nó! Phải chăng khi người ta sắp chết thì mới thấy sự đáng sợ của nó. Tôi đã không tin khi nhìn vào tập hồ sơ đó, tôi nghĩ rằng đã có sự nhầm lẫn ở đây, nhưng đó không phải là sự nhầm lẫn hay lừa dối. Đó là sự thật!

“Có một khối u trong não của cô?” Ông bác sỹ đã nói với tôi như thế sau khi tôi xem xong hồ sơ.

“Một…một khối u, nó có nghiêm trọng hay nguy hiểm gì không hả bác sỹ?” Tôi hỏi lại ông ta bằng giọng run run. Có lẽ do tôi quá sợ hãi

“Đúng vậy”

“Nếu như thế thì…tôi sẽ chết?”

“Không hẳn”

…

“Nó có thể được cắt bỏ nhưng…”.

“Nhưng sao hả bác sỹ nói cho tôi biết đi?” Lúc đó tôi gần như mất hết cả sự bình tĩnh.

“Tỷ lệ thành công là rất thấp, nếu như trong quá trình phẫu thuật xảy ra một sơ xuất nho nhỏ thôi thì cô khó có thể giữ được tính mạng”

Tôi im lặng, chẳng nói gì. Mắt tôi đăm đăm nhìn vào chiếc bàn đối diện một cách cô hồn.

“Vậy tôi phải làm sao?”

“Tôi sẽ giới thiệu cho cô một bác sỹ tâm lý giỏi, nhưng việc quan trọng vẫn là ở cô, hãy luôn giữ bình tĩnh, đừng bao giờ bi quan. Cô hiểu chứ”

“Dạ…tôi hiểu”

“Tôi sẽ gặp lại cô sau”

Lúc còn nhỏ tôi thường hay có chứng đau đầu dữ dội, những khi đó ba mẹ rất lo lắng cho tôi. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không sao đâu, chỉ là những triệu chứng đau đầu bình thường thôi, không ngờ…giờ đây mọi chuyện lại trở nên khủng khiếp thế này!

Tôi luôn cảm thấy đáng sợ mỗi khi nghe thấy hai ung thư, nào là ung thư bạch cầu, ung thư xương, ung thư phổi, ung thư não…v..v. Đó là căn bệnh nan y khó chữa, tỷ lệ sống sót là rất ít!

Tôi chưa sẵn sàng cho cái chết, chưa bao giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ tới nó. Tôi không muốn chết, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin…Đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, một cơn ác mộng khủng khiếp chỉ xảy ra khi tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ, cho tới khi tỉnh lại thì mọi thứ vẫn vậy, vẫn không có gì xảy ra cả. Không có tập hồ sơ đó, không có chuyện tôi gặp ông bác sỹ ấy. Tôi không quen ông ta, tôi chưa bao giờ gặp ông ta cả.

Tôi đã lặp đi lặp lại những điều đó trong tâm trí của mình! Nhưng tới khi nhìn vào tập bệnh án và những lời nói của bác sỹ Albus, thì tôi không thể nào phủ nhận được, tôi phải sẵn sàng chấp nhận, đó là sự thật!

Sự thật là tôi sắp chết!

Tôi nghĩ tới anh Dương, tôi phải nói với anh ấy thế nào? Anh ấy sẽ phản ứng gì khi tôi thú nhận sự thật với anh ấy? Tôi sẽ đối mặt với anh ấy như thế nào? Tôi sẽ phải làm sao?

Rồi cả ba tôi nữa, ba sẽ sống ra sao khi tôi nói với ba sự thật đó? Ba đã có tuổi và sự thật đó là quá sức chịu đựng đối với ba!

Tôi không có thể can đảm và cố gắng chịu đựng được như anh chàng Adam trong bộ phim: “50-50” của Mỹ, khi biết mình bị ung thư! Tôi không thể!

Buổi tối ngày hôm đó, khi rời khỏi quán cà-phê tôi cứ thẫn thờ bước từng bước đi chầm chậm và vô định trên con đường hoang vắng, những cơn gió lạnh cứ bám riết lấy chân tôi.

Khi tới nhà, anh Dương của tôi vẫn chưa về. Tôi lao nhanh lên phòng, đóng chặt cửa lại, và ngồi im trong đó.

Rồi tôi khóc, khóc rất nhiều!

Tôi là hoa lưu ly mà đã là hoa lưu ly thì luôn luôn mong manh, luôn luôn nhỏ bé, luôn luôn cô đơn!

Đôi khi cuộc đời cứ thích trêu đùa với số phận của những con người, điều đó khiến họ thấy mình càng ngày càng nhỏ bé hơn.

Rồi cho tới một lúc nào đó, khi tuyệt vọng thì họ sẵn sàng chấp nhận tất cả, chấp nhận số phận đã an bài, chấp nhận ột sự ra đi…vĩnh viễn ra đi

***

Sang mấy ngày hôm sau, tôi cứ nằm dài trong căn phòng, trong đầu tôi không còn một ý niệm nào về thời gian nữa.

Mùa đông Ohio dài quá! Những nỗi cô đơn cứ dần đân chất đống lên, nó khiến ta lạnh lẽo vô cùng!

July tới nhà rủ tôi đi đâu đó, cô ấy gọi tôi nhưng tôi không ra!

Duy cũng gọi điện cho tôi, hàng chục cuộc liền nhưng tôi không bắt máy, tắt máy. Người tôi không dám đối diện nhất lúc này-chính là cậu ấy.

Anh Dương lo lắng cho tôi, anh hỏi tôi, thì tôi bảo: Tôi chỉ bị mệt mỏi chút xíu thôi, tôi lo được, không cần anh ấy bận tậm. Tôi còn bảo anh ấy đi làm đi. Tạm thời tôi chưa muốn cho anh ấy biết! Tôi cảm thấy khâm phục anh chàng Adam trong bộ phim 50-50, khi biết mình bị ung thư, anh ta vẫn gọi điện ẹ mình và nói mọi sự thật một cách tự nhiên nhất.

Nhưng sự thật không thể giấu mãi được…cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra thôi…

Sang tới ngày thứ 5, anh Dương biết mọi chuyện. Đó là khi tôi đi ra ngoài, anh Dương lên phòng tôi dọn dẹp và anh nhìn thấy tập hồ sơ bệnh án đó trong hàng tá thứ đồ linh tinh của tôi.

Khi tôi vừa bước vào trong nhà, anh ấy chạy sang tôi, nắm chặt lấy vai tôi và hỏi:

- Đó là sự thật hả, Lưu Ly?

Tôi cúi đầu im lặng, rồi khóc nấc lên

Anh dương đỡ lấy tôi vào vòng tay vững chãi của anh ấy..

- Nói với anh đó không phải là sự thực đi, Lưu Ly…Anh xin em đấy Lưu Ly..

Anh cũng khóc!

Rồi tôi kể với anh về cuộc gặp gỡ với bác sỹ Albus. Nghe xong anh trai tôi lặng người đi, hai tay anh buông thoãn, anh ngồi xuống chiếc ghế, mắt thì đăm đăm nhìn vào khoảng không gian vô định!

Phải mất một lúc, hai anh em chúng tôi mới trò chuyện lại được.

Tôi ngồi đối diện với anh, nhưng tôi cúi gằm mặt xuống, tôi không dám nhìn thẳng vào anh.

- Em biết tin này lâu chưa? Anh hỏi

- Cũng mới thôi anh ạ!

- Tại sao không nói với anh? Anh trách tôi

- Em…em xin lỗi anh…xin lỗi

Tôi lại khóc nấc lên, nghẹn ngào

- Chắc ba cũng chưa biết? Anh nói

- Em xin anh…xin anh đừng nói với ba

Tôi vừa khóc, vừa van xin anh ấy.

- Ba sẽ không chịu đựng được chuyện này đâu…Dương…em xin anh đấy.

Anh đưa tay lên gạt nhẹ đi những giọt nước mắt trên mặt tôi, khẽ trấn an tôi:

- Anh biết mà, Lưu Ly!

Rồi anh ôm tôi vào lòng: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, ổn thôi em gái bé bỏng của anh”.

Buổi tối ngày hôm đó tôi ngủ thiếp trong vòng tay anh trai tôi, như cái ngày anh ôm tôi khi mẹ chúng tôi mất vậy!

***

Nghe lời anh trai, tôi quay trở lại trường học vào tuần sau đó!

Tôi có nhắn tin cho July nói tôi ổn vì cậu ấy đang đi tham dự một cuộc thi về thiết kế thời trang ở Miami!

Tôi không gọi cho Duy, nhưng khi tới cổng trường thì tôi đã thấy cậu ấy đứng đó chờ tôi. Tôi bối rối vô cùng!

- Sao mấy ngày hôm nay, Lưu Ly mất tăm thế điện thoại cùng tắt luôn, khiến Duy không thể nào liên lạc được?

- Lưu Ly trở lại rồi nè Duy, Lưu Ly chỉ hơi mệt chút thôi không có việc gì đâu?

- Có chuyện gì thì phải nói cho Duy nghe nhé?

- Ừm…tớ hứa

Duy cười!

- Mà dạo này Duy đang bận ột kỳ thi rất quan trọng đúng không? Tôi hỏi Duy

- Đúng rồi, nhưng Duy không lo!

- Không lo sao được, Duy phải cố gắng đạt kết quả cao nhé, tớ cũng đang bận cho việc chuẩn bị bà tập nên…mình ít gặp nhau đi nhé, để tập trung công việc tốt hơn. Nhé!

- Ừm…!

- Tới giờ Lưu Ly phải vào lớp rồi. Hẹn gặp lại

Tôi nói rồi đi thẳng!

Bỏ Duy lại đó với sự ngờ ngợ, mong là Duy sẽ không nhận ra những biểu hiện khác thường từ tôi!

Anh Dương bảo với tôi sẽ tìm một bệnh viện uy tín, chất lượng tốt ở Cleveland này, nếu không thì sẽ tìm cả tiểu bang Ohio này.

Anh ấy đã tới gặp bác sỹ Albus và nói chuyện với ông ấy, anh ấy nói với tôi trước tiên phải tìm cho tôi một bác sỹ tâm lý đã.

Tôi nói với anh Dương về tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật, nếu nhưng chỉ xảy ra một tý sai sót thì cũng sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của tôi. Anh Dương đã gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu tôi, việc của tôi là cần phải tới gặp bác sỹ tâm lý vào ngày thứ 6 hằng tuần!

***

Những tháng ngày sau đó, thực sự rất tồi tệ đối với tôi, mọi thứ trong tôi đều đảo lộn chẳng theo một trật tự nào cả.

Những buổi điều trị tâm lý với bác sỹ cũng chẳng giúp ích được gì, hình như nó không hề hiệu quả đối với tôi. Bác sỹ an ủi tôi, ban đầu là khó khăn như vậy thôi, nhưng lâu dần sẽ quen và đạt hiệu quả tốt!

Tôi sợ cái chết, rất sợ là đằng khắc. Nhưng dường như sự sợ hãi không đủ giúp cho tôi có thêm sự can đảm, niềm hy vọng dù chỉ mong manh thôi, niềm tin, sự hy vọng vào sự sống. Đôi lúc tôi cảm thấy mình như đang đứng giữa ranh giới giằng xé giữa một bên là sự sống, còn bên kia là cái chết đang gần kề. Nó mong manh lắm, mong manh như một sợi chỉ, mong manh như hoa lưu ly vậy. Sẵn sàng bị thổi bay đi và tan biến bất cứ lúc nào!

Cái chết có thực sự đau đớn như ta vẫn thường nghĩ không? Và khi ra đi mẹ tôi có cảm thấy đau đớn không? Hay nó dễ dàng như ta chìm sâu vào một giấc ngủ và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Mẹ nói: “Đối với những người khi sống, họ luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ thì khi chết đi dù cảm thấy nuối tiếc thật, nhưng chỉ một ít thôi. Họ sẽ ra đi trong thanh thản chẳng vướng bận điều gì trên thế gian này nữa. Còn ngược lại đối với những người luôn cảm thấy bất an và sợ hãi khi sống, thì khi chết đi họ cũng sẽ thế thôi, họ sẽ mang sang thế giới bên những điều đó. Như vậy thì cái chết sẽ thực sự khủng khiếp”

Tôi thiết nghĩ mẹ tôi đã ra đi trong sự bình yên và thanh thản!

Còn với tôi thì sao, tôi chết đi trong khi tôi vẫn còn mắc nợ rất nhiều thứ, tôi mắc nợ ba vì ba đã cho tôi cả một cuộc đời…Và hơn nữa tôi còn nợ Duy một câu trả lời nữa. Cậu ấy sẽ ra sao khi biết sự thật này, khi bao năm qua Duy đã sống trong nỗi cô đơn, không có tình yêu. Duy luôn cười vui vẻ nhưng tôi biết trong lòng cậu ấy còn chất chứa quá nhiều những nỗi đau.

Nhưng nếu như tôi cố sống, cố hy vọng rồi khi hy vong đó bị dập tắt đi, sẽ còn gây cho những người xung quanh tôi những mất mát nhiều hơn thế nữa. Có thể họ sẽ đau khổ trong một thời gian dài…rất dài.

“ Mẹ hãy chỉ cho con biết phải làm như thế nào đi?”

***

Những đóa hoa lưu ly luôn nở rộ một cách mau chóng, nở rộ tràn ngập cả những cánh đồng…Nhưng chỉ tới ngày hôm sau thôi khi trải qua một trận bão giông, mọi thứ sẽ trở nên héo úa, lụi tàn!

***

Dạo này Lưu Ly cứ hay trách mặt anh, có khi hai đứa gặp nhau cũng chỉ nói vài câu hỏi thăm qua lại. Cô ấy nói cô ấy bận làm bài tập và chuẩn bị chi kỳ thi, có khi còn phải sang cả bên Columbus, Hamilton, Springfield để tìm cảm hứng sáng tác này nọ.

Nhưng theo như anh nghĩ thì mọi chuyện không đơn giản chỉ như vậy.

Duy đang ngồi suy tư trong căn bếp nhỏ, thì gặp ba đi làm về

- Kỳ thi của con thế nào Duy? Có ổn không? Ba ngồi xuống rồi hỏi

- Ổn ba à! Duy đáp

- Mà hình như con có chuyện gì thì phải?

- Không có đâu ba!

Duy định bụng đứng dậy nhưng lại thôi.

- Ba thấy con không đi cùng cô gái Việt Nam đó nữa? Ba dò xét

- Ba theo dõi con đấy à! Vẫn giọng điệu cũ

- Không ta chỉ đoán vậy thôi!

Duy cười khẩy

- Con nghĩ tốt nhất ba nên lo mấy vụ làm ăn của ba đi thì hơn!

- Có chuyện gì xảy ra sao? Ông vẫn hỏi

- Có chúa mới biết ba à! Duy đáp, anh tỏ ra bực mình

- Con vẫn thích cô ta- Ông vẫn không buông tha cho Duy.

Duy liền đứng phắt dậy:

- Đó không phải là chuyện của ba…Ba làm nên để cho con yên đi, đừng có theo dõi con nữa, con còn cuộc sống của riêng mình. Xin ba đừng làm nó thêm rối tung lên nữa.

Nói rồi Duy đi thẳng lên phòng, bước tới cầu thang

- Nhưng ta là ba con, con hiểu không?

Duy quay lại, lạnh lùng nói:

- Đôi lúc con nghĩ mình không có ba!

- Duy…con!

Duy chạy thẳng lên phòng, bỏ người đàn ông đó lại với sự đớn đau thể hiện rõ trong đôi mắt.

***

Ông lặng lẽ rút ra từ trong bao lấy một điếu thuốc lá, rồi ông châm lửa và hút. Ông nhả ra từng làn khói mơ màng cuộn vào trong không khí…

Và rồi những hình ảnh trong quá khứ đẹp đẽ nhưng cũng đớn đau lại hiện về trong ông…

Hình ảnh về một người phụ nữ xinh đẹp lại hiện về trong tâm trí của ông, bà ấy luôn đẹp dịu dàng như chùm hoa lưu ly nở rộ vào mỗi độ xuân về vậy. Người phụ nữ mà ông đã yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên khi thấy bà ấy đang dạo chơi trên những cánh đồng hoa lưu ly trong thành phố Đà Lạt.

Lần đó, bà ấy chưa biết ông. Khi đã rời xa Đà Lạt rồi bà ấy vẫn chưa biết ông, ông nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa.

Nhưng rồi khi những cơn mưa ùa về trên mảnh đất Sài Gòn. Đó cũng là khi ông gặp lại bà ấy, bà ấy vẫn đẹp, vẫn dịu dàng như những chùm hoa lưu ly vậy. Nhưng ông cũng nhận ra rằng ánh mắt của bà ấy có sự khác lạ, ánh mắt giờ đây trên mảnh đất mưa Sài Gòn này khác xa so với ánh mắt dịu dàng, pha lẫn sự ngây thơ khi còn ở Đà Lạt. Lúc đó ông ước chi mình có thể khám phá được nhũng nỗi niềm trong đôi mắt u buồn như ngày mưa hôm đó.

Ông còn gặp bà ấy ở nhiều nơi khác nữa, trong quán cà phê, trên con đường vào những chiều mưa!

Ông không bao giờ nói chuyện với bà ấy mặc dù ông rất muốn…Cho tới một ngày trời tháng sáu mưa tầm tã, ông vội vàng từ cơ quan để về nhà khi đi qua mái hiên trước một cái quán nhỏ, ông thấy bà ấy đang ở đó trong trạng thái bất tỉnh, ông liền đưa bà ấy vô bệnh viện.

Khi bác sỹ ra và hỏi ai tôi có phải là chồng của bệnh nhân không, tôi chỉ tủm tỉm cười. Nhưng tới khi bác sỹ nói bà ấy đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng, tôi không thể tin vào tai mình nữa. Tại sao một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, lại có mang? Thế nhà cô ta đâu? Chồng cô ta ở đâu? Tôi mông lung nghĩ ngợi, chỉ tới khi bác sỹ hỏi tôi lại một lần nữa. Tôi đã luống cuống đáp rằng: “Tôi là chồng của bệnh nhân”. Một người chồng bất đắc dĩ.

Khi bà ấy tỉnh lại nhìn thấy tôi, không hiểu sao bà ấy lại mỉm cười, sau này bà ấy nói vì lúc đó bà cảm thấy rất ấm áp. Rồi bà ấy cũng kể cho ông nghe về mọi chuyện của trong ký ức…

Trước đây bà ấy sinh ra trong một gia đình gia giáo ở thành Đà Lạt, bà ấy đem lòng yêu một người chàng trai khác, yêu say đắm, yêu mãnh liệt, cuồng si…để rồi bà ấy đã mù quáng trao cả đời trinh trắng của người con gái cho hắn ta. Sau đó hắn bỏ bà, để lại cho bà sinh linh bé bỏng tội nghiệp đó.

Cuộc sống của bà những tháng ngày sau đó, sau khi gia đình bà ấy biết chuyện, họ không những cảm thông với người đứa con gái đáng thương của mình mà họ lại ruồng bỏ bà ấy, hắt hỉu bà ấy, người chị gái, rồi tới cả người mẹ thương con nhưng nhu nhược cũng không làm được gì để bảo vệ đứa con gái mình dứt ruột sinh ra. Rồi bà ấy bỏ vào Sài Gòn kiếm sống, nhờ năng lực, sự nỗ lực của bản thân mình mà bà ấy cũng kiếm được một công việc. Nhưng những điều đó cũng không thể vơi vớt đi sự cô đơn trong con người bà, bà căm ghét người đàn ông đó nhưng cũng rất nhớ ông ta, bà căm ghét chị gái, căm ghét ba rồi mẹ nhưng bà cũng rất thương họ.

Bà nhìn xuống bụng mình một sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên trong con người bà, bà yêu thương nó bà muốn bảo vệ cho nó, nhưng bà cũng lo lắng cho nó, về tương lai sau này nó sẽ ra sao một đứa trẻ sinh ra không có cha sẽ bị người đời khinh bỏ, hắt hủi.

Bà ấy kể cho ông nghe, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gương mặt đó. Ông rất thương bà, ông thương bà vì ông yêu bà từ cái ngày gặp bà ở trên Đà Lạt đó. Ông chăm sóc cho bà cho tới khi ra viện, bà trở lại với công việc của mình. Hai người vẫn thường xuyên gặp nhau, chào hỏi nhau, rồi nhìn nhau bằng những cái nhìn đầy thẹn thùng.

Ông rất yêu bà ấy nhưng vì ông nhút nhát không dám nói với bà ấy và cũng bởi vì những định kiến nữa, ông biết mọi người trong gia đình ông sẽ không chấp nhận bà ấy…Nhưng mỗi lần nhìn thấy bà ấy lang thang bước đi trên đường phố Sài Gòn hay ngồi trầm ngâm trong một quán cà phê nào đó thì ông không thể cầm được lòng mình. Ông yêu bà ấy nên ông muốn trở thành người che chở, bảo vệ cho bà ấy suốt cả cuộc đời này.

Tình yêu đôi khi biến cho con người ta vượt qua mọi nỗi đau mất mát, những định kiến để đến được bên nhau. Và ông đã làm được điều đó, ông đã đến bên bà ấy cũng trong một ngày mưa ở Sài Gòn, ông ôm chặt bà ấy vào lòng và đặt lên đôi môi bà ấy một nụ hôn nồng cháy.

Mặc dù gia đình phản đối nhưng ông vẫn quyết định cưới bà ấy làm vợ, rồi sau lễ cưới hai người chuyển hẳn ra ngoài Bắc sống, hai người chọn thung lũng Lưu Ly như một sự minh chứng cho sự chung thủy của tình yêu vậy.

Những năm tháng bên nhau, thực sự là những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời ông. Họ cùng nhau sống hạnh phúc trên mảnh đất bình nguyên nắng gió chan hòa.

Rồi sau đó đứa bé ấy chào đời, một đứa trẻ xinh đẹp y như mẹ nó vậy- Đó chính là Duy!

Đứa bé ấy chính là Duy, đứa bé không phải con ông sinh ra nhưng nó như một phần máu thịt của ông vậy. Ông luôn yêu thương nó, mãi mãi yêu thương nó, vì khi thấy nó ông như thấy hình ảnh người vợ đã quá cố của mình, người phụ nữ mà ông dành trọn cả cuộc đời này để yêu thương bà ấy. Mãi mãi chỉ yêu một mình bà ấy mà thôi!

Trước khi bà ấy ra đi ông quỳ trước giường nơi bà đang nằm, nắm lấy bàn tay của bà và hứa với bà sẽ chăm sóc Duy thành người. Bà ấy chỉ cười, rồi chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Bà ấy đã ra đi trong hạnh phúc!

“Nếu như em ra đi thì anh nhớ chăm sóc con nhé”

“Anh hứa sẽ chăm sóc cho con và em nữa, anh sẽ chưa trị cho em. Em cố gắng em nhá”

“Bác sỹ bảo muộn rồi, em đã sẵn sàng rồi anh”

“Không, anh…không thể”

“Anh có bao giờ nghe truyền thuyết về những bông hoa lưu ly”

…

“Vậy thì đừng bao giờ quên em nhé”

Bà ấy mỉm cười rồi chìm trong sự lặng im

Ông thì vẫn ngồi đó nắm chặt lấy bàn tay người phụ nữ mà ông yêu thương. Đó là những giây phút cuối cùng ông được ở bên cạnh bà ấy!

Ông trở về với thực tại, thì nhận ra rằng khuôn mặt mình đã ướt đẫm những giọt nước mắt, rồi ông ôm mặt khóc rưng rức. Ông có lỗi với bà ấy! Ông đã không chăm sóc tốt được cho Duy!

13. Chương 13: Chấp Nhận

Tôi đến quán ăn Việt Nam nhỏ đó vào một buổi chiều ảm đạm, những đám mây xám xịt một màu, y như tâm trạng của tôi vậy. Những buổi điều trị tâm lí song song với đó là những đợt hóa trị chẳng đem lại hiệu quả nào cho tôi cả, thậm chí tôi cảm thấy nó thực sự rất tồi tại. Sau những buổi hóa trị tôi đều nôn thốc nôn tháo, khi đó tôi cảm giác cái chết như đang gần kề tôi vậy.

Tôi nhớ Duy nhiều lắm nhưng vẫn trách mặt cậu ấy bằng những lý do, kiểu như tôi bận chuẩn bị cho buổi thuyết trình, làm bài tập về nhà hay chuẩn bị cho kỳ thi.

Chiều hôm qua cậu ấy gọi điện cho tôi

“Lưu Ly à! Ngày mai có rảnh không? Mình đi đâu dạo nhé!”

…

“Cậu bận à?”

“Ừm, tớ đang ở Hamilton để tìm đề tài cho tác phẩm mới”

“Ừm…vậy thôi, khi nào về thì gặp nhau nhé”

“Ừm” Tôi cúp máy

Tôi đã nói dối cậu ấy là đi Hamilton, nhưng sự thực tôi vẫn ở Cleveland này với những đợt hóa trị khủng khiếp.

Tôi tới quán ăn Việt Nam nhỏ, đơn giản vì đây là nơi tôi cho là yên tĩnh nhất trong Cleveland này. Những buổi điều trị tâm lý thực sự khiến tôi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, tôi tới để lòng mình được đôi chút thanh thảnh, bình yên!

Quán hôm nay vắng tanh chỉ có vài ba vị khách, hai vợ chồng người Mỹ hoặc người Anh đang thưởng thức trà sen và nói chuyện trông rất tình tứ, vui vẻ, một hai người Việt Nam, có lẽ là công nhân đang làm thuê ở đây…

Tôi gọi ình một cốc trà gừng ấm nóng…

Bà chủ quán trìu mến nhìn tôi và hỏi bằng thứ giọng xứ Huế đặc trưng, ngọt ngào:

- Con hôm nay đến đây một mình sao? Cậu chàng đẹp trai kia đâu?

- Cậu ấy bận chút việc bận nên không tới được ạ! Tôi lễ phép đáp lại

- Con có dùng gì thêm không? Bà lại hỏi

- Dạ…không ạ, con không thấy đói, tại cả tuần nay con không tới đây nên cảm thấy nhớ thôi- Tôi cười đáp

Bà chủ mỉm cười dịu dàng, rồi quay trở vào với công việc của mình.

Tôi lại lặng lẽ nhấp một mụm trà gừng nồng ấm, trầm ngâm nhìn ra ngoài khung cửa sổ trắng xóa một màn sương!

…

Lát sau…

- Tôi có thể ngồi đây được không?

Một giọng nói bằng Tiếng Việt vang lên khiến tôi giật mình quay lại…Trước mặt tôi là một người đàn ông với một đôi mắt đẫm màu suy tư, có lẽ ông ta cũng trạc tuổi ba tôi.

- Dạ…có ạ, mời bác cứ tự nhiên- Tôi lễ phép nói

- Cháu là du học sinh? Ông ta hỏi

- Dạ…cháu sang đây cũng được hơn nửa năm rồi.

- Gia đình cháu ở chỗ nào Việt Nam?

- Ngày trước nhà cháu ở gần Hà Nôi, rồi sau đó chuyển vào Sài Gòn!

- Ohio ít người Việt sinh sống, hiếm thấy cô gái xinh đẹp nào như cháu thường tới cái góc nhỏ của Việt Nam nay- Ông ta nhìn xung quanh quán và nói.

Tôi mỉm cười!

- Cháu tên là Lưu Ly phải không?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao bác lại biết tên cháu?

- Ta là ba của Duy! Ông ta đáp

- Bác…bác là ba Duy? Tôi ngập ngừng hỏi

Ông ta liền gật đầu!

- Cháu và Duy là bạn đúng không?

- Dạ…cháu quen biết cậu ấy từ khi mới đến đây rồi!

- Ra vậy…Đôi mắt ông ta cứ xoáy sâu vào tôi, cho tôi cảm giác ngờ ngợ!

Rồi ông ta nhìn ra ngoài khung cửa sổ nghĩ ngợi một điều gì đó. Tôi thì vẫn lặng im!

- Ta còn biết chuyện của hai đứa…Ông ta nói tiếp

- Chuyện…chuyện gì ạ? Cháu không hiểu?

- Chẳng phải Duy nó rất thích cháu hay sao? Nó đã nói với ta như vậy!

- Cháu? Tôi ngập ngừng chẳng nói nên thành lời

Ông ta lại lặng im, lặp lại hành động như trước đó, rồi chậm rãi nói từng lời:

- Duy nó sinh ra và lớn lên ở Ohio này, nên ít nhiều nó cũng bị ảnh hưởng bởi lối sống ở đây…Đôi khi nó suy nghĩ rất bộp chộp, không thể ý thức được những việc mình đang làm và sẽ làm…Đôi khi nó hành động y như một đứa trẻ vậy, chưa thực sự chín chắn lắm…

Tôi ngắt lời ông ta:

- Dạ cháu hiểu!

- Sau khi ra trường cháu sẽ về Việt Nam? Ông ta hỏi tiếp…

- Cháu sẽ về Việt Nam!

- Duy chưa bao giờ về Việt Nam, ta nghĩ nó sẽ không hợp với Việt Nam…cuộc sống ở đây…có lẽ tốt hơn cho nó nhiều!

- Dạ

- Ta biết là cháu hiểu…nên ta nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ phải dừng lại ở đây thôi, như vậy thì sẽ tốt cho tất cả. Duy là đứa không dễ gì từ bỏ nhưng ta nghĩ cháu…

- Cháu hiểu rồi ạ- Tôi ngắt lời ông ta lần nữa!

- Cảm ơn cháu rất nhiều!

Nói rồi ông ta đứng dậy đi về phía bà chủ, tươi cười chào bà rồi bước ra thẳng cửa, đi về phía con phố nhộn nhịp!

Còn tôi vẫn ngồi đó …đăm đăm nhìn vào cốc trà gừng ấm nóng đã lạnh ngắt tự bao giờ!

***

Khi ra khỏi quán đó ông không về thẳng nhà ông vòng qua hồ Erie và ngồi đó. Ông lặng lẽ rút điếu thuốc ra từ trong bao, châm lửa và rít từng hồi!

Ông không còn cách nào khác ngoài việc sẽ phải tới gặp Lưu Ly, ông biết điều đó sẽ gây tổn thương sâu sắc cho cô gái nhỏ nhắn đó.

Nhưng vì con trai ông, vì tương lai của nó ông phải làm như vậy. Dù cái giá phải trả là sự đau khổ, sự căm hận của con trai nhưng ông vẫn phải làm…vì nó, vì yêu thương nó!

Sau khi nó thành đạt, tới một lúc nào đó ông sẽ rời khỏi đây và đi đến một nơi thật xa!

***

Có lần tôi đọc một cuốn truyện nào đó nói về tình yêu. Tôi không nhớ rõ tên tác phẩm và tên tác giả, nhân vật chính trong câu chuyện đó là một cô gái luôn trốn chạy những nỗi đau, không bao giờ dũng cảm để đối mặt với nó…cho tới một ngày cô ta không đủ sức để trốn chạy nữa, bởi càng trốn chạy thì những vết thương đó như nứt thêm ra, nong rộng ra…đớn đau khôn cùng.

Tại sao tôi lại không học cách đối mặt và chấp nhận nó nhỉ?

Tôi biết nó sẽ gây ra cảm giác đớn đau cho nhiều người quanh tôi, nhưng thiết nghĩ khi tôi ra đi…theo thời gian, những đớn đau đó sẽ dần lành lại thôi.

Chấp nhận sự thật…chấp nhận cái chết!

***

Nhìn chậu hoa lưu ly mà Duy tặng cho tôi, tôi cảm thấy nhớ thung lũng Lưu Ly, nhớ khủng khiếp! Lúc đó tôi đã ước…

Giá như mẹ không rời bỏ tôi đi…

Giá như Pi không rời bỏ tôi đi…

Giá như gia đình tôi không chuyển vào Sài Gòn, rồi tôi không sang Mỹ, thì mọi chuyện sẽ khác…

… tôi sẽ không gặp được Duy và mọi chuyện cũng không ra nông nỗi như thế này…!

Con người ta sinh ra trên cõi đời này, chỉ luôn là những sinh linh nhỏ bé mà thôi. Những sinh linh nhỏ bé tới nỗi bị cuốn theo vòng xoáy bất tận của cuộc đời, mà chẳng thể làm gì để thoát ra khỏi nó. Rồi có người cũng tìm ra cách giải quyết mọi chuyện của riêng mình, họ vẫn không thôi hy vọng dù nó mong manh lắm. Nhưng họ vẫn hy vọng bởi vì họ là những con người dũng cảm, thực sự dũng cảm. Họ có niềm tin vào cuộc sống này!

Nhưng cũng có những người lại chọn cách buông lơi, buông lơi tất cả. Không cố gắng bám víu, không hy vọng và chẳng có chút niềm tin. Và dĩ nhiên họ chọn cách chấp nhận. Như tôi vậy!

Tại sao họ lại bỏ cuộc?

Họ yếu đuối, hèn nhát! Đúng

Họ không còn niềm tin vào thứ gì nữa! Đúng

Vậy là họ có đáng trách? Không hẳn

Có thể sự ra đi của họ, gây đau khổ cho nhiều người nhưng cũng là cách giải thoát cho họ, cho những người bên họ! Bởi họ cứ cố bám víu, cố hy vọng sẽ càng gây đau khổ cho những người xung quanh họ hơn!

Họ chọn cách đó, để chỉ họ, chỉ mình họ tự gặm nhấp nỗi đau mà thôi!

Về điểm này họ không đáng trách…mà là đáng thương!

Tôi cũng thế, tôi phải học cách chấp nhận số phận của mình, để không gây thêm nỗi đau nào nữa cho những người xung quanh tôi nữa! Đau khổ ư! Bất hạnh ư! Cô đơn ư!…Sẽ chỉ mình tôi cảm nhận nó mà thôi!

***

Tôi không trốn tránh Duy nữa, tôi lang thang quanh hồ Erie và vô tình gặp cậu ấy ở đó…

- Lưu Ly- cậu ấy gọi tôi khi tôi đang rảo bước thật nhanh vì tuyết bắt đầu rơi…

Tôi quay lại nhìn cậu ấy và nói:

- Duy sao cậu lại ở đây, đài báo hôm nay trời sẽ rơi nhiều tuyết lắm đó- Tôi thản nhiên nói

- Lưu Ly bảo Lưu Ly đi Hamilton mà?

- Lưu Ly…Lưu Ly không đi Hamilton- Tôi ngập ngừng nói

- Vậy sao Lưu Ly lại nói dối Duy?

…

- Lưu Ly…Lưu Ly..xin lỗi

- Có chuyện gì phải không Lưu Ly, nói cho tớ biết đi?

…

- Có chuyện gì đúng không, Lưu Ly nói đi, làm ơn? Duy nói tiếp

- Không…không có chuyện gì cả!

Tôi lắc đầu, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má.

- Không có chuyện Duy sao Lưu Ly lại khóc!

Lúc này Duy xiết chặt hai vai tôi. Tôi vẫn khóc, tuyết thì rơi ngày một nhiều hơn!

Ánh mắt Duy nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Làm ơn đi Lưu Ly…Làm ơn đi- Duy nài nỉ

Tôi khẽ đưa tay quệt nước mắt, hít một hơi thật sâu:

- Lưu Ly có một chuyện muốn nói với Duy?

- Lưu Ly nói đi!

- Lưu Ly sẽ- Tôi ngập ngừng- sẽ…trở về Việt Nam!

- Về Việt Nam?

- Ừ…

- Tại …tại sao lại …như thế? Giọng Duy run run

- Lưu Ly?

Tôi lại khóc nấc lên vì không thể kìm nén được những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Cậu ấy giữ chặt lấy bờ vai đang run lên bần bật của tôi.

- Cho Duy một lý do đi, làm ơn, làm ơn đi Lưu Ly?

- Lưu Ly…không …không thể…

Vừa nói tôi vừa lắc đầu, còn Duy thì ôm chặt tôi vào lòng. Tôi vội vàng đẩy cậu ấy ra… Cậu ấy ngạc nhiên

- Duy về đi- Tôi lạnh lùng nói!

Im lặng

- Duy về đi- Tôi la lớn

- KHÔNG- Duy gào lên, giọng cậu ấy lạc đi trong cơn gió lạnh buốt.

Lúc này quanh không gian tuyết rơi dày đặc…trắng xóa một màu!

Duy tựa đầu vào một gốc cây…

- Chuyện chúng ta kết thúc như thế này sao Lưu Ly- Duy khóc- chẳng phải Lưu Ly đã hứa sẽ cho Duy thời gian để hiểu Lưu Ly hơn sao, chẳng phải trong thời gian qua Lưu Ly cũng có tình cảm với Duy! Lưu Ly nói đi, có phải Lưu Ly cũng có tình cảm với Duy phải không? HẢ?

Im lặng..im lặng…sự im lặng bao trùm lên không gian đang đẫm một màu tuyết trắng!

Tôi cúi đầu xuống!

Sự đau đớn hiện lên trên đôi mắt của Duy

Tôi nghĩ mình cần chấm dứt mọi chuyện ở đây…ngay tại đây, vì Duy và cả vì tôi nữa. Sau ngày hôm nay sẽ không ai còn phải đau khổ nữa! Tôi nghĩ vậy

- Không Duy à! Cuối cùng tôi cũng lên tiếng

…

Rồi tôi nói tiếp:

- Lưu Ly…sự thực là Lưu Ly không thể quên được Pi…Lưu Ly làm quen với Duy vì Duy giống Pi, nhưng càng ở gần Duy…Lưu Ly nhận ra mình không thể quên Pi!

Duy không nói gì nữa. Cậu ấy khụy gối xuống nền tuyết.

Tôi lo lắng cho Duy

- Duy…Duy có làm sao không

- Đi đi…Cậu ấy nói nhỏ

- Nhưng …Duy

- ĐI ĐI- Duy gào lên!

Tôi sợ hãi, luống cuống…nhưng rồi tôi lấy lại bình tĩnh và bước đi.

Tôi lặng lẽ bước đi, hai dòng nước mắt của tôi lại lăn dài thêm lần nữa, sẽ là lần cuối.

Tôi đã tự biến mình thành một kẻ phản bội, một kẻ dối trá đáng nguyền rủa. Tôi làm như vậy, để Duy ghét tôi, thậm chí căm hận tôi. Và để quên tôi đi một cách mau chóng nữa. Tôi làm vậy vì tôi yêu anh, tôi không muốn anh phải đau khổ vì tôi, tôi không muốn anh lo lắng cho tôi, tôi không muốn anh hy vọng bởi khi hy vọng bị dập tắt đi anh sẽ càng đau khổ hơn. Đôi khi trong tình yêu bạn nên biến mình trở nên tàn nhẫn để người bạn yêu thương không phải chịu thêm chút đau buồn nào nữa. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, gắng lên anh!

Hai cuộc đời, hai con người giống như hai dòng kẻ vậy, chạy thẳng tới một lúc nào đó, chúng sẽ giao nhau tại một điểm. Và cũng từ điểm đó, một ngày nào chúng sẽ bị chia cắt, mỗi đường kẻ sẽ đi về một hướng và dĩ nhiên là không bao giờ giao nhau một lần nữa. Chỉ giao nhau, một lần duy nhất mà thôi.

Tôi và Duy cũng vậy, cũng giống như hai dòng kẻ đó, chúng tôi gặp nhau tại một thời điểm của cuộc đời. Chúng tôi đều cảm thấy ấm áp, bình yên khi bên nhau. Nhưng rồi không còn cách nào khác, cho tới một lúc nào đó chúng tôi phải xa nhau, xa nhau mãi mãi.

Khoảnh khắc giao nhau chỉ là một thời khắc nhỏ nhoi trong cuộc đời, nhưng nó luôn đẹp nhất, luôn luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất!

***

Anh Dương gặp tôi, nói chuyện với tôi rồi trách tôi. Vì kết quả của những đợt điều tri tâm lý và hóa trị chẳng đem lại hiệu quả gì cả. Anh không muốn tôi suy sụp tinh thần, tôi phải gắng lên, tôi phải lạc quan và vui vẻ, rồi hy vọng nữa…

“Lưu Ly à ! Em phải gắng lên…rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”

…

“Em phải nghĩ tới ba và cả anh nữa chứ. Anh và ba không thể mất em”

…

“Em nên biết nếu em xảy ra chuyện gì thì ba liệu có sống nổi không?”

…

“Mẹ đã…”

“Anh này…? Tôi đã phải ngắt lời anh

…

“Em mệt mỏi lắm rồi…Em muốn về Việt Nam”

“Lưu Ly…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cầu xin anh

Khi đó, sự im lặng bao trùm lên cả hai anh em tôi. Anh không bác bỏ ý kiến của tôi nữa, anh chỉ ôm chặt tôi vào lòng. Như thể sợ mất đi cô em gái bé bỏng của mình.

Bóng tối đã bao trùm lên trong tôi! Đâu còn hy vọng nữa!

“Chạy trốn những hố đau, chi bằng học cách chấp nhận nó”(*)

———————————————————–

(*) Trích từ” Những vết xước màu rêu” – Leng Keng

14. Chương 14: Hãy Ở Bên Anh Ấy…!

July Lần đầu tiên tôi gặp Lưu Ly ở trường quốc tế bên Việt Nam! Tôi thấy cô ấy luôn là một cô gái mong manh, yếu đuối như loài hoa mang tên cô ấy vậy, nhưng khi nói tiếp xúc với cô ấy một thời gian dài thì tôi mới biết đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, Lưu Ly thực sự rất mạnh mẽ, cam chịu và vươn lên mọi khó khăn trong cuộc sống, vì tôi biết cô ấy có một quá khứ với nhiều mất mát, khi những người thân yêu bên cạnh lần lượt bỏ đi.

Lưu Ly sống nội tâm, cô ấy luôn cuộn lại trong thế giới của riêng mình, ai tiếp xúc ít với cô ấy thì khó mà hiểu nổi những điều thầm kín ẩn chứa ở trong lòng.

Lưu Ly luôn cam chịu bởi cô ấy giỏi chịu đựng những nỗi đau, mất mát, cô ấy chẳng bao giờ chia sẻ với ai chỉ khư khư giữ nó trong lòng và gặm nhấm nó một mình!

Cô ấy mang vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết nhưng mong manh của loài hoa lưu ly, loài hoa thể hiện cho sự thủy chung son sắt…Và hơn nữa đó lại là vẻ đẹp đặc trưng của những người phụ nữ Á-Đông, như mẹ của tôi vậy…

Bởi chính những điều đó, tôi luôn luôn khâm phục Lưu Ly…

Tôi biết Lưu Ly thích Duy và anh ấy cũng vậy…

Tôi nhận ra điều đó, khi ánh mắt hai người họ chạm vào nhau lần đầu tiên, hay cái cách mà Duy nhìn cô ấy, cười với cô ấy khi hai người ở cùng nhau trong quán ăn Việt Nam đó!

Tôi cũng thích Duy thích từ lâu lắm rồi, từ mùa hè năm 15 tuổi khi tôi sang Mỹ để nghỉ hè!

Nhưng chưa bao giờ Duy nghĩ tới chuyện thích tôi, mặc dù có lần tôi vu vơ hỏi anh ấy: “Có thích con gái Mỹ không ?” thì anh ấy bảo rằng: “Không, vì anh luôn mơ về một cô gái Việt Nam với những nét đẹp dịu dàng” Tôi lại bảo: “Thế mang nửa dòng máu Việt thì sao?” Anh ấy không nói gì chỉ khẽ cười thôi!

Tôi vẫn luôn hy vọng cho tới ngày nào đó, anh ấy sẽ để ý tới tôi, vì vẫn chưa thấy cô gái Việt Nam dịu dàng nào xuất hiện trong cuộc đời anh ấy cả. Tới khi anh ấy gặp Lưu Ly, và bắt đầu để ý tới cô ấy. Thì khi đó tôi biết mình không còn cơ hội nữa rồi!

Tôi không muốn biến mình thành kẻ nhỏ nhen, ích kỷ, vả lại Lưu Ly cũng là bạn rất thân của tôi. Thế là…tôi bỏ cuộc, sau cái lần tôi nhìn thấy Duy và Lưu Ly gặp nhau, cũng nhau ngắm những bông tuyết rơi đầu mùa.

Yêu thương là những điều tự nhiên nhất, nó không thể bị ép buộc, nếu như bạn cố níu kéo, cố giành giật và giữ lấy, thì sau cùng kẻ thất bại, kẻ đau khổ nhất vẫn là chính bản thân bạn mà thôi! Thất bại, sai lầm lớ nhất của người con gái đó chính là cố theo đuổi một chàng trai không yêu mình, không hề thuộc về mình.

Ban đầu tôi cũng đau khổ lắm, tôi không thể thôi nghĩ về họ được, tôi không giống Lưu Ly, tôi mạnh mẽ nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc để che giấu đi những yếu đuối ở trong lòng mà thôi. Và khi đó, tôi đã bỏ đi, tôi nghĩ rằng mình cần tới một nơi nào đó, một thời gian thôi đủ để tôi có thể quên đi và chấp nhận, tôi sang New York, rồi tới Miami. Để Lưu Ly có thời gian ở bên cạnh Duy.

Thật lòng yêu một người là mong muốn người đó sẽ được hạnh phúc. Tôi cảm thấy vui khi nhìn thấy họ đi bên nhau, nắm tay nhau, trao cho nhau những cái nhìn say đắm nhất. Và tôi nghĩ rồi câu chuyện của họ sẽ đi đến hồi kết một cái kết hạnh phúc và vẹn toàn…

Nhưng…đôi lúc bạn không thể hiểu được quy luật vần xoay của cuộc đời, và tình yêu cũng không bao giờ nằm ngoài quy luật đó.

Tôi đã thấy họ gặp nhau và cãi nhau vì một chuyện nào đó, Lưu Ly khóc, Duy cũng vậy. Duy ôm lấy Lưu Ly như không muốn để vuột mất cô ấy, nhưng cô ấy đã phù phàng gạt bỏ vòng tay anh, rồi quay lưng bước đi một cách vô tình, cô ấy bước đi, chẳng hề ngoảnh lại, bỏ anh ấy chơi vơi giữa những những nỗi đau. Tôi thấy anh ấy gục xuống, ước gì tôi có thể chạy ra đỡ lấy anh, ôm lấy anh!

***

Tôi chẳng biết giữa hai người họ đang xảy ra chuyện gì nên tôi đã tới gặp Lưu Ly, khi đó cô ấy đang ngồi trầm ngâm bên khung cửa, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài không gian trắng xóa một màu

- Sao cậu lại đối xử với Duy như thể- Tôi trách Lưu Ly- giữa hai người cos chuyện gì sao? Nói cho tớ biết đi…Lưu Ly?

- Cậu đang trách tớ đấy ư? Lưu Ly nói nhưng vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài chẳng thèm để ý tới cảm xúc của tôi

Và tôi dịu giọng:

- Tớ chỉ thương Duy thôi!

- July à- Lưu Ly quay sang nhìn tôi- có những chuyện tớ không thể nói…không thể!

- Không thể chia sẻ với tớ, chẳng phải trước đây ở Việt Nam cậu vẫn hay chia sẻ với tớ đó sao? Có chuyện gì thì nói cho tớ biết đi Lưu Ly- Tôi nài nỉ Lưu Ly!

Bỗng Lưu Ly lặng im cúi mặt xuống, và nói:

- Tớ sẽ về Việt Nam!

- Về Việt Nam? Cậu điên sao? Tôi ngạc nhiên la lên

- Ừ…chắc là tuần sau!

- Cậu đã nói với Duy.

- Tớ chỉ bảo Duy là tớ sẽ về Việt Nam thôi, còn cụ thể thế nào thì tớ chưa nói!

- Lý do?

- Tớ…tớ không thể nói- Lưu Ly khóc

Tôi ôm chầm lấy Lưu Ly, vai cô ấy đang rung lên vì xúc động…

- Tớ có thể làm gì Lưu Ly? Hãy nói cho tớ biết tớ có thể làm gì để giúp cậu Lưu Ly

- Hãy ở bên anh ấy!

- Không…Tôi đẩy Lưu Ly ra, nhìn vào gương mặt đang ướt nhòe của cô ấy…hãy nói cho tớ biết đi. Làm ơn!

Và khi đó, Lưu Ly biết mình không thể nào giấu giếm được sự thực nữa, Lưu Ly đã cho tôi biết tất cả sự thực. Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy tập hồ sơ bệnh án của Lưu Ly.

Tôi ồm chầm lấy Lưu Ly lần nữa, tôi khóc:

- Hãy nói với tớ đó không phải là sự thực đi Lưu Ly?

- Đó là sự thực July à!

Tôi liền đứng bật dậy, nắm chặt lấy bờ vai Lưu Ly, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và nói:

- Tớ sẽ giúp cậu Lưu Ly à, vẫn còn hy vọng mà, ba tớ quen biết nhiều bác sỹ giỏi ở Ohio và cả ở New York nữa, tớ sẽ nói với ba để giúp cậu, hứa với tớ đừng bỏ đi nhé! Lưu Ly!

Lưu Ly lắc đầu và nói:

- Không có cách nào nữa July à! Tớ đã sằn sàng ọi chuyện rồi…Việc bây giờ cậu có thể làm là ở bên cạnh Duy và chăm sóc cho anh ấy! Vậy thôi! Hãy giúp tới đi July.

Lưu Ly cầu xin tôi!

- Không – Tôi la lớn- Tớ không thể Lưu Ly à, tớ sẽ nói

Lưu Ly dường như đoán được ý nghĩ của tôi, cô ấy ngắt lời tôi:

- Cậu không được nói với Duy tớ van xin cậu ấy, July. Tớ đã chuẩn bị ọi chuyện rồi, anh Dương cũng đã đồng ý với tới…Làm ơn đi

Lưu Ly gần như thụp người xuống, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên đôi má!

Sự thật là như vậy! Quá nghiệt ngã và đớn đau!

Tôi chẳng thể làm gì và cuối cùng tôi đã đồng ý với điều kiện của Lưu Ly!

Cô ấy cười trong nước mắt, như thể ước nguyện lớn lao nhất trong đời mình đã trở thành hiện thức vậy…!

Sau ngày hôm đó, tôi tới thăm Lưu Ly vài lần trước khi cô ấy trở về Việt Nam

Tôi tìm Duy, dõi theo từng bước chân của anh ấy!

Còn anh ấy chìm đắm trong men rượu!

15. Chương 15: Những Ký Ức Bị Chôn Vùi

Duy

Khi con người ta đau khổ và tuyệt vọng, thông thường người ta tìm cách để giải khuây ình bằng việc đắm chìm vào một thứ gì đó để lãng quên đi, như rượu chẳng hạn…

Chưa bao giờ anh cảm thấy cuộc sống của mình tồi tệ đến như vậy…

Duy luôn nói cười vui vẻ, như để khỏa lấp đi những nỗi niềm trong lòng, từ lúc bé anh đã như thế rồi, mỗi lần buồn anh thường trốn ở một nơi nào đó, tự gặm nhấm nỗi đau, nếu chia sẻ với ai thì chỉ có cha Pie thôi. Nhưng hôm nay anh không muốn đến gặp cha, anh đi tới quán bar…tìm rượu.

Nốc hết ly này tới ly khác nhưng thể nào giúp anh quên đi được, thậm chí nó toàn tác động ngược trở lại, những đau đớn như thể bị rượu làm cho vết thương khoét sâu hơn vậy…

Lần đầu tiên trái tim nhỏ bé nơi anh, biết cái cảm giác nhớ mong, thương yêu, chờ đợi một người con gái. Từ trước tới nay chưa một cô gái nào làm cho trái tim anh rung động ngoài Lưu Ly, lần đầu tiên gặp cô ấy, anh đã tự nhủ với mình rằng: “Đây là người con gái định mệnh của đời anh”

Khi ở bên cô ấy, cảm giác yêu và được yêu cứ len lỏi trong trái tim của anh. Biến mùa đông lạnh giá của Cleveland trở nên ấm áp hơn bao giờ hết!

Nhưng khi không còn ở bên cạnh cô ấy nữa, mọi thứ đều sụp đổ, trái tim chan chứa những yêu thương trước đây trở nên sướt sát, ứa máu!

Cô ấy đến với cuộc đời anh như một vì sao vậy, vì sao sáng lên thứ ánh sáng ảo diệu trong bầu trời đêm đầy mênh mang, tăm tối, nó thắp lên trong anh những hy vọng để cứu rỗi anh khỏi những hố đau của quá khứ…Ấy vậy mà giờ đây, nó vụt tắt, vụt tắt theo cách vô tình nhất, phũ phàng nhất…thả rơi anh chơi vơi, mênh mang giữa nỗi cô đơn ngập ngụa trong đáy lòng!

Không một lời giải thích, biện hộ, không một lý do để chia xa. Cô ấy cứ bước đi, bước đi vô tình…Anh cần một lời giải thích? Anh đã làm gì sai? Tại sao lại xa anh? Cô ấy không thích anh, vì coi anh là người thay thế? Tình cảm cô ấy đối với anh chỉ như cái cảm giác một cơn gió thoảng qua xa xôi vọng về, chẳng để lại ấn tượng gì? Vậy đó, cô ấy đâu cho anh một lý do, cô ấy đâu ở đây để trả lời tất cả những câu hỏi đó!

Chỉ mình anh ở đây với men rượu chếnh choáng ngấm sâu tận tâm can. Anh loạng choạng bước ra khỏi quán bar bước đi trên con đường tưởng chừng như dài vô tận, những cơn gió lạnh buốt cứ bám riết lấy đôi chân anh!

Anh tới nhà, xô mạnh vào cách cửa gỗ khiến nó bật mở, anh loạng choạng bước vào trong phòng khách tăm tối, rồi anh lê từng bước lên cầu thang để lên phòng ngủ. Căn nhà rộng rãi và có khá nhiều phòng nên có lẽ khi men rượu đã ngấm vào người rồi, anh không thể phân biệt được đâu là phòng của anh hay phòng của ba và những phòng bỏ trống khác. Anh xô đại vào một phòng nào đó, mặc kệ ngủ ở đâu chẳng được…

Rồi anh va phải vài thứ lỉnh kỉnh để trong căn phòng, anh bực mình dùng chân đá văng chúng ra khắp phòng. Anh cũng nhận ra đó là một thùng các-tông khá lớn để đựng một vài thứ bỏ đi nào đó. Anh ngồi phịch xuống giữa căn phòng, rồi nằm dài ra. Ánh sáng yếu ớt cuối ngày rọi vào căn phòng, tạo nên không gian mờ ảo. Anh dùng tay quờ quạng một cách vô tình…rồi anh vơ lấy một vài thứ gì đó vương vãi ra từ chiếc thùng các-tông mà anh dùng chân đá vào khi ban nãy. Có thể đó là vài thứ linh tinh mà ba anh bỏ đi, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ bước vào trong căn phòng bụi băm này cả, thi thoảng anh để ý thì có thấy ba anh đi vào căn phòng này, đóng chặt cửa lại ở trong đó khá lâu, rồi mới bước ra. Anh cũng không bao giờ để ý xem ba đang làm cái quái quỷ gì trong đó…

Anh đưa tay ra chỗ có ánh sáng hắt vào để xem xem đó là những thứ gì, một vài tấm thiệp và một album ảnh cũ kỹ. Anh liền mở ra xem, có rất nhiều bức ảnh, nhưng đa phần xuất hiện trong những bức ảnh đó là hình ảnh của một người phụ nữ trông rất xinh đẹp…

Anh đứng lên, bật đèn! Ánh sáng bao khắp cả căn phòng sáng chưng, anh ngồi xuống xem tiếp

Anh ngắm nhìn một tấm ảnh, chụp người phụ nữ xinh đẹp đó bên cạnh bà ấy là một đứa trẻ trông nhỏ thó, nhưng đôi mắt rất trong và đẹp, đôi mắt cậu bé rất giống với đôi mắt của mẹ mình.

Anh lật ra mặt sau và thấy có dòng chữ bị nhòe đi nhưng vẫn đọc được, dòng chữ được ghi rất ngay ngắn:

“Mừng sinh nhật lần thứ 6 của con …

…. yêu con nhiều – Pi”

Anh lặng im vài giây, rồi vội vàng đứng lên lục tung tất cả những thứ ở trong thùng các-tông đó, những món đồ chơi dành cho trẻ con, những quyển sách cũ kỹ đã sờn gáy, vài chiếc lược bị gãy mất răng và đặc biệt còn có một quyển nhật ký màu đen….

Anh cầm lấy, ngồi tựa lưng vào chiếc tủ ở góc phòng, giở từng trang và bắt đầu đọc

Những dòng chữ ngay ngắn hiện dần ra trong những trang sách trắng đã ngả sang màu ố vàng:

Nhật ký của mẹ, ngày 31 tháng 10…

“Ngày 31 tháng 10, là một ngày có ý nghĩ vô cùng quan trọng đối với mẹ, ba và cả con nữa. Đó là ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày đánh dấu con đến với cuộc sống tươi đẹp này, ngày con nhìn thấy chúng ta, ngày mà con khóc còn chúng ta cười trong niềm vui sướng vô hạn. Suốt chín tháng mẹ mang con bên mình, mẹ cảm nhận được những tâm tư của con, thậm chí mẹ còn đoán được con đang nghĩ gì và con muốn nói gì!

Khi còn ở trong đó, chắc con háo hức lắm, khi nghe mẹ và ba kể những câu chuyện về vùng đất bình nguyên nắng gió chan hòa của chúng ta, về thung lũng hoa Lưu Ly xinh đẹp và nhiều thứ hay ho khác nữa.

Và điều quan trọng hơn cả đó là con muốn nhìn thấy gương mặt đẹp trai của ba, muốn nhìn thấy nụ cười hiền khô của ông ấy, muốn được ông ấy ôm vào lòng, thơm nhẹ lên đôi má của ông ấy…

Khi con chào đời mẹ quyết định đặt tên con là Bình Nguyên, gắn liền với vùng đất xinh đẹp của chúng ta. Nhưng ba chẳng bao giờ gọi tên con là Nguyên, ông ấy cứ thích gọi con với cái tên Pi, mẹ đoán rằng ông ấy rất hâm mộ và quý mến cậu bé tên là Pi, trong cuốn tiểu thuyết “ Life of Pi”của nhà văn người Canada- Yann Martel”

Nhật ký của mẹ, ngày 1 tháng 8…

“Năm con 3 tuổi, mẹ gửi con học ở một trường mẫu giáo tư thục. Các cô giáo ở đó, khen con rất ngoan ngoãn và đáng yêu, lại còn có năng khiếu về âm nhạc và hội họa nữa. Điều đó làm ba mẹ rất tự hào về con, con biết không? Gắng lên con trai ngoan của ba mẹ nhé, chúng ta luôn ở bên cạnh con, tin tưởng con”

Nhật ký của mẹ, ngày 5 tháng 9…

“Năm con 6 tuổi, là năm con bước chân vào lớp Một. Ngày ba mẹ đưa con tới tựu trường, con khóc dữ lắm. Khi được hỏi: Tại sao con lại khóc? Con đã mếu máo trả lời rằng: Con sợ đi học, sợ phải xa bố mẹ, con muốn ở nhà chẳng muốn đi đâu cả. Khi ấy mẹ nhìn con, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con và dắt tay con vào lớp học

Đừng sợ hãi con trai à, đây sẽ là thử thách đầu tiên của cuộc đời con, và mẹ tin con sẽ vượt qua. Gắng lên chàng trai ngoan của mẹ”

Nhật ký của mẹ, ngày 31 tháng 10…

“Ngày 31 tháng 10 năm con 6 tuổi! Nếu như theo phong tục của người phương Tây họ quan niệm đó là ngày lễ Halloween, lễ hội hóa trang thành ma quỷ và những thứ quái dị, nhưng chúng ta ở Việt Nam nên ngày đó không mấy được chú ý, nhưng đối với con, mẹ và cả ba nữa, đó là một ngày ý nghĩa, ngày sinh nhật con đó con yêu!

Ba mẹ tổ chức cho con một bữa tiệc nho nhỏ, không mời ai cả chỉ gia đình chúng ta thôi, chú của con ở xa nhưng chú cũng gửi cho con rất nhiều món đồ chơi thú vị.

Còn ba mẹ thì muốn tặng con những món quà ý nghĩa hơn, ba tặng con quyển sách về thiên văn còn mẹ lại tặng con cuốn “Những tấm lòng cao cả” của nhà văn người Ý- Edmondo De Amicis. Con đã rất thích thú!

Rồi sau đó ba còn lấy máy ảnh ra chụp ảnh kỷ niệm, điều đáng ngạc nhiên là con lại rất sợ chụp ảnh, con không thích chụp ảnh. Ba năn nỉ mãi con mới chụp chung với mẹ một tấm, rồi mẹ lại chụp cho con với ba một tấm nữa. Sau mỗi lần sinh nhật hay dịp vui nào đó, cả nhà ta đều chụp ảnh, sau này sẽ làm nên một album kỷ niệm của gia đình chúng ta”

Nhật ký của mẹ, ngày 17 tháng 3…

“Năm con 7 tuổi, có lần mẹ dẫn con đi chơi ở trong thung lũng Lưu Ly vì tháng 3 là mùa hoa Lưu Ly bắt đầu nở rộ. Con đã hỏi mẹ rằng:

“Tại sao mẹ lại thích hoa lưu ly?”

Mẹ đáp: “Vì hoa lưu ly thể hiện cho sự thủy chung”

Con hỏi lại : “Nghĩa là như thế nào ạ?”

Mẹ xoa đầu con nói rằng: “Như sau này mẹ có rời ba đi tới một nơi xa xôi, như thiên đường chẳng hạn thì mẹ vẫn luôn nhớ tới con nhớ tới ba, con và ba cũng luôn nhớ tới mẹ”

Con không nói gì thêm chỉ khẽ cười.

Rồi sau đó chúng ta đi dạo quanh cánh đồng hoa lưu ly rộng lớn, hoang vắng như chẳng có mặt ai ở đó, ngoài chúng ta. Nhưng khi đi tới một gốc phong già, có một nữ họa sỹ và một đứa bé gái đang ở đó, người phụ nữ ấy đang vẽ một bức tranh phong cảnh, còn đứa bé gái vẫn chăm chú nhìn vào từng cử chỉ, động tác của mẹ mình. Rồi chúng ta làm quen với họ, mẹ cũng am hiểu một chút về hội họa nên nói chuyện rất vui, người phụ nữ đó thật tài hoa, còn đứa con cô ấy thì trông rất đáng yêu…

Khi ra về con đã nói với mẹ rằng, lên cấp hai con sẽ không học ở trường trên thị trấn nữa, con sẽ chuyển về nơi đây để học, mẹ hỏi con có chuyện gì sao? Con im lặng, mẹ thì mỉm cười!”

Nhật ký của mẹ, ngày 17 tháng 12…

“Năm con 8 tuổi, mẹ bắt đầu cảm nhận được những điều bất thường trong cơ thể của mình. Vào những ngày mùa đông lạnh lẽo, khi đêm trở xuống mẹ chẳng tài nào ngủ được, mẹ ho nhiều lắm, có những đêm mẹ phải chạy ra ngoài vườn hoa để ho vì mẹ không muốn đánh thức giấc ngủ của ba và của con.

Ba lo lắng ẹ, con cũng vậy! Con còn bắt mẹ phải uống thuốc, uống thật nhiều để mau khỏi bệnh. Mẹ vui lắm, rất vui. Rồi mẹ sẽ khỏe lại thôi con trai yêu quý à…!”

Nhật ký của mẹ, ngày 4 tháng 1…Năm con 9 tuổi

“Con trai à! Con còn quá nhỏ để có thể hiểu được những câu chuyện mà người lớn nói với nhau! Mẹ mắc một chứng bệnh khó chữa, không bác sỹ, không phương thuốc nào có thể giúp được mẹ cả, khi mẹ cảm thấy cái chết đang rất gần kề mình! Cái cảm giác đó, khủng khiếp lắm con à! Và mẹ cũng tiếc nuối nhiều điều lắm, bởi có quá nhiều điều mẹ vẫn chưa làm được! Mẹ muốn nhìn thấy con trưởng thành, rồi mang về giới thiệu ẹ một cô bạn gái xinh xắn, giỏi giang, rồi sau đó hai đứa sẽ cưới nhau và sinh ra ẹ những đứa trẻ xinh xắn nhất trần đời. Mẹ muốn đi cùng ba tới điểm cuối của cuộc đời, bởi mẹ nợ ba quá nhiều thứ con à, sau này lớn lên con sẽ dần hiểu thôi…

…Nhưng đó sẽ chỉ là những mong ước của mẹ mà thôi, sự thực là mẹ vẫn phải ra đi, tới một nơi xa lắm ,mà người ta gọi đó là thiên đường!

Con biết tên của mẹ là Lưu Ly, mẹ thích hoa lưu ly, mẹ mê đắm loài hoa mong manh đó. Và trong tất cả những truyền thuyết về hoa lưu ly mà mẹ kể cho con nghe, có rất nhiều câu chuyện …chuyện về anh chàng hiệp sỹ, về người anh trai, về người lữ hành lạc vào khe núi…Nhưng tất cả những câu chuyện đó đều toát lên một ý nghĩa duy nhất đó là: “Xin đừng quên tôi”

Mẹ biết dù mẹ có đi đâu, tới nơi xa xôi nào, thì ba và con sẽ không bao giờ quên mẹ đâu, sẽ luôn nghĩ về mẹ, nhớ tới mẹ. Những tháng ngày bên con, bên ba là những tháng ngày bình an, hạnh phúc nhất của cuộc đời mẹ. Con trai yêu quý! Đừng bao giờ cãi lời ba nhé, vì ông ấy đã cho con cả một cuộc đời. Hãy luôn nhớ tới điều đó!

…

Ôi…mẹ đã nhìn thấy thiên đường rồi!

Yêu ba! Yêu con nhiều lắm!

Vĩnh biệt…!”

Ở cuối cuốn nhật ký, có vài ba bức ảnh kẹp ở đó, vẫn là hình ảnh của người phụ nữ xinh đẹp, đáng thương ấy…nhưng có một bức ảnh khác, một bức ảnh mới hơn, bức ảnh chụp một cô bé xinh xắn trên tay cô bé nâng một chú mèo nhỏ màu xám.

Đằng sau bức ảnh đó, cũng ghi một dòng chữ nhỏ nhắn, ngay ngắn:

“Tặng Pi, bức ảnh này nhé…

….vì cậu đã luôn giúp tớ trong thời gian qua”

-Lưu Ly-

Anh ngồi lặng yên trong căn phòng, mọi thứ im ắng đến lạ thường…

Phải chăng những ký ức bị chôn vùi đã dần được hé mở…!

***

Chiếc xe ô tô đỗ xịch trước cánh cổng. Người đàn ông lặng lẽ bước vào phòng khách, bật đèn lên:

- Chào ba…

- Duy …con…

- Tôi không phải là Duy. Tôi là Dương Bình Nguyên!

…

Người đàn ông lặng người đi, chiếc cặp trên tay ông rơi phịch xuống đất…

16. Chương 16: Liệu Còn Có Ngày Mai?

*** Hai người đàn ông, một già một trẻ ngồi trâm ngâm trong căn phòng, mỗi người nhìn về một hướng.

- Bây giờ, ông có thể trả lời mọi câu hỏi của tôi rồi chứ? Duy lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Ông không nói gì, ông lặng im nghĩ ngợi, rồi từ tốn nói từng lời một cách chậm rãi:

- Con đã từng có thời gian sống bên Việt Nam…

- Thung lũng Lưu Ly…Duy ngắt lời

- Đúng vậy…Năm con 9 tuổi, mẹ con mất vì căn bệnh ung thư phổi, mẹ con là một người phụ nữ xinh đẹp như con thấy trong ảnh đó…Ngày mẹ con mất, ba suy sụp tinh thần. Rồi sau đó ba nghĩ cần phải bắt đầu lại mọi chuyện, ba đã nghĩ tới chuyện chuyển nhà, nhưng trước khi mất mẹ nói không muốn cho con đi đâu, muốn con lớn lên trên mảnh đất xinh đẹp đó. Ba đã đồng ý với mẹ!

- Vậy tại sao tôi lại ở nơi đây? Và chẳng nhớ một điều gì về những thứ trước đây? Duy lại hỏi

Rồi ông nói tiếp:

- Năm con 13 tuổi, ba và chú quyết định sẽ sang New Zealand định cư, vì công ty của chú con bên đó rất phát triển, chú muốn ba sang hợp tác với chú ấy. Ba thấy đó là một ý kiến hay, ba suy nghĩ và đồng ý…Nhưng mọi chuyện sau đó…

Ông vừa nói, vừa vội vàng lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi:

- Sau đó thì sao?

- Sau đó…Ông nói tiếp…một chuyện khủng khiếp đã xảy ra với chú con và cả con nữa. Khi chú con chở con đi mua vài món đồ kỷ niệm…một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. Chú con mất sau tai nạn đó, còn con được cứu sống, nhưng những ký ức trong đầu con về những điều trước đó bị xóa sạch. Bác sỹ nói nó có thể phục hồi nếu như ba cố gắng khơi gợi lại những kỷ niệm, nhưng ba đã không làm như vậy. Sau khi con ra viện ta đã làm thủ tục để hai ba con ta sang New Zealand, rồi sau đó sang Mỹ định cư!

- Tại sao ông lại giấu tôi những chuyện đó?

- Vì ta nghĩ rằng nó tốt cho con

- Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều đó là tốt đẹp cả? Ông hiểu không? Duy la lớn

Ông im lặng không nói gì nữa

- Vẫn còn một chuyện- Duy lấy lại bình tĩnh

- Ba đã kể cho con nghe hết rồi!

Duy lôi từ trong cuốn nhật ký ra một tấm ảnh, lẳng nó qua chiếc bàn gỗ!

- Chắc ông biết cô gái này?

Ông lặng im, trầm ngâm nhìn vào tấm ảnh nhỏ cũ kỹ. Những ký ức tràn ngập những hình ảnh lại hiện về trong tâm trí của ông, hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn luôn đi cùng con trai ông.

- Đó là cô bé, bạn năm cấp hai của con trên thung lũng Lưu Ly! Con chơi rất thân với cô bé đó. Ngày chúng ta đi, con đã rất buồn vì cô bé đó. Từ ngày mẹ con mất lúc nào con cũng ủ rũ, nhưng kể từ khi đi với cô bé ấy, lúc nào ba cũng thấy con cười, con vui!

- Ông quý cô bé đó? Duy cười khẩy

- Đúng, vào ngày đó!

- Vậy tại sao ông lại khuyên cô gái ấy rời xa tôi?

- Ba…ba không hiểu- Ông lúng túng

- Ông hãy nhớ lại đi, cô gái Việt Nam đó, cô gái mà ông đã gặp ở quán ăn Việt Nam đó với cô gái trong bức ảnh này là 1

- Lưu Ly?

Chẳng hiểu sao ông lại thốt lên hai từ đó một cách vô thức

Rồi ông lặng người đi. Ông đã quên mất một chi tiết quan trọng. Đó là khi gặp cô gái Việt Nam đó, có cảm giác rất quen thuộc, rất gần gũi cứ phảng phất xung quanh tâm trí ông, ngỡ như thể ông đã gặp cô ấy ở đâu đó rồi!

Ông nhìn lại bức ảnh lần nữa, ông đặt tay lên trán rồi thở dài, những cảm giác hối hận lại chất chứa trong lòng ông. Ông đã cố gắng làm mọi điều trở nên tốt đẹp để rồi giờ đây nó thành ra nông nỗi này, như chiếc bình gốm đặt ngay ngắn trên bàn bỗng rớt xuống vỡ tan tành chẳng thể nào lành lại…

Rồi Duy vơ vôi lấy bức ảnh trên bàn, đứng dậy:

- Tôi căm ghét ông!

Anh chạy ra sân, lấy xe chạy thẳng tới nhà Lưu Ly…!

…

Duy vặn hết ga, anh phóng như bay trên quốc lộ, những ký ức bị chôn vùi trong anh dần hiện về một cách rõ nét hơn, những hình ảnh trong quá khứ ngập tràn tâm trí anh, anh như tỉnh lại sau một cơn mê man dài ngày vậy…

“Hãy đợi tớ ở nơi này nhé Lưu Ly. Vì tớ chắc chắn với Lưu Ly rằng tớ sẽ trở lại đây…tìm cậu, có một điều tớ luôn muốn nói với cậu, khi tớ thực sự đủ can đảm Lưu Ly à. Điều đó đối với tớ nó quan trọng lắm. Vậy hãy đợi tớ nhé”

Anh đã từng nói với cô ấy như thế, anh đã từng hứa với cô ấy như thế! Anh không thể để mất cô ấy thêm một lần nữa!

Anh sẽ đến bên cô ấy, nói với cô ấy mọi chuyện, anh sẽ xin lỗi cô ấy, anh cần một sự thứ tha từ cô ấy. Rồi anh sẽ ôm chặt cô ấy vào lòng, không để vuột mất cô ấy một lần nữa. Anh sẽ bảo vệ cô ấy, không để cô ấy phải chịu thêm một sự mất mát nào nữa.

“Hãy tha thứ cho anh, Lưu Ly”

Anh đỗ xịch chiếc xe xuống trước cổng của căn nhà bé nhỏ! Anh lao vội ra, nhưng cánh cổng đóng kín mít, im lìm, không có ai ở trong đó cả. Anh đập cửa, đá mạnh vào cánh cửa, anh gào tên Lưu Ly trong vô vọng. Cô ấy đã đi thật rồi sao?

Anh gục xuống, ôm đầu nức nở!

Rồi một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh, anh ngẩng mặt lên, không phải là Lưu Ly mà là July:

- Cô ấy đã đi rồi? July nói khẽ

- Đi đâu?

- Trở về Việt Nam!

Anh liền đứng bật dậy nắm lấy hai vai July, nói lớn:

- Khi nào…khi nào hả July, nói cho anh nghe đi, làm ơn!

- Hai tuần trước!

Anh lặng im, buông thoãn hai tay ra, đôi mắt anh trùng xuống!

- Có một sự thật em nên nói với anh, anh cần phải biết!

Anh đã tiếp nhận quá nhiều sự thật rồi, có thêm một sự thật nữa cũng chẳng sao, anh lặng im nghe July nói…

…

- Đó là sự thật sao?

- Là sự thật

Anh ngồi bệt xuống đất, hai bàn tay ôm lấy đầu, anh đã quá vô tâm khi không để ý tới Lưu Ly, tới cảm nhận của cô ấy, anh đã trách cô ấy, thậm chí nguyền rủa cô là đồ phản bội. Giờ đây anh phải làm gì để cô ấy tha thứ cho anh đây? Liệu mọi việc đã quá muộn màng?

- Nói cho anh biết phải làm gì đi July? Anh buột miệng hỏi July

July xúc động, nhưng cô ấy vẫn cố hít một hơi thật sâu và nói:

- Anh nên trở về Việt Nam, để tìm cô ấy!

Anh không nói gì thêm nữa, cứ đăm đăm nhìn về khoảng không gian phía trước đẫm màu u tối!

Còn July vẫn đứng đó, trâm ngầm, cô khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi mình. Cô đã thất hứa với Lưu Ly, nhưng cô nghĩ đây là cách tốt nhất! Biết đâu những hy vọng sẽ nảy nở từ đây! Biết đâu?

***

Khi đó tại một căn nhà lớn, sau khi nói cho đứa con trai thân yêu của mình biết những sự thật, những ký ức bị chôn vùi trong quá khứ.

Người đàn ông vẫn trầm ngâm ngồi trong căn phòng, ông châm lửa và hút một điếu thuốc. Ông tiếp tục nghĩ ngợi…

“Tôi căm ghét ông” Câu nói đó thốt ra từ chính miệng đứa con trai yêu quý của ông, từng lời, từng lời như vết dao vô hình sắc lạnh, cứa vào trong trái tim ông vậy, đau đớn không cùng!

Ông nói cho nó biết những sự thật ông nghĩ đó cũng là cách tốt nhất để ông vơi bớt đi những gánh nặng, những nỗi niềm mà ông đã cố che giấu trong nhiều năm qua. Ông cứ nghĩ điều đó luôn luôn đúng, nhưng giờ đây ông mới nhận ra nó thực sự là điều sai lầm, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ông!

Nhưng trong những ký ức đó, có một ký ức nữa mà ông không nói cho nó biết, ông nghĩ không cần thiết. Nó biết vậy là quá đủ rồi! Nó không phải là con đẻ của ông nhưng ông chưa bao giờ căm ghét nó cả, từ cái ngày nó chào đời, rồi nó gọi ông một tiếng ba thân thương, ông đã tự hứa với mình rằng: “Sẽ yêu thương nó, sẽ chăm sóc, sẽ bảo vệ cho nó, sẽ làm tất cả vì nó”.

Khi nó biết những sự thật, ông biết nó còn có cơ hội để nắm giữ lấy những thứ cần nắm, nắm lấy tình yêu của cuộc đời mình. Nó sẽ trở lại Việt Nam, ông thấy vui vì điều đó. Và ông tin tưởng rằng nó sẽ làm được, con trai của ông sẽ làm được

“Hãy gắng lên con trai, ba luôn tin tưởng ở con”

Ông nghĩ rằng đã tới lúc ông cần phải nghỉ ngơi rồi, ngay sau khi con trai ông trở lại Việt Nam ông sẽ. Ông cũng sẽ quay lại New Zealand, nơi mà ngày xưa ông và bà ấy luôn ao ước một ngày sẽ cùng nhau đi dạo trên những cánh đồng hoa lưu ly bất tận…

Ông lặng lẽ rút ra từ chiếc thùng các-tông một khung ảnh nhỏ, hiện lên hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp. Ông dùng tay vuốt nhẹ tấm ảnh và nói:

“Anh sẽ đưa em tới, nơi ngày xưa chúng ta vẫn thường ao ước tới, đi với anh chứ?”

Một giọt nước mắt chợt rơi xuống và vương lại khung ảnh.

Người phụ nữ trong bức ảnh như đang cười với ông vậy!

17. Chương 17: Không Có Gì Là Muộn Màng

***

“Nếu còn có ngày mai, em sẽ lại dạo bước cùng anh

Ngắm bông tuyết rơi vào những ngày đầu mùa

Anh nhìn em rồi lại bông đùa

Mọi lỗi lầm rồi sẽ được thứ tha

Nếu còn có ngày mai em sẽ ở bên cạnh anh

Nắm chặt tay anh đi từ đông qua hạ

Anh sẽ là…sẽ là tất cả!

Thế giới vui vầy trong trái tim của em…!

…

Nếu như còn có ngày mai”

Tôi và anh Dương đáp xuống sân bay vào một buổi chiều cuối đông trời ảm đạm, những cơn mưa phùn lất phất, lạnh lẽo như giăng kín, bủa vây cả đất trời…!

Cuối đông rồi mà sao những cơn gió vẫn lạnh buốt!

Chúng tôi trở về thung lũng Lưu Ly ngay sau đó, tôi và anh Dương đã chuẩn bị ọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra với ba tôi! Anh Dương bảo với tôi cứ để anh ấy lo, tôi không cần phải nói gì cả, anh ấy sẽ nói cho ba hiểu mọi chuyện, nhưng tôi vẫn cứ lo lo!

Chỉ tới khi, tôi nhìn thấy sự lặng im của ba, đôi mắt ông cứ đăm đăm nhìn về một phía, thì tôi biết rằng ba đã hiểu rõ mọi sự! Tôi lo lắng nhìn ông, những vết nhăn hằn lên dấu vết của thời gian, như hiện rõ trên khuôn mặt ông, cả cuộc đời trải qua bao sóng gió, tưởng rằng tới cuối đời ông sẽ sống nốt những tháng ngày bình an, ấy vậy mà giờ đây tôi lại nhìn thấy sự đau khổ, lo lắng hiện rõ mồn một lên gương mặt của ba. Tôi hối hận lắm!

Ba khóc! Tôi thì ôm chầm lấy ông, tôi không muốn cho ông phải khóc vì tôi cả cuộc đời ông đã hy sinh cho chúng tôi quá nhiều rồi, tôi thấy mình không xứng đáng với những giọt nước mắt đó. Nó trở nên vô nghĩa với tôi. Tôi nói lời xin lỗi ông và hơn hết tôi cần sự thứ tha!

Ngày ông tiễn tôi ra sân bay để sang Mỹ du học, tôi đã hứa với ông là tôi sẽ trở về, nhưng không phải trở về trong hình dạng như thế này, trở về cùng với những nỗi đau, sự lo lắng chất chứa trong đáy lòng. Ông thương tôi, nhưng tôi không xứng đáng với sự yêu thương đó!

Ba luôn là người từ bi nhất, ông không hề trách tôi, mà ông lại còn tự trách bản thân mình, ông trách mình rằng đã không thể chăm sóc tốt cho tôi trong những tháng ngày tôi cảm thấy cô đơn nhất. Và giờ đây khi đứa con gái bé bỏng của ông trở về, ông chỉ biết ôm nó và khóc, ông không thể làm gì để cứu lấy đứa con gái bé bỏng sắp rời xa cuộc đời ông vĩnh viễn.

Cả cuộc đời này ông chỉ yêu thương hai người phụ nữ là mẹ và tôi, nhưng mẹ đã đi rồi và giờ đây vào một ngày không xa nào đó, tôi cũng sẽ rời xa ông mà đi…

Tôi đã cố gắng tạo một không khí vui vẻ và ấm áp trong gia đình vào những ngày tiếp theo. Tôi cùng ba trồng cây, trồng những cây hoa cúc, hoa hồng, hoa ti-gôn trong khoảng vườn xinh xắn của chúng tôi.

- Ngoài kia những bông hoa lưu ly lại sắp nở rồi đúng không ba? Tôi hỏi khi ông đang cặm cụi trồng mấy cây cúc vạn thọ.

- Đúng rồi đó con!

- Mẹ thích hoa lưu ly và cả những truyền thuyết về nó nữa.

…

- Những truyền thuyết về hoa lưu ly luôn là những câu chuyện buồn- Ba nói, mắt ông xa xăm hướng về phía cánh đồng mênh mang!

Tôi lặng im nhìn về cánh đồng đó, những bông hoa lưu ly có kịp nở khi mùa xuân vừa đến?

Những truyền thuyết về hoa lưu ly, luôn luôn là những câu chuyện buồn mà, nhưng qua đó nó hiện lên một vẻ đẹp thanh cao về sự thủy chung, son sắt, dù trong câu chuyện nào nó vẫn toát lên vẻ đẹp ý nghĩa đó!

Phải chăng khi chết đi rồi, thì tình yêu mới trở nên cao thượng và đẹp đẽ nhất như câu chuyện ở thành phố Venice xinh đẹp của chàng Romeo và nàng Juliet hay câu chuyện trên chuyến tàu Titanic định mệnh của cô tiểu thư Rose và chàng họa sỹ nghèo Jack!

Tôi cũng chẳng biết nữa!

***

Trở lại nơi đây sau ngần ấy năm xa cách! Tôi cũng cảm thấy lòng mình gợn lại chút bình yên ấm áp như những cơn sóng nhỏ khẽ khàng xô vào bờ!

Tôi ngẫm nghĩ…có lẽ giờ này ở nơi xa xôi kia mọi thứ cũng đã ổn và đi vào trật tự vốn có của nó, những hình ảnh của tôi trên mảnh đất đó, giờ này chỉ còn là những hoài niệm trong quá khứ chẳng đáng nhớ về. Tôi luôn mong rằng theo thời gian Duy sẽ dần quên tôi đi, thôi không nhớ về tôi nữa, như cái cách mà Pi quên tôi đi vậy.

Có những năm tháng không thể nào quên trong cuộc đời, nhưng cũng không phải ta luôn nghĩ về nó, chỉ nên để đó ở một góc nhỏ trong những miền ký ức xa xôi mà thôi!

Khi bông hoa lưu ly bé nhỏ kia bị người lữ hành bỏ rơi, nó đã kêu lên những tiếng kêu cuối đời đầy yếu ớt, đáng thương: Xin đừng quên tôi…Rồi sau đó tan biến

Chỉ cần…chỉ cần thôi một chút gì đó trong họ, trong ký ức của họ lưu giữ lại một phần nhỏ nhoi của tôi, thì tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi…!

Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu thăm thú loanh quanh ngôi làng của mình, thăm những người hàng xóm của tôi. Họ chẳng đi đâu cả, có chăng chỉ là con cái họ mà thôi. Có người đi lấy chồng ở phương trời xa, một năm cũng về thăm nhà được đôi lần, có người lại rời xa mảnh đất này tới một mảnh đất khác để thành lập sự nghiệp, ổn định cuộc sống.

Tôi tới thăm nhà cô Tâm, nhà bà góa Tư, nhà ông lão Năm, họ vui vẻ khi nhìn thấy tôi và hơn hết họ đều nhận ra tôi, so với ngày đó tôi cũng khác đi nhiều chứ!

“Lớn lên trông xinh đáo để nhỉ, chẳng giống như ngày xưa?” Cô Tâm vỗ vào vai tôi và nói!

“Thế ngày xưa con không xinh hả cô?”

“Mít ướt lắm, suốt ngày khóc”

Cô cười tươi!

Bà góa Tư nắm lấy bàn tay tôi, đôi tay bà nhăn nheo, mái tóc bà giờ đây đã chuyển sang màu trắng như cước, mắt bà tuy nhìn kém nhưng bà vẫn nhận ra tôi:

“Con về rồi đó hả? Tưởng ba con mày không trở lại mảnh đất nghèo khó, lam lũ này nữa, về là tốt rồi, về quê mình cho dễ ăn dễ ở con à, chứ cứ ở mãi nơi người đôi khi cũng nhiều cái bất tiện lắm”

Tôi không nói gì chỉ ôm chặt lấy bà! Rồi bà vào nhà bế mèo Bun ra cho tôi, trông nó giờ đây chẳng khác nào một bà lão mèo cả!

Ông Năm- người gốc Nam Bộ, mắt ông đã không còn nhìn thấy gì nữa do một tai nạn lúc còn nhỏ! Khi nghe tin tôi về thì ông sang nhà cô Tâm liền.

“Mày về rồi hả cong?” Ông nói giọng Nam Bộ

“Dạ, con về rồi ông ơi”

“Bà Tư đâu- Ông quay người lại- bà biểu xem nó còn còi cọc như ngày xưa nữa hông?”

Bà Tư cười, tôi cũng vậy!

“Con bây giờ lớn dữ lắm ông à, không còn còi cọc như ngày xưa nữa đâu, con cao hơn ông rồi đó”

Rồi ông nở một nụ cười hiền hậu!

Cả buổi chiều ngày hôm đó, mấy người chúng tôi, trẻ có, già có, tầm trung trung có. Cùng nhau trò chuyện vui vẻ, những câu chuyện ngày xưa được chúng tôi đem ra kể lại với nhau, có chuyện vui có cả những chuyện buồn. Nhưng riêng đối với bản thân tôi, tôi cảm thấy bình yên khi được ngồi bên họ, trò chuyện với họ!

Khẽ khẽ chút ấm áp, bình yên vào những ngày cuối đời cũng đáng trân trọng lắm chứ!

***

Ba có hỏi anh Dương về tình hình bệnh tật của tôi, ông vẫn luôn nuôi nấng trong lòng mình những tia hy vọng mong manh!

Ông đã cố gắng khuyên bảo tôi, nhưng tôi nói với ông tôi đã sẵn sàng chuẩn bị ọi chuyện rồi, ông không cần phải lo lắng nhiều nữa, tôi muốn trở về đây để sống nốt những ngày tháng bình yên trong cuộc đời của mình. Mỗi lần nhắc tới chuyện ấy, sự im lặng lại bao trùm lên căn nhà nhỏ!

- Con có thật sự sẵn sàng ọi chuyện thật chứ?

- Cho mọi tình huống xấu nhất ba à?

- Nhưng vẫn còn hy vọng mà con…

- Nó mong manh như hoa lưu ly vậy ba à!

- Con nói vậy, con nghĩ vậy nhưng ta biết…trong lòng con còn vướng bận điều gì đó đúng không? Con có thể nói cho ta nghe chứ?

Đúng là mấy ngày hôm nay, không lúc nào tôi không nhớ tới Duy, về những tháng ngày bên Cleveland, tôi nhớ quán ăn Việt Nam nhỏ, tôi nhớ dòng sông Cuyahoga, biển hồ Erie, những cánh đồng tuyết, đường cao tốc lộng gió xa tít tắm tận chân trời, thậm chí cả nghĩa trang Lakeview nữa!

Rồi tôi nói với ông! Tất cả! Mọi chuyện!

- Ba vẫn còn nhớ Pi chứ?

- Cậu bạn thân hồi còn nhỏ của con!

- Khi tới Ohio, con đã gặp Duy- một người rất giống với Pi, lần đầu tiên con nhìn thấy anh ấy con cứ nghĩ đó là Pi…

- Và con thích anh ta?

- Anh ấy tốt bụng, chân thành khi ở bên anh ấy con luôn có cảm giác bình an ba à?

- Thích một người, quý mến một người chỉ đơn giản vậy thôi con! Ba nắm lấy tay tôi.

- Con cũng nghĩ vậy!

Ba nói tiếp:

- Con đã chạy trốn cậu ấy?

- Dạ , ba…Con không thể để cho anh ấy biết sự thật, con không muốn vì con mà anh ấy phải lo lắng, vả lại anh ấy còn có cả một tương lai sự nghiệp sáng lạn bên đó!

- Con đã từ bỏ?

- Con nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất ba à, anh ấy sẽ quên con mau thôi ba à! Ba có tin vậy không?

- Ừm…!

***

Người đàn ông ngồi bên khung cửa sổ nhỏ, lặng nhìn ra ngoài không gian đen đúa, tối thẫm một màu!

Đứa con gái của ông đã trở về bên cạnh ông, cố sống nốt những tháng ngày bên ông, không còn một niềm tin, hy vọng nào vào sự sống nữa!

Những cơn ác mộng khủng khiếp lại về trong giấc mơ của ông, y như cái ngày mẹ Lưu Ly ra đi vậy,! Phải chăng nó là một điềm chẳng lành?

“Ông đã mơ thấy hai người phụ nữ, họ đang cùng nhau dạo chơi trên một cánh đồng lưu ly khổng lồ vào một buổi chiều xuân nắng ấm áp. Họ quay sang nhìn ông và cười, họ vẫy tay gọi ông lại gần! Ông đi theo, theo mãi nhưng lạ thay càng tới gần họ thì họ lại càng rời ra xa hơn. Ông chạy theo, chạy mãi, cho tới khi họ mất hút sau rặng cây sau nhà thờ, ông không còn nhìn thấy bóng dáng của họ nữa! Khi đó ông nhìn ra xung quanh, hoảng hốt, sợ hãi khi nhìn thấy bên cạnh mình là những ngôi mộ đang nằm rải rác, một không khí chết chóc, u tối bao trùm tâm trí ông! Ông hãi hùng, lạng quạng, dò dẫm bước đi, rồi bất chợt ông va phải vật gì đó cưng cứng. Ông lồm cồm vịn vào một tấm bia, rồi ông nhìn thấy trên tấm bia mộ đó in di ảnh của hai người phụ nữ mà ông yêu quý, họ đang nhìn ông và cười. Ông hét lên, giật mình tỉnh giấc, mồ hỗi ướt đẫm cả người ông! Ông hoàn hồn thì ra đó là một giấc mơ”.

Ông có lỗi với mẹ của Lưu Ly, khi bà ấy mất đi ông đã hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho hai đứa con yêu quý của mình, nhất là Lưu Ly, vì con bé luôn yếu đuối và nhút nhát! Ông đã ở bên cạnh bà ấy, nắm lấy bàn tay bà ấy trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời:

“ Em yêu, em an tâm anh sẽ thay em chăm sóc cho chúng, dù em có đi tới đâu, thì chúng ta vẫn mãi là một gia đình, trước kia, giờ đây và mãi về sau này nữa”.

Khi đó, bà ấy nở một nụ cười mãn nguyện, rồi từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ vĩnh hằng!

Ông đã hứa vậy đó! Ấy thế mà, ông có làm được đâu, ông thất hứa, ông có lỗi với bà ấy, ông không còn mặt mũi nào để gặp bà ấy ở thế giới bên kia, ông đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha!

Vào những ngày trở lại đây, con gái ông luôn tỏ ra vui vẻ, nó đi dạo loanh quanh trong làng, rồi ra thị trấn, qua trường học cũ, thăm nom những người làng xóm láng giềng thân thuộc, ông nhìn thấy nó cười vui trong lòng ông cũng bớt lo lắng đi phần nào!

Nhưng rồi, khi trở về đêm tối, khi con người sống thật nhất với bản thân của mình. Ông lặng lẽ dõi theo nó, ông thấy sự buồn rầu hiện rõ trong đôi mắt của nó, đôi mắt đó cứ miên man thả hồn, ngóng trông về một nơi xa xăm! Ông biết trong lòng nó hãy còn vướng bận nhiều điều lắm! Ông luôn hiểu tính cách của nó, trong lòng nó đang nghĩ gì, nó là đứa luôn cam chịu những nỗi niềm và sự mất mát, khi đau khổ nó sẽ tự mình gặm nhấm những nỗi đau đó và chẳng nói với ai!

Ông hỏi nó, và nó đã nói, nó trả lời một cách chân thành nhất!

Hoa lưu ly luôn thể hiện một tình yêu chân thành, sự thủy chung, son sắt. Con gái ông cũng vậy, nó sẽ không bao giờ quên được người con trai mà nó đem lòng yêu mến. Nó vứt bỏ, dũng cảm vứt bỏ nhưng sẽ làm cho nó thêm tổn thương hơn mà thôi!

“Tình yêu không đơn giản như con vẫn thường nghĩ đâu Lưu Ly à, con không thể nào quên được chàng trai đó, và ba biết anh ta cũng vậy! Anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu con”.

Tình yêu luôn cho ta những hy vọng mà, hy vọng để sống sót, hy vọng để nắm lấy yêu thương trước khi nó trở thành những điều hối tiếc, muộn màng!

…

“Dương à! Ba nghĩ rằng chúng ta cần làm một chuyện”

Ông hỏi con trai khi hai người đang căm cụi sửa lại mái nhà!

“Chuyện về em con sao” Dương lau mồ hôi trên trán và nói.

“Ừm”

“Chúng ta làm như thế nào ba?” Dương hỏi!

“Con nên liên lạc với cậu Duy nào đó”

“Con hiểu rồi ba”

Ông lặng nhìn ra ngoài không gian mênh mang, khoảng trời trước mắt hãy còn u ám, xám xịt lắm…nhưng ông vẫn luôn tin chắc rằng, rồi nó sẽ trong xanh trở lại thôi. Bởi không có gì là muộn màng khi ta biết nắm giữ lấy cơ hội cuối cùng!

18. Chương 18: Tớ Đã Trở Về

“Hãy đợi tớ ở nơi này nhé Lưu Ly. Vì tớ chắc chắn với Lưu Ly rằng tớ sẽ trở lại đây…tìm cậu, có một điều tớ luôn muốn nói với cậu, khi tớ thực sự đủ can đảm Lưu Ly à. Điều đó đối với tớ nó quan trọng lắm. Vậy hãy đợi tớ nhé”

Duy đặt chân đến Việt Nam vào một chiều nắng nhạt hiếm hoi cuối mùa đông, không khí ở đây khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, những cảm giác quen thuộc lại ùa về, anh hồi tưởng lại mọi chuyện và ngỡ như rằng, tất cả những điều đó như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi vậy!

Sau bao năm xa cách có quá nhiều thứ đổi thay, nhưng anh tin những tình cảm, những yêu thương thuở ban đầu vẫn luôn vẹn nguyên. Anh quay trở lại đây để tìm lại những yêu thương đánh mất, để tìm lại người con gái ngày xưa người con gái mà anh dành trọn cuộc đời mình để yêu thương, che chở!

Anh nhận được email của Dương- anh trai Lưu Ly, khi vừa đặt chân xuống sân bay. Hai người gặp nhau trong một quán cà phê trên đường Tô Hiệu!

Dương trầm ngâm nhìn và ly cà phê đen rồi chậm rãi nói:

- Cậu đã biết mọi chuyện về em gái tôi? Dương đi thẳng vào vấn đề.

- July đã nói với tôi mọi chuyện! Cô ấy cho tôi địa chỉ, khi tới đây thì tôi nhận được email của anh!

Dương lặng lẽ rút từ trong chiếc cặp tập hồ sơ bệnh án của Lưu Ly, đưa cho Duy. Rồi anh nói tiếp:

- Theo như lời của bác sỹ bên Mỹ, tình trạng của Lưu Ly rất nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật ngay nhưng tỷ lệ thành công là rất ít, chỉ cần xảy ra một chút sai sót thôi thì…

Dương ngừng lại, không nói thêm nữa. Có lẽ Duy đã hiểu!

- Nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng? Duy lên tiếng

- Điều quan trọng nhất vẫn là bản thân Lưu Ly, nhưng có một điều…

- Điều gì? Duy vội ngắt lời Dương

- Lưu Ly nói với chúng tôi, là nó đã sẵn sàng chấp nhận ọi chuyện, mọi tình huống xấu nhất, thậm chí là cái chết, chúng tôi không thể bắt ép con bé, điều đó sẽ càng gây khó khăn hơn cho nó! Cũng như quá trình điều trị.

- Vậy chúng ta phải làm gì? Sự lo lắng hiện rõ lên từng tế bào trên gương mặt Duy!

- Nó vẫn nhớ tới cậu! Dương nói.

Duy im lặng!

- Vậy nên cách tốt nhất cậu hãy đến bên nó! Và cậu biết phải làm những gì rồi chứ?

- Tôi hiểu!

Sau buổi nói chuyện, Dương đưa lại cho Duy địa chỉ, rồi anh trở về thung lũng Lưu Ly.

Duy nói với Dương, anh cần sắp xếp một số chuyện trước khi tới gặp Lưu Ly. Dương đồng ý!

Duy ở lại Hà Nội hai ngày sau đó! Anh cần phải chuẩn bị tâm lý trước khi tới gặp Lưu Ly, và an ủi cô ấy!

Cha Pie đã từng nói với anh: “Khi cảm thấy bế tắc, hãy luôn tìm tới Chúa, con hãy tìm ình ánh sáng của niềm tin”.

Anh luôn tin điều đó! Chỉ cần có niềm tin thôi thì mọi sự sẽ ổn!

Những lúc cảm thấy tâm trạng rối bời, anh thường hay đi dạo, như hôm nay vậy! Anh lang thang trên những con đường Hà Nội, trời thì lạnh căm căm. Anh nhớ lại bài hát mà Lưu Ly đã từng hát cho anh nghe, bài hát “Những giấc mơ dài”. Anh ngân nga theo giai điệu trầm buồn đó!

Mặc dù chẳng quen đường nhưng anh vẫn cứ đi, anh không sợ cùng lắm là lạc đường thì anh sẽ gọi tắc-xi để trở về khách sạn!

Khi đang lang thang trên cung đường vắng lặng, thi thoảng có vài chiếc xe máy vội vàng lướt qua, trên con đường có một vài người hành khất đang lang thang mò mẫn trong những túi ni lông, những thùng rác để tìm kiếm một thứ nào đó bỏ vào miệng, chống chọi lại cơn đói, cái rét đang hành hạ!

Rồi đôi mắt anh dừng lại ở một góc cây xà cừ ven đường, có một bà lão già nua đang ngồi đó với một cái nón có vài đồng bạc lẻ, một chiếc túi dệt bằng vải thô, cũ kỹ, sờn rách đặt bên cạnh bà.

Anh đến bên bà lão, móc từ trong ví ra một vài đồng bạc lẻ, rồi anh bỏ xuống chiếc nón bên cạnh.

Định rảo bước đi tiếp, thì một giọng nói khàn khàn ma quái vang lên lôi ngược anh trở lại:

- Chàng trai cậu đang có chuyện buồn phải không?

Là bà lão đó, bà ngước lên nhìn anh, khuôn mặt bà lão già nua nhưng đôi mắt nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào anh! Khiến anh hơi sợ!

- Sao bà biết?

- Ta nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của cậu!

Anh lặng thinh!

- Có một người sắp rời xa cậu…rời xa mãi mãi!

Bà lão nói tiếp!

Anh khẽ rùng mình!

- Sao…sao bà lại biết? Anh lắp bắp hỏi!

- Ta còn thấy cái chết đang bao trùm lấy cô ấy!

Lần này anh rùng mình thật, lẽ nào bà lão có thể nhìn thấy được cái chết! Không bao giờ có chuyện đó, anh không tin!

- Cô ấy sẽ sống! Anh đáp lại

- Trong cậu luôn chất chứa những hy vọng?

- Đúng, luôn luôn có những hy vọng! Anh thẳng thừng đáp lại.

Bà lão trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi hỏi tiếp:

- Cậu có tin vào những phép nhiệm mầu không chàng trai?

- Cha xứ nói với tôi, những điều diệu kỳ hay phép màu luôn có ở xung quanh cuộc sống của chúng ta!

Bà lão liền nở một nụ cười hiền khô:

- Phải, phép màu nhiệm luôn có ở quanh ta…mọi chuyện sẽ ổn thôi chàng trai!

- Cảm ơn bà!

Duy định rảo bước đi…

- Khoan đã, ta có cái này tặng cho cậu!

Nói rồi bà lão lôi từ trong chiếc túi dệt bằng vải thô đã cũ kỹ, sờn rách ra một chuỗi hạt sâu lại bằng những viên đá cườm trông rất đẹp mắt!

- Hãy đưa cho cô ấy? Bà lão nói

- Đây là gì? Anh hỏi

- Vật này tượng trưng cho sự may mắn, ở dân tộc của ta nó luôn mang lại sự may mắn!

- Cảm ơn bà!

Bà lão không nói gì nữa, rồi lặng lẽ ngả lưng vào gốc cây, miệng nở một nụ cười mãn ý!

Ngồi trên xe tắc-xi trở về khách sạn. Duy nắm chặt trong tay chiếc vòng của bà lão đưa cho, anh suy nghĩ mơ hồ. Anh quyết định, buổi chiều ngày mai anh sẽ trở lại thung lũng lưu ly!

***

Nhiều thứ đã thay đổi ở thị trấn hẻo lánh miền sơn cước này, nhưng thung lũng Lưu Ly vẫn không có gì thay đổi, nhưng ngôi nhà nhỏ bé, nằm im lìm dưới chân dãy núi Hoàng Hôn bên thung lũng Lưu Ly rộng lớn. Mọi thứ thật yên bình!

Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên cùng mẹ tới thăm thung lũng Lưu Ly, khi ra về anh đã ngỏ ý với mẹ là chuyển nhà về đây sống! Nghe xong mẹ cũng chỉ cười!

Dương bảo Lưu Ly đang vẽ ở dưới chân núi bên cánh đồng lưu ly, Duy tới đó, anh lặng lẽ nấp vào một góc và ngắm cô ấy vẽ. Đôi tay cô ấy khẽ khàng đưa bút vẽ thi thoảng lại ngước mắt nhìn về phía cánh đồng bao la, rộng lớn. Tiếc là giờ đây những bông hoa lưu ly vẫn ẩn mình, chưa nở!

Anh cũng lặng lẽ đưa mắt nhìn ra xa, bên cánh đồng, bên rặng núi Hoàng Hôn. Những ký ức lại hiện về trong anh vẹn nguyên như thuở nào…

Ngày ngày bên thung lũng Lưu Ly xinh đẹp hiền hòa, có một cậu bé tên Pi cùng với một cô bé nhỏ nhắn mang tên một loài hoa xinh đẹp thường cùng nhau đi dạo vào buổi chiều sau mỗi giờ tan học!

“Lưu Ly cậu ước mơ sau này làm nghề gì?”

“Dĩ nhiên là giống mẹ tớ rồi”

“Một họa sỹ”

“Ừm…thế còn cậu?”

“Tớ ước mơ trở thành…phi công”

Cô bé cười phá lên!

“Nhỏ con như cậu mà cũng làm phi công sao?”

Cậu bé không nói gì, có lẽ giận!

Cô bé thấy vậy liền nói:

“Cậu an tâm, bây giờ cậu nhỏ thó thì không làm phi công được, nhưng sau này cậu sẽ lớn lên thôi. Có ai bé mãi được đâu đúng không?”

Cậu bé cười vì đã hết giận rồi.

Sau đó hai người lại rong ruổi dạo quanh vùng bình nguyên nắng gió chan hòa, hai người còn kể cho nhau nghe những câu chuyện góp nhặt trong quyển sách về khoa học, về thiên văn, về mỹ thuật.

Hay vào những đêm hè đầy sao, cậu bé lại trốn ba tới thung lũng hoa gặp cô bé, hai người nằm dài cùng nhau trên thảm cỏ êm và ngắm những vì sao, rồi cậu bé sẽ chỉ cho cô bé biết đâu là vị trí của chòm sao Leo, đâu là sao Bắc Đẩu…

Những năm tháng đó thật êm đềm xiết bao!

Anh vẫn đứng ở một góc, lặng ngắm nhìn cô ấy, người con gái anh dành trọn cả cuộc đời mình để yêu thương, người con gái vẫn ở đây đợi anh sau bao năm xa cách!

Cô ấy không nhận ra sự hiện diện của anh, cô ấy vẫn say sưa vẽ, cánh tay phải đưa lên xuống nhịp nhàng, ánh nắng chiều phản chiếu qua gương mặt tạo nên một bức tranh đẹp đẽ, hoàn hảo vô cùng!

- Vincent Van Gohn cũng rất thích vẽ những loài hoa?

Anh lên tiếng…

Lưu Ly giật mình quay lại, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh, chiếc cọ vẽ trên tay chợt rơi xuống đất, tạo nên một thanh âm khẽ khàng trên thảm lá khô lạo xạo!

- Duy…là…là cậu? Lưu Ly lắp bắp nói- Tại…tại sao…cậu lại ở đây?

- Vì tớ hứa…nên tớ phải trở về!

Lưu Ly vẫn chưa hết ngạc nhiên, những cảm xúc đan xen rối bời trong lòng cô!

- Cậu vẫn không nhận ra tớ sao? Cậu bé nhỏ thó của 8 năm về trước? Anh mỉm cười!

Rồi anh lôi từ trong túi áo khoác của mình ra một bức ảnh chụp một cô bé với chú mèo tên Bun.

- Tại sao…trong tay cậu lại…có bức ảnh của tôi? Lưu Ly run rẩy nói chẳng thành lời!

- Đơn giản vì- Duy hít một hơi thật sâu-…tớ là Pi!

- Pi? Lưu Ly ngạc nhiên kêu lên!

Duy không nói gì thêm nữa, anh chạy sang ôm chầm lấy Lưu Ly, mặc cho sự kinh ngạc vẫn hiển hiện trên gương mặt cô ấy. Anh siết chặt thân thể cô trong vòng tay của mình, để chắc chắn rằng cô sẽ không rời xa anh thêm một lần nào nữa!

- Đừng bao giờ rời xa anh thêm lần nào nữa nhé! ANH YÊU EM…!

***

Khi đã bình tĩnh lại. Anh kể lại cho Lưu Ly nghe toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây. Lưu Ly nghe xong lại khóc, khóc nhiều lắm, có thể do cô ấy không kịp chuẩn bị tâm lý trước mọi chuyện, hay do quá vui mừng khi gặp lại cậu bé 8 năm về trước, người mà cô vẫn hằng đêm mong nhớ về!

Trong lòng anh những gánh nặng, những nỗi niềm thầm kín bấy lâu nay cũng vơi bớt đi phần nào, anh vẫn còn cơ hội để nắm giữ lấy yêu thương, lấy người con gái của cuộc đời mình. Trên đời luôn tồn tại hai chữ định mệnh mà, hai trái tim lạc mất nhau trong khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, lạc mất nhau giữa đám đông nhiều người qua lại, nhưng rồi…tới một ngày nào đó, họ gặp lại nhau, sống lại cùng nhau trong những khoảnh khắc hạnh phúc, và biết đâu từ đó…những yêu thương lại bắt đầu nảy nở như những bông hoa lưu ly đang ẩn mình để chào đón ánh mặt trời ở ngoài đồng nội kia!

Chiều hôm đó, có hai người, như ngày xưa…

…vẫn ngồi bên cạnh nhau, nắm lấy bàn tay nhau, cô gái tựa đầu vào bờ vai vững chắc của chàng trai và cảm thấy ấm áp lắm, điều đó làm cô tạm quên đi nỗi đau đớn về thể xác!

Còn chàng trai cũng vậy, anh cảm thấy trái tim mình đã được hâm nóng trở lại và anh tin rằng sức mạnh của tình yêu sẽ giúp cho họ vượt qua những nỗi đau, những mất mát, tìm lại những yêu thương đi lạc.

***

Duy trở lại căn nhà nhỏ của chúng tôi, anh ấy tỏ ra vô cùng thích thú với những thứ bày biện trong đó, anh nói anh luôn thích những giá trị cổ điển, đậm chất truyền thống. Tôi và ba chỉ cười!

Anh Dương sắp xếp cho Duy một phòng nhỏ trên gác cạnh phòng của ba tôi, khi đã xem chán chê những bức tranh mà mẹ tôi vẽ treo ở phòng khách thì anh ấy mới chịu đi ngủ, tôi nghĩ anh cần nghỉ ngơi vì anh đã quá mệt mỏi rồi!

Tối hôm đó tôi chẳng tài nào chợp mắt được mọi thứ đến với tôi quá đột ngột quá mau chóng, khiến cho lòng tôi gợn lên những cảm xúc khó nói nên thành lời, tôi ngồi yên bên khung cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm, tôi suy nghĩ về mọi thứ!

Bỗng ba lên tiếng, khiến tôi giật mình:

- Con vẫn chưa ngủ sao Lưu Ly, con phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ?

Ba ngồi xuống bên cạnh tôi!

- Con không buồn ngủ ba à! Tôi đáp lại, mắt thì vẫn nhìn ra ngoài bầu trời đêm, có vài vì sao đang tỏ sáng lấp lánh!

- Con ổn chứ Lưu Ly?

- Con ổn mà ba…chỉ là con cảm thấy mọi chuyện tới với con đột ngột quá, con không kịp tiếp nhận!

- Đôi lúc ta không thể biết được chuyện gì đang xảy ra phía trước mà con, cuộc sống luôn là vậy mà!

- Con hiểu ba…! Tôi nắm lấy bàn tay xương xương của ông!

Ba đăm đăm nhìn về bầu trời đêm ra chiều nghĩ ngợi!

- Ngày mẹ con mất, ba có buồn nhiều không? Tôi lại hỏi

- Có chứ con- Ba đáp- nhưng ba không cảm thấy cô đơn vì ba luôn cảm thấy mẹ con luôn ở bên ba mỗi ngày!

- Con cũng sẽ như mẹ! Tôi buột miệng nói!

Ba lặng im một hồi lâu, rồi nói:

- Mọi chuyện xảy ra đôi lúc trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của chúng ta, đôi lúc ta tưởng nó như vậy nhưng chưa chắc đã như vậy! Mẹ con ra đi khi bà ấy không cảm thấy vướng bận nhiều điều nữa, còn con thì lại không?

Tôi không nói gì nữa, đôi mắt chùng xuống. Ba luôn luôn hiểu rõ trong lòng tôi đang nghĩ những gì!

- Ba biết con quý Pi nhiều lắm, cậu ấy đã giữ lời hứa sẽ trở về bên con, và hơn nữa ba luôn nhìn thấy niềm hy vọng trong đôi mắt cậu ấy, đừng dập tắt nó đi con à. Gắng lên Lưu Ly của ba!

Ba siết chặt bàn tay tôi, rồi ba vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi như những ngày thơ bé vậy!

- Hôm nay nhiều sao quá ba à! Lạ lùng thật! Ba có thấy mẹ con không?

- Có chứ! Ngôi sao đằng kia- Ba chỉ tay về phía chân trời xa xa!

- Cứ mỗi lần hoa lưu ly sắp nở, thì ngôi sao đó lại xuất hiện!

Ba mỉm cười!

- Ở trên đó, mẹ luôn phù hộ cho con, vì mẹ yêu con nhất!

***

Ngày hôm sau khi trời tang tảng sáng, tôi thức dậy thật sớm để chạy bộ, trời sắp vào xuân nhưng vẫn còn lạnh lắm, tôi khoác một chiếc áo mỏng lên người.

Tôi chạy băng qua cánh đồng lưu ly, hít thở một hơi trong lành đầy sảng khoái căng tràn lồng ngực, rồi tôi chạy qua đường gió nơi ngày xưa tôi và Pi thường đi dạo dưới lòng đường ngập tràn xác lá vàng vào mỗi độ thu về!

Khi chạy qua trường học cấp II của chúng tôi ngày xưa, tôi nán lại ngắm nhìn cảnh vật. Tôi cũng nhận ra rằng mọi thứ vẫn vậy, vẫn góc sân chúng tôi thường hay chạm chán với mấy đứa ngỗ nghịch trong lớp, vẫn chiếc ghế đá nay đã cũ kỹ, nơi tôi thường ngồi đọc cho Pi nghe những câu chuyện cổ Grim, An-đéc-xen. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng những đứa trẻ ngày đó giờ đã lớn cả rồi!

Giả sử bây giờ tôi có gặp lại cậu hotboy tên Khang hay tên Khánh đó, không biết cậu ta còn nhận ra tôi không nhỉ. Tôi khẽ cười!

Khi đứng một hồi lâu ở trước cổng trường, tôi gặp lại bác bảo vệ, trông bác đã già đi nhiều nhưng vẫn con tinh anh lắm, điều quan trọng là bác nhận ra tôi ngay.

“Cô bé hay đi học muộn nay đã trở về rồi sao?”

“Dạ, con về được hơn ba tuần rồi, giờ mới qua thăm bác được”

“Trông ngày càng xinh xắn ra đó”

Bác mỉm cười trìu mến, bác mời tôi vào phòng uống chén nước và nói chuyện. Bác kể cho tôi nghe những câu chuyện về lũ học trò ngỗ nghịch nhưng cũng rất tốt bụng, chuyện về các thầy cô giáo trong trường, có thầy cô vẫn dạy, có thầy cô thì cũng đã về hưu, bác còn kể tôi nghe nhiều chuyện khác nữa. Bác còn cho tôi xem lại những bức tranh mà ngày xưa tôi vẽ tặng bác vì bác đã cho tôi vào trường mỗi khi đi học muộn, bao kỷ niệm tươi đẹp lại hiện về trong tôi, những kỷ niệm đó luôn đẹp đẽ và trong veo. Tôi hỏi bác về cô lao công tốt bụng thì bác nói rằng cô ấy đã chuyển đi nơi khác từ ba năm trước rồi, tôi hơi buồn vì chuyện đó!

Tôi tạm biệt bác bảo vệ kính mến, rồi tôi chạy qua nhà thờ trong làng rồi tôi vòng ra phía sau nhà thờ, đó là nghĩa trang nơi chôn cất mẹ tôi cùng với những người đã quá cố. Mặc dù là nghĩa địa nhưng tôi không bao giờ cảm thấy sợ hãi cả, đơn giản vì mẹ tôi đang yên nghỉ ở đó. Tôi có mang theo một bó hoa cúc vàng, một cái khăn khô. Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống mộ mẹ, tôi dùng khăn lau đi lau lại di ảnh trên mộ, nhìn nụ cười của mẹ vẫn hiền hậu, dịu dàng như thuở nào.

Ở trên đó mẹ vẫn luôn phù hộ cho con, chẳng khi nào mẹ rời xa con cả, con luôn cảm nhận được mẹ mẹ à. Bất giác một giọt nước mắt lăn nhẹ từ khóe mi của tôi, tôi khẽ lau đi. Chưa bao giờ mẹ rời xa chúng tôi, nhất là tôi, chưa bao giờ rời xa dù chỉ trong giây lát!

Khi trở lại nhà thì Duy đã dậy rồi! Duy cùng anh Dương, cùng ba đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ trên nhà, tôi không làm phiền họ, tôi vác giá vẽ, vài lọ màu xanh vàng đỏ ra cánh đồng lưu ly.

Lát sau thì Duy tới!

- Em dậy sớm thật! Anh tỉnh dậy thì chẳng thấy em đâu?

Tôi cười nói:

- Anh sợ em lại trốn anh đi mất sao?

- Ừm…!

- Em trốn anh về tận Việt Nam, mà anh còn đi được, thì làm sao em dám trốn nữa- Tôi lại cười!

- Dù em có trốn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này…thì anh đều tìm ra em!

Tôi không nói gì nữa, quay lại tiếp tục vẽ.

- Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không? Duy hỏi tôi

- Có chứ! Lần đó anh cùng với mẹ anh đi dạo quanh đây, khi đó mẹ vẽ còn em thì đứng nhìn!

- Em có biết khi đó anh đã nghĩ gì không?

Tôi lắc đầu.

- Anh đã nghĩ và tự nhủ với bản thân mình rằng…sau này anh phải lấy được em, ở bên cạnh em, chăm sóc và bảo vệ cho em!

- Nhưng…!

Tôi định nói thì…

…Duy đặt tay lên môi tôi, ra hiệu cho tôi không nói thêm nữa. Và rồi…anh ôm chầm lấy tôi…!

- Anh đã trở lại đây bên em, anh không thể mất em thêm lần nữa! Em hiểu chứ?

Tôi chẳng nói gì nữa, chỉ biết gục đầu vào bờ vai của anh!

Anh ôm chặt tôi hơn!

Qua những ngày mưa gió bão bùng…Phải chăng là những ngày nắng vàng ươm dịu dàng?

Trải những đau thương, mất mát…Phải chăng ta sẽ tới được những tháng ngày hạnh phúc?

Phải chăng… khi tình yêu sống lại, những hy vọng trong ta lại cháy lên một lần nữa?

19. Chương 19: Mùa Hoa Lưu Ly Nở

Trước ngày tôi tiến hành phẫu thuật, July quay trở lại Việt Nam. Lần đầu tiên cô ấy tới thung lũng Lưu Ly của chúng tôi. Trước đó có vài lần tôi rủ cô ấy đi phượt một vài địa điểm của vùng Tây Bắc hùng vĩ nhưng kế hoạch bị phá vỡ vì cô ấy phải trở lại Mỹ ngay sau đó!

Có những chuyện tôi vẫn dấu July, nhưng cô ấy không bao giờ trách tôi, và ngược lại, tôi cũng thế! Đối với tôi, July vẫn mãi mãi là cô bạn lai xinh đẹp cá tính và tốt bụng của riêng tôi. Chúng tôi vẫn mãi là những người bạn thân thiết nhất dù sau này có xảy ra chuyện gì!

Nếu như bạn nói rằng trên thế gian này không hề bao giờ tồn tại tình bạn vĩnh cửa, thì tôi thấy điều đó không hẳn lúc nào cũng đúng! Như tôi và July đây, chúng tôi mãi là những người bạn tốt của nhau!

Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống của mình lại ngập tràn hạnh phúc như vậy! Tất cả những người thân của tôi, những người tôi yêu quý nhất trên đời này, đều trở về bên cạnh tôi trong những tháng ngày tôi cảm thấy cô đơn và bất hạnh nhất. Dù có xảy ra chuyện gì khủng khiếp thì tôi cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa, vì họ luôn bên cạnh tôi mà!

Ba và anh Dương là hai người đàn ông tôi quý trọng nhất trong cuộc đời này, họ là gia đình của tôi, họ luôn bên cạnh tôi, từ ngày mẹ tôi mất, họ thay mẹ chăm sóc cho tôi, lo lắng, chăm chút cho tôi từng chút, từng chút một. Mẹ mất đi để lại trong mỗi chúng tôi những vết thương sâu sắc khó có thể lành lại trong một thời gian dài sau đó, nhưng chúng tôi biết vượt qua nó, biết xoa dịu nó và cùng nhau sống sót, cùng nhau vượt qua những mất mát, những ngày tháng thương đau để tiến lên, tiếp tục sống!

Còn đối với anh, trong tâm trí của tôi, chưa bao giờ thôi nghĩ về anh cả, trước đây, bây giờ và mãi về sau này nữa. Trong trái tim tôi, những hình ảnh về anh vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Anh rời xa tôi, nhưng định mệnh lại nối chúng tôi lại với anh, anh đã trở về bên tôi trong những tháng ngày tôi cảm thấy cô đơn, bất hạnh và đau đớn nhất, anh tới mang theo hơi ấm của tình yêu thương như thể xoa dịu đi những vết thương trong lòng tôi, anh thắp lên trong tôi những niềm hy vọng, dù mong manh lắm, những vẫn là hy vọng, hy vọng để nắm chặt lấy những yêu thương đi lạc, hy vọng về ngày mai ngập tràn ánh sáng của niềm hạnh phúc tròn đầy!

Tôi nợ anh nhiều lắm, nợ hơn cả một tình yêu!

***

Khi chiếc xe đẩy tôi vào phòng mổ, tôi không cảm thấy sợ hãi nữa, tôi thấy anh nắm chặt lấy chiếc vòng may mắn và cầu nguyện, anh nói khi tôi trở ra anh sẽ trả lại cho tôi!

Tôi không sợ hãi cái chết như trước kia nữa, tôi sẽ can đảm đứng lên giành giật sự sống về tay mình! Ai cũng chỉ sống duy nhất một lần trong đời thôi mà!

Cuộc sống của chúng tôi sẽ nối tiếp những tháng ngày bình yên, như bình minh rồi tới lúc hoàng hôn, quy luật đó sẽ mãi mãi tiếp diễn cho tới một ngày chúng tôi cảm thấy mình sống đủ! Thì chúng tôi sẽ nhắm mắt ra đi trong thanh thản, bình an!

Chúng tôi, những con người sống trên cuộc đời này, không ai trong chúng tôi hay ngoài chúng tôi, biết được…phía trước mình sẽ xảy ra những gì? Nhưng chúng tôi không ở đó, để mà sợ hãi! Chúng tôi vẫn phải tiếp tục sống, sống hết mình! Dù cho cuộc sống không bao giờ suôn sẻ, cũng chẳng tồn tại mãi sự bất công, nhưng chỉ khi chìm trong đau thương, ngập ngụa trong màn đêm đen tối…ta mới thấy được ở đâu đó vẫn le lói lên những tia sáng niềm tin, hy vọng!

Bước qua những năm tháng khổ đau, mất mát, thì ngay sau đó sẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất!

Cứ tin vậy đi!

“Khi những cơn mưa phùn trở lại trên cánh đồng rộng lớn, trên mảnh đất chan hòa của chúng tôi, mùa đông không còn nữa. Và sau cơn mưa, những tia nắng ấm áp lại trở về bên cánh đồng hoa lưu ly…từ những chấm xanh li ti, bé nhỏ đầu tiên…nó sẽ lan ra, lan rộng ra ngập tràn cả cánh đồng”

20. Chương 20: Kết

Hai năm sau đó…

Trong một căn phòng bé nhỏ nhưng trang hoàng, sạch sẽ, trước bàn trang điểm với hàng tá những dụng cụ nào kẻ mắt, nào son…Có một cô dâu đang tươi cười, trong ngày lễ trọng đại nhất của cuộc đời mỗi người con gái thì ai nấy cũng đều cảm thấy hồi hộp, lo lắng, nhưng trừ July ra. Vì cô ấy luôn đặc biệt mà!

“July à! Hôm nay cậu là người xinh đẹp nhất đó!”

“Thì trước giờ tớ vẫn luôn xinh đẹp mà” July tự tin nói!

“Phải rồi bao nhiêu anh chàng để ý mà chẳng thèm ngó ngàng lấy một anh nào cả. Hey…”

“Không hẳn là vậy, tớ có để ý tới một chàng đó chứ, để ý nhiều nhiều là đằng khác, nhưng lạ thay chàng ta lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình, lại đi chết mê chết mệt cô bạn thân của mình, thế mới khổ chứ” July giả bộ đau khổ!

“Ha ha” Tôi cười lớn.

“Cậu cười cái gì chứ, chuẩn bị tinh thần mà gọi tớ là…chị dâu đi…haha”

“Ố,..ồ…ghê thiệt đó nha! Nhớ lại ngày xưa cậu chẳng bao giờ thèm ngó ngàng tới anh Dương cả, không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại trở thành một cặp…Hey…” Tôi ra vẻ thở dài.

“Ờ thì…ham chơi mãi cũng phải tìm ình một chốn dừng chân ấm áp, bình yên chứ, điểm này anh Dương hơn hẳn những chàng trai khác. Tớ thích!”

Tôi mỉm cười!

July cũng vậy, hôm nay cô ấy là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian mà!

***

Năm tháng cứ êm ả qua đi sau những ngày bão tố, biển động đầy sóng gió, có nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống của chúng tôi, nhất là đối với tôi!

Tôi nghĩ mình đã chết, tôi đã nhìn thấy mẹ, thấy thiên đường với thứ ánh sáng lung linh, ảo diệu. Nhưng tới khi tỉnh lại, mắt khẽ mở ra, thì tôi lại thấy anh đang ở bên cạnh tôi, nắm chặt lấy bàn tay tôi. Tôi còn sống!

Sau khi ra viện, tôi tiếp tục quay trở lại Ohio để hoàn thành nốt khóa học của mình, anh Dương thì ở lại đó làm việc luôn! Còn tôi, khi hoàn thành xong khóa học, tôi tiếp tục thực hiện những ước mơ dang dở trong cuộc đời mình. Tôi nói với anh về ý định của mình, anh đồng ý cho tôi một khoảng thời gian khá dài, và anh còn nói khi nào đi chán thì hãy trở về nhưng cũng đừng đi quá lâu, bởi anh không thích phải đợi chờ thêm nữa.

Tôi cũng đồng ý với anh!

Thế là…

Tôi bắt đầu những ngày tháng rong ruổi khắp Việt Nam bằng số tiền làm thêm và tiết kiệm của mình, tôi đi khắp các vùng đất từ Nam qua Trung rồi ra ngoài Bắc, tôi tới thăm Đà Lạt, cố đô Huế, Hội An…rồi Nha Trang, Phan Rang,…tới thám hiểm các vùng đất hùng vĩ đầy sắc màu huyền bí của miền Tây Bắc xa xôi của Tổ Quốc như Thung Nai, Mai Châu, Mộc Châu, Sa Pa…v…v. Đi qua mỗi vùng đất tôi đều ghi lại những khoảnh khắc về nó, những ấn tượng riêng về từng vùng, từng nền văn hóa một, rồi tôi thể hiện nó qua những bức tranh của mình. Tôi sẽ thực hiện ước mơ còn dang dở của mẹ, tôi biết mẹ luôn ủng hộ tôi, cả ba tôi nữa!

Có lúc Duy gọi điện cho tôi, anh hỏi tôi…

“Cô bé của anh đã chán ngán những chuyến đi chưa?”

“Em nghĩ là mình chưa bao giờ chán nó” Haha- Tôi cười lớn!

“Tới khi nào em mới trở về bên anh đây”

“Xa lắc xa lơ”

“Em cứ đợi đấy anh sẽ mang em về bên anh, em không trốn được anh đâu..Haha”

“Cứ thử xem” Tôi nói như thách thứ anh!

“Cứ đợi đấy” Anh cười một điệu cười nham hiểm!

…

Tôi sẽ định đi tiếp, thì nghe tin anh Dương và July sắp làm đám cưới, tôi đành ngậm ngùi quay trở lại Ohio cùng với ba. Ba háo hức cho chuyến đi này vì trước giờ ba chưa đi đâu xa cả, tôi ngồi cạnh ba trên máy bay thi thoảng khẽ liếc sang nhìn ông, trông ông háo hức và vui mừng lắm!

Và dĩ nhiên tôi gặp lại anh…! Anh vẫn vậy chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn luôn là cậu bé Pi can đảm trong lòng tôi!

***

Hôn lễ của anh Dương và July được tổ chức trong nhà thờ ở Cuyahoga, dưới sự điều hành của cha Pie!

July khoác tay ba mình từ từ tiến vào lễ đường, trông cô ấy xinh đẹp, lộng lẫy như một nàng công chúa vậy, giây phút đó khiến tôi lại ao ước…

Lúc đó, anh đứng bên cạnh tôi, nắm nhẹ lấy bàn tay tôi, rồi anh khẽ thì thầm vào tai tôi:

“Hai năm nữa, em cũng sẽ như vậy nhé!”

“Hai năm á?”

“Ừm…nhanh quá hay sao?”

“Ý em là…lâu quá!” Tôi mỉm cười!

“Anh tưởng em vẫn còn muốn đi nữa?” Anh cũng cười!

“Cơn gió tuy ham chơi, nhưng cũng phải biết mà trở về chứ, không thì lạc đường mất”

Anh ra vẻ nghĩ ngợi…

“Tháng 8 này, chúng ta sẽ về thăm ba nhé”

“Ở New Zealand?”

Tôi la lên, mảnh đất mà tôi vẫn ngày đêm ao ước được đặt chân tới!

Anh mỉm cười trìu mến!

Tôi nắm chặt bàn tay anh hơn!

Rồi tôi vu vơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ đầy nắng!

Hình như…ở phía trước, những tháng ngày yêu thương, hạnh phúc, ngọt ngào

…đang chờ tôi thì phải?

-HẾT-

Hà Nội 17/6/2014

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/luu-ly-mong-manh